
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทร

วินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

พท.ขยมซ้ําพิรุธเบรกสัญญาทอสงน้ําอีอีซี

             
|

ในหลวง-ราชินีเสด็จฯพระราชพิธีฉัตรมงคล
พระบรมมหาราชวัง • “ในหลวง-พระ

ราชินี” เสด็จฯ ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล 

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย โปรดเกลาฯ 

ใหเปดปราสาทพระเทพบิดรใหพระบรม

วงศานุวงศ ขาราชการ ประชาชน ถวาย

บังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช 

เหลาทัพพรอมใจยิงสลุตหลวงดวยปนใหญ 

21 นัด เฉลิมพระเกียรติ 

เม� อวันท่ี 4 พฤษภาคม เวลา 10.02   น.                                                         

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระ 

ราชดําเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล 

พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทร

วินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ 

เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม

หลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี 

นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ดวย

ในการน้ี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา                                                         

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 

สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปย                                                         

ชาติ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระ 

เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร

ขัตติยราชนารี เฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับ

เสด็จ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย   

คร้ันเสด็จพระราชดําเนินถึงพระท่ีน่ัง                                                              

อมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจา 

อยูหัว ทรงจุดธูปเทียนเคร� องนมัสการพานทอง

สองช้ันบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน  รัชกาล

ที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ที่หนา                                                         

พระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงศีล 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระ

สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล                                                         

พระสงฆถวายพรพระ จบแลว เสด็จพระ 

ราชดําเนินไปทรงประเคนปนโตภัตตาหาร

แดประธานสงฆและสมเด็จพระราชาคณะ 

นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด

กระหมอมใหพระราชวงศ องคมนตรี และ

ขาราชการชั้นผูใหญ ทรงประเคน และประ 

เคนจนครบ 20 รูป เสร็จแลว ทรงประเคน

จตุปจจัยไทยธรรมแดสมเด็จพระราชาคณะ 

พระราชาคณะเจาคณะรอง และพระราชา

คณะ จนครบ 20 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก 

พระสงฆถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวาย

พระพรลา 

จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทรง

จุดธูปเทียนเคร� องทองนอยบูชาเทวดาท่ีรักษา

พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เคร� องราชกกุธ 

ภัณฑ ทรงคม พราหมณเบิกแวนเทียนสม                                  

โภชพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เคร� องราช                            

กกุธภัณฑ ครบ 3 รอบ พราหมณเจิมพระ                                

นพปฎลมหาเศวตฉัตรแลว โหรหลวงผูกผา                                                     

สีชมพู เสร็จแลว พระบาทสมเด็จพระเจา 

อยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไปทรงพระสุหราย

เคร� องราชกกุธภัณฑ และพระราชลัญจกร 

พระครุฑพาหทองคําประจํารัชกาลท่ีพระแทน

พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แลวทรงกราบ                                                          

พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน รัชกาลที่ 1

ไทยโพสต • “ยุทธพงศ” ย� น กมธ.สภาฯ  

สอบพิรุธ “ทอสงน้ําอีอีซี” ไดทีขยมซ้ํา ผิด

ปกติชัด “กรมธนารักษ” เล� อนเซ็นสัญญา 

“วงษสยามกอสราง” ขูหลังจบซักฟอกสง 

ป.ป.ช.ฟน “บิ๊กตู-อาคม-สันติ” พรอมอดีต

บิ๊กธนารักษ “ไชยา” เดงรับ เรียกหลาย

หน�วยงานชี้แจงทันที 11 พ.ค. “พิเชษฐ” ลั่น

ไมลมสัญญาพรอมยกมือโหวตสวน   เมินโดน                                                        

ขับพน พปชร. “ส.ว.วันชัย” ฟนฉับหาก 

“ประยุทธ” หลนเกาอี้นายกฯ “บิ๊กปอม” 

ราศีจับ “พท.” ไมเลิกปน 3 ป.ระแวงกันเอง

เม� อวันที่ 4 พ.ค. นายยุทธพงศ จรัส

เสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหนา

พรรคเพ� อไทย (พท.) กลาวถึงกรณีกรม

ธนารักษ์เลื่อนการลงนามสัญญากับบริษัท 

วงษสยามกอสราง จํากัด ในการบริหารโครง                                                     

การบริหารและดําเนินกิจการระบบสงน้ํา

สายหลักในภาคตะวันออก มูลคา 2.5 หม� น

ลานบาทออกไปวา เม� อยังไมมีการลงนาม

สัญญา คงตองชะลอเร� องที่จะย� นเอาผิด

ผูเกี่ยวของในโครงการดังกลาว 5 รายตอ 

ป.ป.ช.ไวกอน ซึ่งเม� อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผานมา 

ก็ไดไปย� นเร� องตอนายไชยา พรหมา ส.ส.                                                     

หนองบัวลําภู พรรคเพ� อไทย ในฐานะประ 

ธานกรรมาธิการศึกษาและติดตามการบริหาร

งบประมาณ สภาผูแทนราษฎร ใหตรวจ

สอบ 8 ความโปรงใสการดําเนินโครงการ

บริหารและดําเนินกิจการระบบสงน้ําสาย

หลักในภาคตะวันออก ยืนยันตองเอาคนผิด                                                               

มาติดคุกใหได ไมจบแคการตั้งคณะกรรม 

การตรวจสอบของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

การเมืองวนในอาง

กรุงเทพฯ • ตร.ไมหนักใจ “ปริญญ” 

เตรียมฟองกลับ ยันพยานหลักฐานแน�นหนา 

จอคิวอีก 2 คดี! สน.หวยขวางเรียกรับทราบ

ขอหาพรากผูเยาวฯ สวนตํารวจลุมพินีออก

หมายเรียกแจงขอหาอนาจารฯ วันศุกรนี้ 

เม� อวันที่ 4 พฤษภาคม พล.ต.ต. 

ไตรรงค ผิวพรรณ รองผูบัญชาการตํารวจ 

นครบาล (รอง ผบช.น.) เรียกประชุมชุด                                                    

สืบสวนสอบสวนคดีที่นายปริญญ พานิช 

ภักดิ์ อดีตรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย ที่

ถูกดําเนินคดีลวงละเมิดทางเพศ รวม 15 

คดี โดยใชเวลาประชุมกวา 2 ชั่วโมง

ทําเนียบรัฐบาล • พบผูติดเชื้อโควิดในไทย                                                         

เพิ่ม 9.2 พันราย เสียชีวิต 82 คน 6 จังหวัด

อีสานปวยติดท็อป 10 ของประเทศ ผูอํา                                                         

นวยการกองระบาดวิทยาเปนหวง “บุญบ้ัง                  

ไฟ” ทําโควิดอีสานพุง หลังพบอยูในชวง                        

ขาขึ้น จี้ฉีดวัคซีนควบคุมโรค เรงทุก จว.                                                                  

ทําแผนโรคประจําถิ่นกอน ก.ค. ภูเก็ตรอ                                                        

ประเดิม จุฬาฯ เผยขาวดี วัคซีน “ChulaCov19” 

ผลิตล็อตแรกในไทยแลว จอย� น อย.ทดสอบ

ในมนุษย

เม� อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. แถลงสถานการณการแพรระบาดใน

ประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 9,288 

ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 9,234 ราย, 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

9,215 ราย, มาจากการคนหาเชิงรุก 19 

ราย, มาจากเรือนจํา 34 ราย เปนผูเดินทาง

มาจากตางประเทศ 20 ราย หายปวยเพิ่ม

ขึ้น 19,119 ราย อยูระหวางรักษา 108,654 

ราย อาการหนัก 1,638 ราย ใสทอชวยหาย 

ใจ 776 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 82 ราย เปนชาย 43 

ราย หญิง 39 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 

ปขึ้นไป 61 ราย มีโรคเรื้อรัง 19 ราย มียอด

ผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 

4,290,824 ราย มียอดหายปวยสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 4,153,310 ราย ยอดผูเสีย

ชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 28,860 

ราย ขณะที่สถานการณ โลก มียอดผูติดเชื้อ

สะสม 514,653,221 ราย เสียชีวิตสะสม 

6,265,797 ราย

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  5  ค่ํา  เดือน  6  ปขาล
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อิสรภาพแหงความคิด

‘ปริญญ’อวม!

ตร.แจงอีก2คดี

ไมสนฟองกลับ

6

5

2หนา...

หนา...

หนา...

ล็อกเปาซักฟอกถลม‘สันติ’

แผนทุบลําตัว‘พปชร.’ใหทรุด

โวอุตฯ ไทย

แข็งแกรง

หวงโควิดอีสานพุง

วัคซีนจุฬาผลิตไทย

ขูย� นปปช.ฟน‘บ๊ิกตู’
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2 ในประเทศ

ปลอยใหไปตามกําหนดการนาจะเหมาะกวา
ออออ...น�าจะ แพง ไปหน�อย!!! ไมวาจะบวกภาวะ

เงินเฟอ ภาวะน้ํามันแพง แกสแพง ขาว-ปลา-อาหาร

แพง ฯลฯ เขาไปดวยถึงขั้นไหน สําหรับ ราคาคากลวย 

ที่คุณทวด ไซรรงค สุวรรณคีรี ทานไปไดยิน ไปรับรู 

รับทราบ มาจากใครก็แลวแต คือระดับตั้งแต 5 ลานไปถึง 30 

ลานบาทโน�นเลย สําหรับการชูจั๊กกะแรแคไมกี่นาทีใหกับการ

หักลาง โคนลม ทานนายกฯ บิ๊กตู ของหมูเฮา ในชวงการเปด

สภาฯ เที่ยวนี้...

คืออยางที่ใครตอใครเขาพูดๆ กันไปมั่งแลวนั่นแหละ...

วาอีกแคไมกี่เดือนเทานั้นเอง ทานนายกฯ บิ๊กตู ทานคงตอง

ไปตามทางของทานอยูแลวแน�ๆ ไมวาจะโดยสภาฯ โดยการ

ขาด-ไมขาดคุณสมบัติสวนตัว หรือจะโดยการครบเทอมที่ยังไง

ตองมาถึงภายในปหนาอยางมิอาจหลีกเลี่ยงไปเปนอ� น ดังนั้น...

ถาหากซักประมาณ 5 บาท หรือ 30 บาท น�าจะพอเปนไปได

มากกวา สําหรับการยกมือ การชูจั๊กกะแร แคไมกี่นาที-วินาที 

ที่แทบไมตองใชเรี่ยว ใชแรง อะไรมาก แตก็นั่นแหละสําหรับ

ราคาคากลวยของบรรดา นักการเมือง มันก็อาจอยูนอกเหนือ

ไปจาก อุปสงค-อุปทาน ธรรมดาๆ อยูบางเล็กนอย คืออาจตอง

เอา อารมณ-ความรูสึก ประเภทความโกรธ ความเกลียด ความ

อาฆาตพยาบาทและชิงชัง ไปจนถึงความอิจฉาริษยาบวกรวม

เขาไปอีกดวยตางหาก อะไรตอมิอะไรมันเลยอาจขึ้นๆ-ลงๆ แบบ

ที่คุณนา ไซรรงค ทานไดยินมาเอาเลยก็ไมแน�...

แตโดยสรุปรวมความแลว...การหัก การโคน ทานนายกฯ 

บิ๊กตู ในชวงนี้ แทนที่จะอดทน รอคอย ใหแตละสิ่งแตละอยาง

เปนไปตามกําหนดการ มันคงไมไดชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองอะไรกันมากมาย ไมน�าจะสงผลไปถึงการแลนด

สไลด-ไมแลนดสไลด แอฝะลานช-ไมแอฝะลานช แตอยางใด 

เพราะโดยวัน-เวลา โดยชวงระยะเวลาเทาที่เหลืออยู มันคงไม

อาจดลบันดาลใหเกิด ผลได-ผลเสีย ตอฝายโนน ฝายนี้ หรือ

ฝายไหนๆ ก็แลวแต ไดซักกี่มาก-นอย คือแมวาบรรดาพวกที่ ตู 

ตลาดแตก จะปรากฏใหเห็นอยูมั่งในบางชวง บางระยะ หรือใน

จังหวะ การเดินสาย ของนายกรัฐมนตรีในระหวางนี้ แตตลอด 

7 ป-8 ป ของการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ผูนําประเทศ 

บรรดาพวกที่เห็นวา ตู ตบะแตก ก็น�าจะมีอยูเปนจํานวนไมนอย

เชนกัน มันถึงไดเกิดกองเกิน กองหลอน หรือเกิดภาวะ ตู...ใชกอง

เชียร ไปแทบหมดแลว มาตั้งแตยุค ปาเปรม ทานยังมีชีวิตอยู ยัง

มิไดนิราศหางเหไป ณ ที่ไหนๆ...

หรือพูดงายๆ วา...พวกที่ ชอบบิ๊กตู ก็อาจยังพอชอบตอไป 

แมวา ลิ้น อาจสึกไปมั่ง หรือแมวา ขนติดปาก จนหนวดเคราสยาย

ทั่วใบหนา แตก็คงไมถึงกับเพิ่มพรวดๆ พราดๆ ภายในชวงระยะ

เวลาแคไมกี่เดือนนับจากนี้ สวนพวกที่ ไมชอบบิ๊กตู ทั้งหลาย ก็คง

หนีไมพนที่จะตองไมชอบตอไป โดยจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นๆ มาก-นอย

แคไหน ถึงขั้นแลนดสไลด ขั้นแอฝะลานชกันเลยหรือไม อยางไร 

แคชวงเวลาอีกไมกี่เดือนขางหนา มันยังไมถึงกับมี เง� อนไข หรือ 

เหตุปจจัย ใหตองเปนไปแนวนั้นมากมายเกินไปนัก แมจะมีเร� อง 

เศรษฐกิจตกสะเก็ด เขามาเกี่ยวของ พัวพัน ยิ่งขึ้นเร� อยๆ แตถา

หากยังไมหนักหนา-สาหัสระดับ วิกฤตตมยํากุง บุญกุศลที่เคยทํา

มาตั้งแตชาติปางกอน ดวยการเอายาเสน�ห ใสบาตรพระ หรือจะ

ดวยกรรมวิธีใดๆ ก็แลวแต ไมวาชาติโนน ชาตินี้ น�าจะพอชวยให

ไมถึงกับตองลมคว่ําคะมําหงาย ไมจิ้มฟนแทงเหงือกดันเสือกตาย

เอางายๆ...

แมจะมี เง� อนไข และ เหตุปจจัย ใหมๆ แทรกซอนเขามา

บาง...อยางเชนเร� อง ขายชาติ-ไมขายชาต ิหรือการเอียงไป-เอียงมา 

ระหวางการหา จุดสมดุล ภายใตความขัดแยงของบรรดาประเทศ

มหาอํานาจไมวาในภูมิภาคนี้ หรือในโลกทั้งโลก ที่นับวันจะหนัก

หน�วง รุนแรง ยิ่งเขาไปทุกที ชนิดแทบไมเหลือ พื้นที่เปนกลาง ให

ประเทศใด-ประเทศหนึ่งอีกตอไป แตก็นั่นแหละ...ในเร� องประเภท

นี้ หรือเร� อง วิเทโศบายตางประเทศ นั้น มันออกจะเปนอะไรที่

ฮ� 

คอนขางประณีตและละเอียดออนอยูพอสมควร โอกาสที่จะไป

ชี้ขาด ไปวัดตัดสินวาใครขายชาติ-ไมขายชาติ มันอาจไมถึงกับ

งาย ไมถึงกับแจมแจง ชัดเจน มากมายซักเทาไหรนัก ยิ่งโดย

เฉพาะประเทศไทยแลนด แดนสยาม ของหมูเฮาดวยแลว ที่ขึ้น

ช� อลือชาในแงของความ สยามไมซเซชั่น มาโดยตลอด การโผ

เขาไปจูบปาก ไซคอไซคางประเทศใด-ประเทศหนึ่ง ก็ใชวาจะ

หมายถึงตอง เก็บสบู ตองหันกน หันทวาร ใหกับประเทศนั้นๆ 

ไปโดยตลอด แตอาจหมายถึงการรอจังหวะที่จะเกาะกิน ดูดหัว

สมอง ตามแบบฉบับสยามไมซเซชั่น เอาเลยก็ไมแน�...

แตก็นั่นแหละ...การเฝาติดตาม ตรวจสอบ คอยสอดสอง

ดูแลในเรื่องราวเหล่านี้ ของบรรดาคนไทยผู้รักชาติทั้งหลาย 

ยอมตองถือเปนเร� องชอบแลว เหมาะแลว สมควรแลว เพราะ

มันออกจะเปน เง� อนไข และ เหตุปจจัย ที่กอใหเกิด อัตรา

เสี่ยง ยิ่งไปกวาเร� องอ� นๆ อีกไมรูกี่เร� องตอกี่เร� อง โดยเฉพาะยิ่งมี

ตัวอยาง แบบอยาง ใหเห็นมาแลวโดยชัดเจน จากประเทศยุโรป

อยางประเทศ ยูเครน เปนตน แตก็ดวยตัวอยาง แบบอยาง ที่

ปรากฏใหเห็นจากอีกหลายๆ ประเทศ อยางเชนประเทศใน

ตะวันออกกลาง อยางซีเรีย อิรัก ไปจนถึงอัฟกานิสถาน ฯลฯ โน�น

เลย ก็กอใหเกิดบทเรียน บทศึกษา ไดเชนกัน ถึงคุณคาความ

สําคัญของสิ่งที่เรียกวา สามัคคีธรรม อันมีพื้นฐานมาจาก ขันติ

ธรรม นั่นแล ดวยเหตุนี้...ความอดทน อดกลั้น คอยๆ ติดตามกัน

ไปเปนระยะๆ ยอมน�าจะดีกวาการหยิบยกมาใชเปน เง� อนไข-ขอ

อาง ในการหัก การโคน ทานนายกฯ บิ๊กตู ผูซึ่งใกลจะไปแหล-มิ

ไปแหล อยูแลวในทุกวันนี้...

ปดทายดวยวาทะวันน้ี...จาก W. Sommerset Maugham... 

“If a nation values anything more than freedom, it will 

be lose its freedom, and the irony of it is that if it is 

comfort or money that it values more, it will lose that 

too. – ชาติใดใหความสําคัญกับสิ่งอ� นมากกวาอิสรภาพ ชาติ

นั้นจะสูญเสียอิสรภาพ และที่น�าหัวรอก็คือ หากชาตินั้นให

ความสําคัญแกความสุขสบายหรือเงินตรามากกวาอิสรภาพ 

ชาตินั้นก็จะสูญเสียความสุขและเงิน รวมทั้งสูญเสียอิสรภาพ

ตามไปดวย...”















อกเหนือจาก พลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี ที่จะเปนเปาหลักของฝายคานในศึกซักฟอก-

อภิปรายไมไววางใจกลางปนี้แลว ถึงตอนนี้เห็นชัดวา 

อีกหนึ่งรัฐมนตรีที่จะถูกฝายคานลากไปขึ้นเขียงกลางสภาฯ ใหรุม

สับ-ขึงพืด-ทุบใหน�วม ก็คือ สันติ พรอมพัฒน รมช.คลัง เลขาธิการ

พรรคพลังประชารัฐ กํากับดูแลกรมธนารักษในเร� อง

“การประมูลโครงการบริหารและดําเนินกิจการทอสงน้ํา

สายหลักในภาคตะวันออก (EEC)”

ระหวางกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง กับ บริษัท วงษ

สยามกอสราง จํากัด ที่เปนผูชนะการประกวดราคา 

ที่เดิมทีกรมธนารักษจะมีการแถลงการเซ็นสัญญากับบริษัท 

วงษสยาม เม� อวันอังคารที่ 3 พ.ค. เวลา 11.00 น. แตแลวก็ยกเลิก

การทําสัญญาออกไปอยางไมมีกําหนด หลังพลเอกประยุทธ นายก

รัฐมนตรี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก หรือประธานบอรดอีอีซี สั่งเบรกการเซ็น

สัญญาดังเอี๊ยด หลังฝายคานนําโดยเพ� อไทย ออกมาเดินหนาตรวจ

สอบโครงการอยางตอเน� อง รวมถึงใชวิธีดึง ส.ส.พรรคปดเศษ กลุม

พรรคเล็ก กวน 16 นําโดย พิเชษฐ สถิรชวาล มาเปนแนวรวม โดย

ขูฟอดๆ วาหากมีการทําสัญญาโครงการดังกลาว พรรคเล็กพรอมจะ

ไมกดปุม ไววางใจนายกรัฐมนตรี กลางสภาฯ 

ฉนวนรอนการทําสัญญาโครงการทอสงน้ํา ที่ฝายคาน

โหมโรงวามีกลิ่นตุๆ เลยทําใหนายกรัฐมนตรี-กรมธนารักษ ถอยมา

ตั้งหลักตรวจสอบอีกรอบ 

แตที่สําคัญ เนื้อแทที่ตองมีการเล� อนการทําสัญญาออกไป ก็                                                                                   

เพ� อตองการดูทิศทางลมกอนวา เร� องนี้จะทําให ส.ส.พรรครวมรัฐ                                                                                      

บาลติดใจสงสัย จนกลายเปนประเด็นในการโหวตไววางใจหรือไม 

เลยทําใหมีการเบรกโครงการทอสงน้ําอีอีซี มูลคา 2.5 หม� นลาน

บาท ไวเปนการชั่วคราว เพราะเร� องการประมูลโครงการทอสงน้ํา

ดังกลาว จริงๆ แลวถูกจับตามองมารวม 3-4 เดือนกอนหนานี้ อีก

ทั้งที่ผานมา ยุทธพงษ รองหัวหนาพรรคเพ� อไทย ที่ออกมาตรวจ

สอบเร� องนี้มีการแถลงขาวมา 2 เดือน แตก็จุดไมติด คนไมสนใจ 

เพราะเปนเร� องที่รายละเอียดสลับซับซอน เขาใจยาก 

ทวาที่เริ่มเปนประเด็นมากขึ้น เพราะฝายคานไปดึงพวกกวน 

ส.ส.พรรคปดเศษ ที่ก็ตองการปนราคาตัวเองอยูแลวในชวงซักฟอก

มาเปนพวก รวมขยมโครงการ และเขยาเกาอี้ สันติ-รมช.คลัง โดย

ลากเอาเร� องจะไมโหวตไววางใจนายกรัฐมนตรีเขามาผสมโรง เลย

ทําใหเร� องนี้รอนขึ้นมา จนสุดทายตองมีการเล� อนการเซ็นสัญญา

ออกไป 

ทิศทางลมการเมือง งานนี้มี โอกาสสูงที่ สันติ-เลขาธิการ

พรรคพลังประชารัฐ จะโดนล็อกเปา ถูกย� นญัตติขอเปดอภิปราย

ไมไววางใจ 

เวนเสียแตมีการยกเลิกการประมูล ซึ่งกรมธนารักษคงไม

ยอมเสี่ยง เพราะอาจโดนบริษัทเอกชนย� นฟองได เน� องจากที่ผาน

มา ประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ และสันติ ออกมาตอกย้ํา

หลายรอบวา การประมูลมีความโปรงใส และบริษัท วงษสยาม ทํา

ทุกอยางถูกตอง มีการเสนอเง� อนไขผลตอบแทนที่สูงกวาบริษัทที่

ไมชนะการประมูล เพราะอยาง ประภาศ คงเอียด อธิบดีกรม

ธนารักษ ดีกรีก็ไมธรรมดาในเร� องขอกฎหมาย เพราะเปนระดับ

อดีตผูพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง-อดีตผูพิพากษาหัวหนาคณะ

ในศาลอาญา กอนโอนยายมารับราชการที่ ก.คลัง จึงแมนในเร� อง

กฎหมายอยูแลว ดังนั้นหากกรมธนารักษยกเลิกการประมูล ก็เสี่ยง

จะถูกฟองได 

เวนเสียแตจะพบวา การประมูลทําไมถูกตอง แตครั้นหาก

กรมธนารักษจะเดินหนาตอ ฝายคานคงไมเลิกราในการตรวจสอบ 

เวนเสียแตจะใชวิธีชะลอโครงการเพ� อใหผานศึกอภิปรายไมไววาง 

ใจไปกอน แลวคอยเซ็นสัญญา ซึ่งดูแลวคงออกมาแบบนี้ แตของ

แบบนี้ฝายคานอานเกมออก

ดังนั้นถึงตอใหไปจนถึงชวงศึกซักฟอก แมกรมธนารักษยัง

ไมมีการทําสัญญากับเอกชน แตฝายคานคงใสช� อสันติไวในบัญชีย� น

ซักฟอก เพราะสันติโดนฝายคานจองกฐินไวแลว 

อยางในสภาฯ เพ� อไทยก็ให ไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลําภู 

พรรคเพ� อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทําและ

ติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผูแทนราษฎร ออกมารับลูก

เร� องนี้ โดยไชยาบอกวา กมธ.จะเขาตรวจสอบเร� องโครงการดัง

กลาว และเรียกคนมาชี้แจงวันที่ 11 พ.ค. ทั้งตัวแทน กรมธนารักษ, 

ดร.คณิส แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอีอีซี,  กรรมการผู

ดําเนินการเกี่ยวกับการประกวดราคาเพ� อขอขอมูล 

สวน ยุทธพงศ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรอง

หัวหนาพรรคเพ� อไทย ก็ออกมาสําทับวา โครงการดังกลาวมีความ

ผิดปกติ เพราะไมมีการเปดประมูลโครงการแบบอีบิดดิ้งใหทุก

บริษัทเขามาแขงขันกัน แตใชวิธีเรียกมาแค 5 บริษัท ในการแขงขัน

เสนอราคา และเคาะให บริษัท วงษสยามกอสราง จํากัด เปนผูชนะ 

“จะย� นเอาผิดตอ ป.ป.ช. เพราะมีผูอยูในขาย 5 ราย ไดแก 

1.พล.อ.ประยุทธ ในฐานะหัวหนารัฐบาล 2.อาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.คลัง 3.สันติ พรอมพัฒน รมช.คลัง 4.คณะกรรมการที่ราชพัสดุ 

6 คน ที่ลงมติรับรองใหบริษัท วงษสยามกอสราง เปนผูชนะประมูล 

5.ยุทธนา หยิมการุณ อดีตอธิบดีกรมธนารักษ ที่เรงรีบใหเปดซอง

ประกวดราคาในวันที่เกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.2564 

ขอย้ําวา การตรวจสอบของฝายคานและฝายตางๆ ในการ

ประมูลโครงการทอสงน้ํา มูลคา 2.5 หม� นลานบาท เปนเร� องดี เพ� อ

ใหทุกอยางโปรงใส  

แตหากมองในเชิงการเมืองเห็นชัดวา งานน้ีไมธรรมดา เพราะ 

“พิเชษฐ สถิรชวาล แมจะเปน ส.ส.พลังประชารัฐ แตก็เขามาหลัง

ยุบพรรคประชาธรรมไทมาอยูกับพลังประชารัฐ โดยการชักชวน

ของธรรมนัส พรหมเผา สมัยเปนเลขาธิการ พปชร. “ทําใหพิเชษฐ

ที่ชวงนี้กําลังเคล� อนไหวเรียกราคาใหกลุมพรรคเล็ก ในชวงจะมีการ

เปดอภิปรายไมไววางใจ โดยเปดดีลทั้งเพ� อไทยและพรรคเศรษฐกิจ

ไทยของธรรมนัส ที่ก็ไมถูกกับสันติ-รมช.คลัง มาตลอด ขณะที่เพ� อ

ไทยก็ตองการทุบให พปชร.เสียขบวนใหมากที่สุดกอนถึงศึกเลือก

ตั้ง ซึ่งหากทุบสันติ เลขาธิการพรรค พปชร.ได ยอมทําให พปชร.มี

อาการรวนแน�นอน ทุกอยางจึงลงตัว 

ศึกซักฟอกที่จะมีขึ้น นอกจากพลเอกประยุทธจะหนักแลว ดู

ทา “สันติ รมช.คลัง-เลขาธิการ พปชร.” น�าจะน�วม!. 

ล็อกเปา ซักฟอกถลม ‘สันติ’

แผนทุบลําตัว ‘พปชร.’ ใหทรุด

น

โฉมหนาแผนพัฒนาฯฉบับใหม

ราชการตองปรับตัวครั้งใหญ

ารเปลี่ยนผานประเทศเขาสูยคุของการพลิกโลกเกือบ                                                                     

ทุกมิติ จะสงผลตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566-2570 ที่ผานการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี ไปเม� อสัปดาหที่ผานมา เทาที่ดูแผนดัง

กลาวยังคงตอกย้ําแนวคิดเดิม คือเร� องความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเรามีการ

ออกแบบแผนนี้มาจากฐานคิด 4 ประการ คือ เศรษฐกิจพอ

เพียง ความสามารถในการที่จะลมแลวลุกใหไว เดินไปขาง

หนาใหได การพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ และการ

พฒันาเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน เศรษฐกจิสเีขยีว 

สวนเปาหมายหลักของแผนคือ การปรับโครงสรางการ

ผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม การพัฒนาคนสูโลกยุคใหม การ

มุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม การเปลี่ยนผานการ

ผลิตและการบริโภคไปสูความยั่งยืน และการเสริมสรางความ

สามารถของไทยในการรบัมอืกบัความเสีย่งและการเปลีย่นแปลง

ภายใต โรคอุบัติใหม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได ใหสัมภาษณถึงจุด

ประสงคของแผนนี้วา ตองหาปญหาใหเจอ และหาวิธีการวาง 

แผนงาน การใชจายงบประมาณตางๆ ใหพอเพียง รับมือกับ

ความเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงได ยกระดับจากประเทศรายได

ปานกลาง ซึ่งไมใชเร� องที่งาย 

สําหรับรางแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้เปนแผนระดับที่ 2 มี

ทั้งหมด 13 หมุดหมาย จําแนกออกเปน 4 มิติ ไดแก มิติภาค 

การผลิตและบริการเปาหมาย จํานวน 6 หมุดหมาย ไดแก ไทย

เปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคา

สงู, ไทยเปนจดุหมายของการทองเทีย่วทีเ่นนคณุภาพและความ

ยั่งยืน, ไทยเปนฐานการผลิตยานยนต ไฟฟาที่สําคัญของโลก, 

ไทยเปนศนูยกลางทางการแพทยและสขุภาพมลูคาสงู, ไทยเปน

ประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญ

ของภูมิภาค และไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน

สวนมิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและ

สังคม มี 3 หมุดหมาย คือ มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ทีเ่ขมแขง็ มศีกัยภาพสงูและสามารถแขงขนัได มพีืน้ทีแ่ละเมอืง

อัจฉริยะที่น�าอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน ความยากจน

ขามรุนลดลง และคนไทยมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ

เหมาะสม สาํหรบัมติคิวามยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่

แวดลอม มี 2 หมุดหมาย คือ มีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม

คารบอนต่ํา ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ทางดานมติปิจจยัผลกัดนัการ

พลกิโฉมประเทศ ม ี2 หมดุหมาย คอื มกีาํลงัคนสมรรถนะสงู มุง

เรยีนรูอยางตอเน� อง ตอบโจทยการพฒันาแหงอนาคต มภีาครฐั

ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน

แตเม� อดูความคืบหนาในการแกไขปญหาความยากจน

ตามนโยบายรัฐบาลที่ ไดดําเนินการมาตั้งแตเขามาบริหาร

ประเทศ ภายใตการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย

อํานวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกชวงวัยอยาง

ยัง่ยนืตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง กระทรวงมหาดไทยยงั

คงขับเคล� อนงานดวยระบบราชการ ใหหน�วยงานไปปฏิบัติตาม

แผน อาท ิ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

ทีด่แูลเร� องทีอ่ยูอาศยั กระทรวงสาธารณสขุทีด่เูร� องสขุภาพ ขอ

ใหไปดาํเนนิการตอเพ� อให โครงการนีเ้สรจ็รวดเรว็ และมผีลงาน

เปนรูปธรรมตอเน� องเทานั้น

ภายใตการเดนิหนาพฒันาประเทศตามแผนพฒันาฯ ทีม่ี

การวิพากษวิจารณตลอดมาวามาถูกทางหรือไม เพราะสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม หลายทศวรรษไมไดทําใหคนในประเทศมี

คุณภาพชีวิต ปากทองที่ดีขึ้น ความเหล� อมล้ําถางออกมากขึ้น 

ทุกภาคสวนยังตองพึ่งรัฐและระบบราชการในการตั้งตนเดิน

หนา แตทวาภาครฐัที่ใชแผนมากาํหนดนโยบายสงผานใหระบบ

ราชการนาํไปปฏบิตัยิงัขาดศกัยภาพ และตดิปญหาเดมิๆ ทีย่ดึ

ตดิอยูกบัโครงสรางของระบบอปุถมัภ  และหากยงัปลอยใหเปน

แบบนี้ ก็เช� อไดวาประเทศไทยภายใตสภาวะของโลกที่เปลี่ยน

ไปอยางรวดเร็ว รัฐในระบบราชการแบบนี้อาจรับมือไมทัน.

ก

นายพิเชษฐ สถิรชวาล 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังประชารัฐ 

ในฐานะหัวหนากลุม 16

ฝาก พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีวา 

การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการระบบทอสงน้ําภาค

ตะวันออก โดยใหกระทรวงการคลังเปนเจาภาพนั้น คงไมเกิด

ประโยชน เปนไปไมไดที่ขาราชการจะกลาเอาผิดรัฐมนตรี ควร

ใหหน�วยงานอ� นที่มีความเปนอิสระมาตรวจสอบ เชน สถาบัน

พระปกเกลา เปนผูรับผิดชอบ เพราะไมสามารถใชอิทธิพล

การเมืองมาสั่งได. 
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3บทความ-ในประเทศ

ม้สภาผู้แทนราษฎรยังไม่เปิดสมัยประชุม แต่ก็มีเรื่อง

ร้อนๆ ให้พูดถึง รอต้อนรับการเปิดประชุมสภาในสมัย

หน้าตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.เป็นต้นไป ไล่ตั้งแต่การโหมประโคม

ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคฝ่ายค้าน โดยเฉพาะ 

ส.ส.จากพรรคเพื่อไทยออกมาคุยโว มีหลักฐานเด็ด หมัดน็อก 

รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้แน่นอน   

ไม่เท่านั้น เพื่อไทยยังส่งสัญญาณอย่างไม่อ้อมค้อม

ว่า พร้อมเปิดโต๊ะเจรจากับพรรคการเมืองขนาดเล็ก และ

พรรคเศรษฐกิจไทย ที่

ในวันนี้ยังชักเข้าชักออก 

ไม่แน่ชัดจะยืนอยู่ฝ่าย

ไหน จะสนับสนุนหรือไม่

สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ 

เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ   

หวังรวบรวมเสียง

ให้ได้เกิน 238 เสียง ล้ม

นายกรัฐมนตรีให้ได้กลาง

สภา หงายไพ่กันอย่าง

เต็มที่ ขณะที่ ส.ส.บางคน

ก็ดักคอ พล.อ.ประยุทธ์ 

อย่าชิงยุบสภาหนีไปก่อน

ก็แล้วกัน   

ไม่กี่วันก่อนเพิ่งพบปะกับอีกหนึ่งนักปราศรัยดาวสภา

อย่าง นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เลย

ขอแลกเปลี่ยนมุมมองการเมืองหลายเรื่อง  

เริ่มแรก ครูมานิตย์เอ่ยชมคณะกรรมการที่คัดเลือก

หัวหน้าพรรคคนใหม่อย่าง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว มาทำาหน้าที่

ทั้งงานในสภาและงานในพรรคเพื่อไทย  

“ต้องชมคนส่องพระ สแกนเลือก หมอ มาทำาหน้าที่ แต่

ไม่ใช่ว่าหัวหน้าคนก่อน ท่านสมพงษ์ (อมรวิวัฒน์) ไม่ดีนะ หมอ

แกขยัน ไม่ใช่ขยันอย่างเดียว ยังแม่นระเบียบข้อบังคับด้วย”    

เมื่อชวนให้วิเคราะห์การเมือง สถานการณ์กลุ่ม 3 ป. ครู

มานิตย์บอกว่าเห็นสัญญาณอะไรแปลกๆ   

“ลุงตู่ไปใต้ ลุงป้อมเปิดให้แกนนำ�พรรคเศรษฐกิจไทยไป

รดน้ำ�ขอพรช่วงสงกร�นต์ ลุงป้อมเดินไปท�งนี้ ลุงตู่ไปท�งนั้น 

ดูบริบทมันแปลกๆ อภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ อะไรก็เกิดขึ้นได้ เร�ก็

ไม่รู้ วันนี้เข�เล่นอะไรกันอยู่ 3-4 เดือน มีบริบท คำ�พูดคำ�จ�

แปลกๆ อยู่ ไม่เหมือนเมื่อก่อน แต่ถ�้เป็นเหมือนเมื่อก่อน เข�

ยังแน่นแฟ้น ก็ยังอยู่ได้อีกย�ว”    

ครูมานิตย์สวมบทนักวิเคราะห์ จับอาการกลุ่ม 3 ป.ที่

เหมือนไปคนละทาง ส่วนจุดหมายปลายทางยังแน่นแฟ้น 

เหนียวแน่นหรือไม่ อย่างน้อยศึกซักฟอกหนนี้คงจะเห็นความ

ชัดเจนมากขึ้น.  

ม้าไม้ 

บริบทแปลกๆ

แ

เตอืน4.4หมื่นคนเพิม่ชื่อเลอืกตัง้

เรื่องของ ‘ศิษย์มีครู’

ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม

อกแล้วว่า “อย่าหนี”

เพราะวันน้ี ผมมีส่ิงอันพันละน้อย เก็บจากตรงโน้น-ตรงน้ี จะเรียกว่า 

“เบ้ืองหลังความสำาเร็จ” ก็ย่อมได้ มาเล่าสู่กันฟัง

ก็ความสำาเร็จในการทำาหน้าท่ี

จากการมาเยือนไทยของนายกฯ ญ่ีปุุ่น “นายคิชิดะ ฟูมิโอะ” และคณะ 

เมื่อ ๑-๒ พ.ค.น่ันแหละ 

ความสำาเร็จงดงามท่ีชื่นใจน้ัน ส่วนหน่ึงมาจากการทำางานหลังฉากของ

เจ้าหน้าท่ีหลายกลุ่ม-หลายคณะ ประกอบกัน

บังเอิญได้อ่านจากผู้อยู่เบ้ืองหลังความสำาเร็จคณะหน่ึง โพสต์เฟซ ก็

อยากนำามาให้รับรู้

เพื่อร่วมภูมิใจกับเขาเหล่าน้ัน.....

ซ่ึงจะเติบโตเป็นกำาลังหลักของงานใน “กระทรวงการต่างประเทศ” เพื่อ

ชาติบ้านเมืองสืบต่อๆ ไป 

ก็ลองอ่านดูนะครับ

...........................

Yordying Supasri อยู่กับ หทัยภัทร เศรษฐบุตร และ Ajaree Wong 

ท่ีทำ�เนียบรัฐบ�ล

2 พ.ค.65 - เข�ว่�กันว่� จุดสูงสุดของก�รเป็นเจ้�หน้�ท่ีโต๊ะ (ฝ่�ยใน

กระทรวงก�รต่�งประเทศ ท่ีดูแลประเทศท่ีได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบ) 

ก็คือ ก�รได้รับก�รเยือนอย่�งเป็นท�งก�รของผู้นำ�ของประเทศท่ีเร�

ดูแล 

ใครจะรู้ว่� ในปีท่ี 6 ในก�รเป็นหัวหน้�ฝ่�ยท่ีดูแลญ่ีปุ่น และก่อนท่ีจะ

อำ�ล�โต๊ะน้ีไปรับหน้�ท่ีใหม่ท่ีเมียนม� จะได้รับก�รเยือนอย่�งเป็นท�งก�รของ 

“น�ยกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น” คร้ังแรกในรอบ 9 ปี 

ซ่ึงแน่นอนว่� “เป็นคร้ังแรก” ท่ีเคยได้ทำ�ง�นรับก�รเยือนแบบ full 

scale แบบน้ี 

ก�รเตรียมง�นใหญ่น้ี มีเวล�เตรียมตัวไม่ถึงเดือน

(ทร�บช่วงๆ สงกร�นต์ท่ีผ่�นม�) กับภ�วะท่ีข�ดแคลนคนในฝ่�ยอย่�ง

หนัก (ฝ่�ยเดิมเคยมี 4-5 คน + จนท.โครงก�ร เหลือแค่ 2.5 คน + จนท.

โครงก�ร 1) 

แต่น้องๆ ทุกคนในฝ่�ย และน้องๆ คนอื่นในกอง ก็ช่วยกันอย่�งเต็ม

ท่ี จนผ่�นพ้นม�ได้ 

เบ้ืองหลังก�รเตรียมง�น มีท้ังน้ำ�ต�จ�กคว�มเครียดจ�กปริม�ณง�นท่ี

ถ�โถม กลับบ้�นหลัง 5 ทุ่ม ได้นอนตี 3 หล�ยวันติด 

และวันจริง ยังยุ่งเหยิงจนวิน�ทีสุดท้�ยก่อนง�นเร่ิม ด้วย “เหตุสุดวิสัย” 

ท่ีไม่น่�จดจำ� 

ซ่ึงก็เป็นส่ิงท่ีต้องจ�รึกไว้เช่นกันว่� พวกเร�ก็ผ่�นม�กันได้ 

ง�นใหญ่แบบน้ี ต้องรบกวนหน่วยง�นต่�งๆ ม�กม�ย โดยเฉพ�ะกรม

พิธีก�รทูต, สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี, กรมส�รนิเทศ หน่วยง�นต่�งๆ 

อีกม�กม�ย 

รวมท้ังน้องๆ ท่ีม�ช่วยเป็นล่�มในกำ�หนดก�รลงน�มคว�มตกลง 

ในก�รน้ี “ดร.ยอดเย่ียม ศุภศรี” ศิษย์เก่�ส�ธิตเกษตร ทำ�หน้�ท่ีหัวหน้�ฝ่�ย

ก�รต่�งประเทศ (ดูแลฝ่�ยญ่ีปุ่น) ทำ�ให้อดท่ีจะภูมิใจและสุขใจกับศิษย์ไปด้วยไม่ได้ 

จึงขอชื่นชมในก�รทำ�หน้�ท่ีเพื่อประเทศช�ติ ด้วยคว�มสุขใจในฐ�นะครู

และช�วไทยคนหน่ึง 

ขอกุศลดลให้มีคว�มเจริญก้�วหน้�ในก�รรับใช้ประเทศช�ติต่อไป

-จ�กครูส�ธิตเกษตร

..................................

ครับ ก็เลยทราบว่า.....

 Yordying Supasri  คือ “ดร.ยอดย่ิง หรือท่ี ครูสาธิตเกษตร เรียกว่า “ดร.ยอด

เย่ียม ศุภศรี” นักการทูต กระทรวงการต่างประเทศ “ศิษย์เก่าสาธิตเกษตร” น่ันเอง

ความสุขคนเป็นครูก็อยู่ตรงน้ี ไม่เคยคิดหวังอามิสใดๆ จากศิษย์ นอกจาก

หวังเห็นความเจริญก้าวหน้าและเติบโตเป็นกำาลังของชาติจากศิษย์

 ไม่ว่าอยู่ในตำาแหน่ง-ฐานะ-อาชีพไหน ศิษย์ก็เป็นคนดี ทำางานมุ่งม่ัน เสีย

สละ อดทน เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด

ผมชอบมากเลยท่ี “สมจิตร วัฒนคุลัง” เรียกตัวเองว่า “ครู” ท้ังท่ีท่านเป็น 

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คำาว่า “ครู” น่ี.....

คำาเดียวส้ันๆ แต่ลึกซ้ึง ดื่มด่ำา กำาซาบถึงรากจิตวิญญาณของคนผู้มีใจฝึกแล้ว

ประเสริฐ เหนือคำาใดๆ จะอธิบาย

ได้ยินทีใด ใจมันศิโรราบ กราบกรานโดยอัตโนมัติ

ตรงข้ามกับคำาว่า “อาจารย์”

ฟังดูู ห่างเหิน แถมอีโก้นิดๆ ใจไม่แนบสนิทต่อกัน ให้ทัศนคติทาง “ใช้ศิษย์

สร้างฐาน-ใช้วิชามารสร้างฐานะ” ตรงข้ามกับคำาว่า “ครู” ทุกประการ

พูดถึง “กระทรวงการต่างประเทศ” ในยุค “โลกแบ่งข้ัว-สังคมแยกข้าง” ท่ี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ ขณะน้ี 

มันคนละแบบกับยุค “สงครามเย็น” ซ่ึงเป็นยุคสงครามอุดมการณ์ระหว่าง

ข้ัวโลกเสรี ท่ีมีสหรัฐฯ นำากับข้ัวโลกคอมมิวนิสต์ท่ีสหภาพโซเวียตนำา เมื่อ ๖๐-๗๐ 

ปีท่ีแล้ว

โจทย์ยุคน้ัน มันสะท้อน “สังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง” กับยุคน้ี ชนิดท่ีเรียก

ว่า “หน้ามือกับหลังมือ”

“เดิมพัน” มันต่างกันลิบโลก! 

ฉะน้ัน จะเอาบทบาท-ลีลา “การเมือง-การทูต” ของรัฐมนตรีต่างประเทศ

ยุคหน่ึง มาเปรียบกับอีกยุคหน่ึง 

มันท้ังไม่ใช่ และท้ังไม่ตอบโจทย์

ผมอยากจะยกเอาจดหมายเปิดผนึกของคุณ “อัษฎางค์ ยมนาค” หลายวัน

ก่อน ท่ีมีถึงคุณ “สนธิและพ่ีน้องชาวไทย” มาให้อ่าน แล้วจะเข้าใจการทำางานคน

กระทรวงการต่างประเทศดีข้ึน ดังน้ี

.......................

เรียน คุณสนธิและพ่ีน้องชาวไทย

เรื่อง ลุงตู่และลุงดอน

ไหนๆ โพสต์ป้องคุณสนธิ ท่ีถูกเด็กมาบูลล่ี ด้วยคำาด่าว่า ไอ้เจ๊กแล้ว ขอโอกาส

พูดเรื่องน้ีต่อเลยสักเล็กน้อย อยากพูดมานานแล้ว

ผมเป็นคนหน่ึงท่ีเป็นแฟนรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิ ผมรักและเคารพ

คุณสนธิในความรู้ ประสบการณ์และคุณดีงานของท่านเสมอ

แต่วันนี้ขออนุญาตพูดเรื่องที่คุณสนธิตำาหนิ หรือจะพูดแบบชาวบ้าน

ว่า ด่านายกลุงตู่และรัฐมนตรีดอนอยู่เนืองๆ แล้วก็มีเพื่อนๆ น้องๆ แฟน

เพจของผม ที่ไปฟังรายการคุณสนธิ แล้วเอาลุงตู่กับคุณดอนมาด่าต่อให้ผม

ฟังบ่อยๆ 

ซ่ึงส่วนใหญ่ ผมก็ฟัง (อ่าน) เฉยๆ แต่นานๆ คร้ัง ผมก็ตอบ หรืออธิบาย

ไปเสียที วันน้ีขออนุญาตมาเล่าตรงน้ี เผื่อได้เห็นได้อ่านกันในวงกว้าง

ก่อนอื่น ผมขออนุญาตออกตัวก่อนว่า ผมไม่ได้เป็นต่ิงลุงตู่และลุงดอน 

ไม่ได้เป็นกลุ่มคนเชียร์ลุง 

และมีบางส่ิงบางอย่างหรือหลายส่ิงหลายอย่างท่ีลุงทำาไม่ถูกใจในทัศนะ

และมุมมองของผมเช่นกัน 

บางเรื่องท่ีคุณสนธิกระทุ้ง ก็เป็นการกระทุ้งแทนความอึดอัดใจของ

ประชาชนท้ังประเทศเหมือนกัน

แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีผมรู้ เพราะมีโอกาสได้รู้ว่า คุณดอนและข้าราชการใน

กระทรวงการต่างประเทศ (หรืออาจจะรวมกับงานของ พล.อ.ประยุทธ์และ

ข้าราชการในกระทรวงอื่นๆ บางอย่างด้วยก็ได้) 

ได้ทำางานราชการอย่างลับๆ หรือทำาเป็นปกติอยู่อย่างต่อเนื่อง จริงจัง

และหนักหนาสาหัส แต่ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเห็น และไม่สามารถออกมาป่าว

ประกาศว่า ได้ทำาส่ิงน้ันส่ิงน้ี มาโดยตลอดได้ 

ยังมีข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำาท่ีทำาหน้าท่ีอย่างแข็งขัน 

เป็นงานปิดทองหลังพระ ท่ีไม่มีวันท่ีคนท่ัวไปจะทราบอีกมาก

ถ้าไม่มีคนทำางานปิดทองหลังพระอยู่เป็นจำานวนไม่น้อยเช่นน้ี ประเทศ

ชาติคงไม่สามารถขับเคลื่อนให้ก้าวหน้าได้อย่างทุกวันน้ี

งานบางอย่าง โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวข้องกับการต่างประเทศหรือเก่ียว

กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มันเป็นเรื่องท่ีมีความละเอียดอ่อนมาก ยาก

ท่ีเราจะเข้าใจ 

แต่มีกลุ่มคนท่ีทำางานเหล่าน้ันอยู่แทนเราอย่างเหน็ดเหนื่อย โดยไม่ได้

รับคำาชม แถมบางที มีแต่คำาตำาหนิและคำาวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางท่ีไม่เข้าใจกัน

ผมพูดได้เพียงเท่าน้ี ไม่สามารถลงลึกไปกว่าน้ีได้

หวังว่าคุณสนธิและพ่ีน้องชาวไทยจะเข้าใจและให้กำาลังใจข้าราชการท้ัง

ผู้ใหญ่และผู้น้อยท่ีทำางานปิดทองหลังพระอีกเป็นจำานวนมาก

คนช่ัวก็มี คนดีก็เยอะ ถ้าคนช่ัวเยอะกว่าคนดี

ไทยเราคงไม่สามารถก้าวมาถึงอย่างทุกวันน้ีได้

ด้วยความรักและเคารพย่ิงต่อคุณสนธิ ล้ิมทองกุล 

ได้รับความรู้มากมายจากคุณสนธิเสมอมา

และด้วยความรักและเคารพย่ิงต่อพ่ีน้องไทยทุกคนท่ีหวังดีต่อชาติ

-อัษฎางค์ ยมนาค

.............................

ผมก็....๒ วันสบายไป อาศัยลอกเขามาขายกิน ขอบคุณ..ขอบคุณ!

แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ไทย อ�ห�รค่ำ�ท่ีต้องใช้ล่�มหล�ยคน ซ่ึงต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่�น

ท่ีให้คว�มร่วมมืออย่�งใกล้ชิดม�กๆ

ส่วนตัว รอบน้ีเป็นก�ร “เป็นล่�ม” ท่ีท้�ท�ยท่ีสุด ต้ังแต่เคยทำ�ม� ท้ัง

กำ�หนดก�รพิธีต้อนรับ ห�รือกลุ่มเล็ก ห�รือเต็มคณะ แถลงข่�วร่วม และอ�ห�รค่ำ� 

ไม่รวมท่ีแปลช่วงรับและส่งน�ยกฯ ญ่ีปุ่นท่ีสน�มบินด้วย รวมท้ังหมด 

ม�กกว่� 5 ช่ัวโมง 

และทำ�ส�ระของก�รห�รือ ประเด็นสนทน�และผลก�รเยือนให้ออกม�

ดีท่ีสุดเพื่อฉลองโอก�ส 135 ปี ก�รสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตไทย-ญ่ีปุ่น 

และมุ่งยกระดับคว�มสัมพันธ์เป็น Comprehensive Strategic Partnership 

ถือว่�ได้เติบโตไปอีกข้ัน ท้ังในก�รเป็นเจ้�หน้�ท่ีโต๊ะและล่�ม และก็เชื่อว่�น้องๆ ทุก

คนท่ีผ่�นง�นน้ี ก็เติบโตไปด้วยเช่นกัน 

ขอบคุณม�กๆ เป็นพิเศษ คือ 3 ทห�รเสือ ท่ีทำ�ง�นอย่�งเต็มท่ีสุดๆ

 @cuccai @ploysres @ni.nieww ขอบคุณโต๊ะเก�หลีท่ีม�ช่วยเสริมทัพ @

puiji @klang_natouch ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคน… 

อย�กจะบอกว่� ท่ีดีใจท่ีสุดคือ ตอนไปส่งน�ยกฯ ญ่ีปุ่นท่ีสน�มบินวันน้ี ได้

ทร�บจ�กท่�นทูตญ่ีปุ่นว่� “น�ยกฯ คิชิดะ happy สุดๆ กับก�รเยือนไทยคร้ังน้ี”…... 

ง�นหลักจบไป เหลือก�รทำ�สรุปผล และส�นต่อผล ก่อนท่ีจะมีทริป “น�ยกฯ 

ไทย” เยือนญ่ีปุ่นอีก ปล�ยเดือนน้ี ต้องสู้ต่อไป THJP #thailandjapan

.....................................

“Yordying Supasri” เจ้าของโพสต์น้ี คือใคร?

ก็ทราบ “เท่าท่ีทราบ” จากข้อความท่ีเจ้าตัวโพสต์น่ันแหละ 

พอดี ต่อมา พบข้อความจากท่านน้ีโพสต์

.........................

สมจิตร วัฒนคุลัง อยู่กับ Yordying Supasri

สุขใจในอีกวัน...

ติดต�มข่�วก�รจัดพิธีต้อนรับน�ยกฯ รมต.ญ่ีปุ่นของรัฐบ�ลไทยผ่�นพ้น

ไปด้วยดี 

บ

วันที่ 4 พ.ค.65 นายขจิต 

ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร 

กล่าวว่า การเลือกต้ังผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร และสมาชิก                                                             

สภากรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะจัด                                                          

ข้ึนในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2565                                                              

บางบอน • นายสุชัชวีร์ สุวรรณ 

สวัสดิ์ หรือ ดร.เอ้ ผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม. เบอร์ 4 พรรคประชาธิปัตย์ 

ลงพื้นที่บางบอนกับผู้สมัคร ส.ก. 

เบอร์ 3 ณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ และ 

สากล ม่วงศิริ อดีต ส.ส.กทม. 

4 สมัย พาเดินทักทายพบปะพี่

น้องประชาชน ทั้งผู้ซื้อผู้ขายใน

ตลาดพระปิ่น 5 ให้การต้อนรับ

อย่างดี โดยนายสุชัชวีร์กล่าว

ว่า ตั้งใจจะเป็นผู้ว่าฯ ที่ดี ไม่

ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนผิด

หวังเข้าใจปัญหาในพื้นที่เป็น

อย่างดีทั้งปัญหาน้ำาท่วม น้ำา

เน่า รถติด ซึ่งนโยบายของตน

นั้น “กรุงเทพฯ ต้องเป็นเมือง

สวัสดิการ ที่ทันสมัย ต้นแบบ

อาเซียน” อินเทอร์เน็ตฟรี 

150,000 จุด พี่น้องประชาชน

ใช้ประโยชน์ได้ พ่อค้าแม่ค้าขาย

ของได้ทุกวัน กทม. ดูแลเรื่อง

ความสะอาด ทำาเทศกิจให้เป็น

มิตรกับพ่อค้าแม่ค้า 

กรุงเทพฯ ต้องเป็นเมือง

ที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน หากร่วม

กันมองกรุงเทพฯ ให้เป็นเมือง

แห่งโอกาส พ่อค้าแม่ค้าต้อง

ขายของได้ทุกวัน เรื่องขยะ 

เรื่องความสะอาด เรื่องฟุตปาธ

ที่เรียบเสมอ เป็นเรื่องของผู้

ว่าฯ กทม. ไม่ใช่เป็นความผิด

ของพ่อค้าแม่ค้า ตนตั้งใจจะ

เป็นผู้ว่าฯ กทม. ที่ฟุตปาธต้อง

เรียบ คนเดินเท้าเดินได้สะดวก 

ที่ใดขายของได้ให้ขาย ที่ใดขาย

ไม่ได้ก็ไม่ขาย เทศกิจในยุคของ

ผู้ว่าฯ ถ้าชื่อ สุชัชวีร์ จะเป็น

มิตรกับพ่อค้าแม่ค้า จะไม่มี

เรื่องส่วย ไม่มีเรื่องกวนใจ 

เทศกิจมิตรแม่ค้าไร้ปัญหาส่วย

ไทยโพสต์ • ปลัดกรุงเทพมหานครจัดทำาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก

ตั้งเฉพาะผู้ว่าฯ เพียงอย่างเดียว 44,200 คน หลังย้ายทะเบียน

บ้านจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปอีกเขตหนึ่ง มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่ถึง

ปี แนะรีบแจ้งเพิ่มชื่อสิทธิเลือกตั้ง ส.ก.ก่อน 11 พ.ค.นี้ หากพบ

ว่าชื่อตนเองหรือคนในครอบครัวไม่ถูกต้องรีบแจ้งสำานักงานเขตที่

ซึ่งมีสิทธิเลือกตั้ง 

‘ชัชชาติ’เล็งพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกแขวง   

คลองเตย • นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 

8 ลงพื้นที่หาเสียงเขตคลองเตย โดยได้เดินพบปะประชาชนที่

ตลาดคลองเตยร่วมกับครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้ง

และเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป รวมทั้งผู้นำาชุมชนคลองเตย 

จากนั้นไปยังชุมชนบล็อก 6 มูลนิธิดวงประทีป เพื่อรับฟังความ

ต้องการของชาวชุมชน ครู ผู้ปกครองที่ โรงเรียนอนุบาลดวง

ประทีป หลังพบว่าศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนที่มีจำานวนไม่เพียง

พอ และขาดการสนับสนุนด้านสวัสดิการ เพิ่มบุคลากร จัด

อบรมเสริมสร้างความรู้ โดยพร้อมจะสนับสนุนการพัฒนาศูนย์

เด็กก่อนวัยเรียนเป็นนโยบาย เพราะเด็กในวัย 0-6 ปี กำาลังมี

พัฒนาการที่สูงมาก การลงทุนกับศูนย์เด็กเล็กให้มีบริการพื้น

ฐานที่ดีจะยิ่งช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ดียิ่งขึ้น และจะ

พยายามดูแลศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและให้กระจาย

ไปในทุกเขตทุกแขวง

‘วรัญชัย’ ลุยเดี่ยวหาเสียงวอนสื่อให้พื้นที่

บางซื่อ • นายวรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

หมายเลข 22 ลุยเดี่ยวขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจ หนีบรองเท้าแตะ พร้อม

กับป้ายหาเสียงที่ทำาเองจากกระดาษลังและโทรโข่ง ลงพื้นที่หา

เสียงและแนะนำาตัวเองกับพี่น้องประชาชน วินมอเตอร์ไซค์ ใน

พื้นที่ย่านตลาดบางโพ เขตบางซื่อ พร้อมเผยว่า ได้รับการตอบรับที่

ดี อาจเป็นเพราะคนรู้จัก คุ้นหน้าคุ้นตา เพราะลงสมัครรับเลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ กทม.หนนี้เป็นครั้งที่ 7 แล้ว ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์

การเมืองไทย ว่าเป็นคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งมากที่สุด เชื่อว่าตัว

ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 4 พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ 

ม่วงศิริ ผู้สมัคร ส.ก. ลงพื้นที่เขตบางบอน เดินทักทายพูดคุยขอคะแนนเสียงจากแม่ค้าพ่อค้าในตลาด

พระปิ่น 5

สำานักบริหารการทะเบียน กรม                                                            

การปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ได้ดำาเนินการประมวลผลเพ่ือ

จัดทำาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก

ต้ัง และพบว่าผู้มีสิทธิเลือก

ต้ังในบัญชีรายช่ือระบุมีสิทธิ

เลือกต้ังเฉพาะผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครเพียงอย่าง

เดียว มีจำานวนประมาณ 44,200 

คน เนื่องจากเป็นผู้ท่ีย้ายทะเบียน

บ้านออกจากเขตเลือกต้ังหน่ึงไป

ยังอีกเขตเลือกต้ังหน่ึง ภายใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เดียวกัน และเป็นเหตุให้มีชื่อใน

ทะเบียนบ้านปัจจุบันเป็นเวลา

น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง

ท้ังน้ี หากกลุ่มผู้มีสิทธิ

เลือกต้ังดังกล่าวประสงค์ท่ีจะ

ใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร ให้ไปยื่นคำาขอ

เพ่ิมชื่อตามแบบ ส.ถ.1/7 ต่อนาย

ทะเบียนท้องถ่ินท่ีตนมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านคร้ังสุดท้ายเป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ท้ังน้ี 

ภายในระยะเวลาก่อนวันเลือกต้ัง

ไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือภายในวัน

ท่ี 11 พฤษภาคม 2565

ปลัดกรุงเทพมหานคร

กล่าวเพ่ิมเติมว่า คุณสมบัติสำาคัญ

ของผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.

และ ส.ก. ประกอบด้วย มีสัญชาติ

ไทย หากแปลงสัญชาติต้องได้

สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 

5 ปี มีอายุไม่ต่ำากว่า 18 ปีในวัน

เลือกต้ัง คือเกิดก่อนวันท่ี 24 พ.ค.

2547 และมีชื่ออยู่ในทะเบียน

บ้านในเขตเลือกต้ังมาแล้วเป็น

เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 

นับถึงวันเลือกต้ัง ท้ังน้ี ขอให้

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังตรวจ

สอบรายช่ือของตนเอง พร้อม

หน่วยเลือกต้ังและสถานท่ีเลือก

ต้ังให้เรียบร้อย จากหนังสือแจ้ง

ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงสำานักงานเขต

ได้จัดส่งให้ หรือตรวจสอบได้ทาง

เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.

go.th/Election/enqelectloc/#/ 

หากพบว่าช่ือของตนเองหรือ

บุคคลในครอบครัวไม่ถูกต้อง ให้

รีบแจ้งสำานักงานเขตท่ีซ่ึงมีสิทธิ

เลือกต้ังภายในวันท่ีกำาหนด.

เองเป็นนักประสานงานสิบทิศ ทำางานได้กับทุกกลุ่มทุกฝ่าย พร้อม

ทำาทุกอย่างเพื่อคนกรุงเทพฯ พร้อมขอโอกาสสื่อมวลชนให้พื้นที่กับ

ผู้สมัครที่ไม่มีชื่อเสียงได้เสนอนโยบายด้วย

‘โฆสิต’ สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

ตลิ่งชัน • นายโฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 24 

ลงพื้นที่หาเสียงที่บริเวณตลาดน้ำาสองคลอง และตลาดน้ำาตลิ่งชัน 

เขตตลิ่งชัน โดยใช้เวลาทำาการพูดคุยนโยบาย แจกแผ่นพับแนะนำา

ตัวกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาท่องเที่ยวในตลาด 

พร้อมชูนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กรุงเทพฯ จะเข้ม

แข็ง พี่น้องในชุมชนต่างๆ จะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยเริ่มจาก

เศรษฐกิจ หากได้รับเลือกจะสร้างให้ชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ มีที่

ทำากินขาย เช่น ตลาดน้ำา หรือใช้พื้นที่ในวัด พร้อมพัฒนาพื้นที่ให้

กลายเป็นแหล่งวิถีชุมชน ดึงดูดชาวต่างชาติให้มาเที่ยวสร้างรายได้ 

พร้อมเสนอยกเลิกการให้หยุดขายของทุกวันจันทร์ และพัฒนาให้

กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นกรุงเทพฯ 24 ชม.



มวาเรายังไมถึงกับเขาสูยุค “ขาวยากหมากแพง” ตาม

สํานวนท่ีใชในการเปรียบเปรยถึงการตกอยูในสภาวะ                                                                                           

ขาดแคลนอาหาร และปจจัยในการดํารงชีวิตอ� นๆ ท่ี

จําเปน โดยอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ ไดแก ปญหาเศรษฐกิจ 

การเมือง สงคราม หรือภาวะโรคระบาด ที่ทําใหอาหารนั้น

ขาดแคลน และมีราคาที่สูงขึ้นมากกวาปกติ แตจากสถาน 

การณที่เกิดขึ้นในปจจุบันไมใชก็ใกลเคียง!

ดวยสถานการณสงครามรัสเซีย-ยูเครนท่ีเปนปจจัยหลัก

ทําใหราคาน้ํามันทั่วโลกพุงสูงขึ้น และแน�นอนเม� อราคาน้ํามัน

มีราคาสูงขึ้น ตนทุนตางๆ ในการผลิตก็สูงขึ้น ทําใหสินคาสวน

ใหญปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นไปดวย

ในชวงที่ผานมานอกเหนือจากราคาน้ํามันที่สูง

ขึ้น ขาวของเคร� องใช สินคาอุปโภคบริโภคตางๆ ใน

ชีวิตประจําวันก็ราคาสูงขึ้นตามไปดวย สวนทางกับราย

ไดของผูคนท่ีเทาเดิมหรือลดลง ซ่ึงยังไมนับรวมกับสถาน 

การณ โควิดที่ทําใหสถานการณกอนหนานี้ย่ําแยและสง

ผลกระทบตอชีวิตครัวเรือนของผูคนอยูแลว

สําหรับครอบครัวที่มีลูกอยูในวัยเรียนก็อาจไดรับ

ผลกระทบมากเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะยังมีคาใชจายเร� อง

การศึกษาของลูกดวย ยิ่งแนวโนมการเปดเทอมในครั้ง

หนามีโอกาสที่เด็กๆ จะไดกลับไปเรียนที่โรงเรียนได ก็

ตองเตรียมคาใชจายอีกจิปาถะ จึงนับวาน�าเห็นใจยิ่งนัก

ตอสภาวการณที่ตองเผชิญขณะนี้

แตก็นั่นแหละ เม� อชีวิตตองดําเนินตอไป การไม

ยอมจํานนตอชีวิตก็ตองเดินไปขางหนา หาทางอยูรอด

ใหไดภายใตเง� อนไขและขอจํากัดของชีวิต งัดเอาวิชา

ทักษะชีวิตเอาตัวรอดและการบริหารจัดการการใชเงิน

ใหผานพนชวงขาวของแพงในชวงนี้ ไปใหได 

ทําบัญชีรายรับ-รายจาย

ยิ่งสถานการณปจจุบันยิ่งตองทําบัญชีรายรับ-รายจาย

ของตัวเองและครอบครัว ยิ่งถาเปนผูดูแลเงินของครอบครัว

ตองหาทางทําบัญชีของครอบครัว เพ� อที่จะไดรูถึงคาใชจายที่

เทศ ที่มีการเผชิญหนากดดัน บอยคอต แซงกชัน และมีการใชอาวุธ

สงครามเขาเผชิญหนากัน มีการกดดันกันทางเศรษฐกิจ มีแนวคิด

ของประเทศมหาอํานาจตางๆ ไปเผชิญกับแนวคิดเกา ซึ่งผูท่ีไดประ 

โยชนก็คือผูออกระเบียบ แลวก็เผชิญกับคาเงินท่ีตองเปล่ียนแปลงไป 

แลวก็สนับสนุนใหเกิดคุณคาของเงินแตละประเทศ แตละสกุลใหมี

ขึ้นมา และสามารถใชเปนส� อกลางในการแลกเปลี่ยนกันโดยไมตอง

ผูกขาดกับดอลลาร

“ผมขอนําเสนอวา ไมตองลืมเร� องเกา เพราะลืมไมได และ

แตละคนตองรับผิดชอบกันไป แตละคน แตละเร� อง แตเรามองวา

ในบริบทเวลานั้น ทําไมจึงเกิดเร� องเหลานี้ สวนผิดถูกก็ตัดสินใจกัน 

แตละคนมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

สวนวันขางหนาที่จะเกิดขึ้นนั้น สิ่งนี้จะเปนบทเรียนอยางไร 

และจะแกไขวันนี้ใหทิศทางขางหนาเปนอยางไร วันนี้มองพี่นอง

ประชาชนแลว เห็นวาเราสามารถรวมตัวกัน ทําเร� องที่ใหเราพน
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4 บทความ

เหมือนปนี้จะเปนปแหงคดีความวาดวยเพศหญิงเสียนี่

กระไร เพราะ คดีของ “แตงโม” นิดา ที่แมตํารวจจะ

สรุปสาเหตุและคําสั่งฟองไปแลว แตดูเหมือนเร� องก็ยังมี

การลากโยงและลากยาวไปไกลมากขึ้นเร� อยๆ ในขณะที่

คดีของ “ปริญญ พานิชภักดิ์” อดีตรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย

ที่เขยาพรรคพระแมธรณีบีบมวยผม ก็เริ่มมีการตอบโตจากฝง  

“ปริญญ” มาบางแลว หลังจากเปน

ผู้ถูกกล่าวหาและตั้งรับมาต่อเนื่อง 

...• ลาสุดก็ยังมีคดีของสาวๆ ขึ้น

มาอีก แตคราวนี้ดันไปเกี่ยวกับผา

เหลือง ซึ่งก็ไมใชเร� องใหมในสังคม

ไทยแตประการใด เพราะ กอนหนา

นี้เราก็มี “สมี” กันมาเยอะนามแลว 

ซึ่งกรณี “สมีกาโตะ” ก็ทําให “ศรี

สุวรรณ จรรยา” เลขาธิการสมาคม

องคการพิทักษรัฐธรรมนูญไทยรอน

หนังสือรองเรียนใหมีการแกไขกฎ 

หมายเพ� อเอาผิดพระและสีกาที่เสพ                    

เมถุน อันเปนการกระทําผิดพระธรรมวินัยข้ันปาราชิก ใหมีโทษทาง

อาญา โดยยกตัวอยาง ประเทศลาว วาเขามีโทษจําคุกถึง 3 ปที

เดียว ...• ขณะที่ “นิพิฏฐ อินทรสมบัติ” รองประธานพรรคสราง

อนาคตไทย ก็เรียกรองใหทบทวนขอกฎหมายวาดวยทรัพยสินของ 

พระภิกษุสงฆ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

1623 ดวย ซึ่งก็เห็นดีดวยกับทั้ง 2 ขอเสนอ โดยเฉพาะในขอหลัง 

เพราะขนาด “ปวิน ชัชวาลพงศพันธ” นักวิชาการ ซึ่งหลบหนีคดี

อยูตางประเทศยังแซะเลยวาเลือกอาชีพผิด น�าจะบวชพระแตแรก 

ปานนี้รวยไปแลว โดยตั้งคําถามวาอะไรคือความโปรงใสของความ

เปนพระ อะไรคือเสนแบงวาเงินบริจาคสวนตัวหรือควรเอาเงินเขา

วัด อะไรคือมาตรการตรวจสอบความ

โปรงใสนี้ นี่ขนาดเปนพระตัวกระ 

จ๊ิบกระจอยนะ ไมอยากจะนึกถึงพระ                          

ตัวใหญ พระที่มีอิทธิพลและมีลูก 

หาบมาก ...• หันจากเร� อง “นรก

กินกบาล” มาเร� องการเมืองกันบาง                                    

โดยเฉพาะหลังจาก “อภิสิทธิ์ เวช                            

ชาชีวะ” อดีตหัวหนาพรรคประชา 

ธิปตย และอดีตนายกรัฐมนตรี ออก

มาใหสัมภาษณถึงงาน 30 ปพฤษภา

ทมิฬ ซึ่งมีการพูดถึง “อุงอิ๊ง” แพ

ทองธาร ชินวัตร และพรรคเพ� อไทย

เทานั้นแล บรรดานายนอย ขี้ขาและบริวารถึงกับดิ้นกันใหญ ทั้ง

ที่ควรอานเต็มๆ ที่ “พี่มารค” ใหสัมภาษณ ไมใชอานแตพาดหัว

แบบไมเกิน 7 บรรทัด ก็จะรูวา พี่มารคก็พูดเหมือนคนอ� นที่เคย

พูดกอนหนานี้ตอนเปดตัวอุงอิ๊งนั่นแล ...• งานนี้เลยทําให “เทพ

ไท เสนพงศ” อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช ตองออกมาทําหนาที่ไม

กันหมาใหพี่มารคอีกครั้ง ซึ่งเทพไทก็ระบุไดเห็นภาพอยางมากวา 

“แคคุณอภิสิทธิ์เดินเฉี่ยวกรงเทานั้นแหละ หมาออกมาเหาหอน

เปนจํานวนมาก ถาหากไปเหยียบ

หางเขา จะเหาหอนมากขนาดไหน”                

เรียกวาไมทิ้งลายพิธีกรสายลอฟา

จริงๆ ...• ไมรูจะยินดีลวงหนา หรือ                                              

เสียใจลวงหนาดี สําหรับ “พิชัย 

นริพทะพันธุ” รองประธานยุทธ 

ศาสตร์พรรคเพื่อไทยที่ออกมาคุย                    

โอเร� องการพาสมาชิกพรรคเขาไป                  

พบเจาหนาที่และบรรดาทูตสหรัฐ 

อเมริกาประจําประเทศไทย โดย

ทําเหมือนตัวเองเปนรัฐบาลแลว

อยางไรอยางนั้น ที่สําคัญยังคุยวา

ไปขอความเห็นในเร� องสงครามรัสเซียและยูเครนเสียอีก ทั้งๆ ที่

โลกก็รูวาสหรัฐน้ันมีผลประโยชนทับซอนอยู แต “พิชัย” กลับเลือก

ขางไปแลวก็วาได ซึ่งงานนี้ก็ แววมาวา “นายใหญ” ไมปลื้มแต

ประการใดในการทําหนาที่ที่ออฟไซดจนเกินงาม เลยบอกไดคํา

เดียววา หากเพ� อไทยแลนดสไลดจริง “พิชัย” ก็มีโอกาสชวดเกาอี้

รัฐมนตรีคอนขางสูง เพราะดูเหมือนแตมบุญสะสมลดเร� อยๆ แลว 

...• หันมาสองเร� องนายกรัฐมนตรีสํารองกันบาง แม “วิษณุ เครือ

งาม” รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปน   

กูรูทางกฎหมายและเชี่ยวชาญเร� อง                                           

รัฐธรรมนูญจะอรรถาธิบายไวชัดเจน

แลววา รายช� อนายกฯ สํารองนั้นมี

แค 5 ช� อ สวนนายกฯ คนนอกนั้น

แมเปนไปได แตก็ยากเย็นแสนเข็ญ 

แตดูเหมือนสภาสูงอยาง “วันชัย 

สอนศิริ” ที่นอกจากทําหนาที่ทนาย

แลว ยังทําหนาที่ โหร ก็ออกมา

ทํานายทายทักวา “พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ” รองนายกฯ มีราศีผู 

นําจับ หาก “พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา” นายกฯ และ รมว.กลาโหม

เกิดจับพลัดจับผลูมีอันเปนไป ไมวาจะดวยเหตุใด เชน ลาออกหรือ

ถูกโหวตไมไววางใจ หรือศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเร� องนายกฯ 8 ป                                                                               

แหม! งานนี้ฟนธงไวตรงนี้ใหจําไดเลยวา “บิ๊กตู” จะไปจากตํา 

แหน�งนายกฯ ใดก็เปนไปได แตเร� องดํารงตําแหน�ง 8 ปนั้นตัดทิ้ง

ไดเลย เพราะหลักกฎหมายงายๆ ที่เด็กเรียน LAW 101 เขารูกัน

ทั่วก็คือ กฎหมายที่เปนโทษไมมียอนหลัง มีแตกฎหมายที่เปนคุณ 

ก็ไมรูวาบรรดาทั่นผูแทนดัดจริตงมโขงเร� องนี้กันทําไม ...•

พิชัย นริพทะพันธุ

ศรีสุวรรณ จรรยา

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

อนหนานี้ที่ นิติธร ล้ําเหลือ หรือทนายนกเขา แกนนํา                                                                     

กลุมประชาชนคนไทย (ปท.) ซึ่งเม� อปที่แลวออกมาเคล� อน                                                                         

ไหวทํากิจกรรมการเมืองนอกรัฐสภาเพื่อเรียกร้องให้พล

เอกประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีลาออก แตไม

ประสบความสําเร็จ แตขณะนี้กลุมทนายนกเขาไดกลับมาเคล� อน 

ไหวการเมืองอีกครั้ง 

โดยเม� อ 28 เม.ย.ที่ผานมา ที่สถานีโทรทัศนพีซทีวี ราม 

อินทรา 40 นิติธรไดไปรวมหารือทางการเมืองกับจตุพร พรหมพันธุ                     

อดีตแกนนํา นปช. เพ� อหารือถึงเร� องสถานการณการเมืองในประ 

เทศที่ใชช� อตอนไปเจอกันวันดังกลาววา 

 “สมานฉันทเพ� อแผนดินไทย สานสามัคคีทุกฝาย เพ� อรับมือ

ภัยของชาติ และรวมกันตานภยันตรายจากตางประเทศ” 

และตอมา นิติธร-จตุพร รวมกันแถลงขาวถึงเร� องสถาน 

การณบานเมือง หลังกอนหนานี้ทั้งสองคนเคยออกมาเคล� อนไหว

เรียกรองให พล.อ.ประยุทธลาออก และเปดใหมีผูนําใหม เปนรัฐ 

บาลเฉพาะกาล เพราะหลายเร� องท่ีพลเอกประยุทธบอกวาจะทํา เชน 

ปฏิรูปประเทศไทย แตไมดําเนินการ ทางนิติธรเลยบอกวา จึงเปน

หนาที่ ตองออกมาอีกครั้ง

ซึ่ง นิติธร ย้ําวา ขณะนี้ ไมควรยืนดูประเทศที่กําลังจะเสีย

หาย ถาเกิดเร� องตางๆ ไมวาจะวิกฤตตางชาติ หรือคนไทยขัดแยง

กันเอง โดยทางกลุมจะจัดเวทีสาธารณะ ที่หอศิลป กทม. วันที่ 10 

พ.ค. ตั้งแตเวลา 15.00 น. ในหัวขอ ‘ขจัดภัยการกดขี่ สามัคคีทั้ง

แผนดิน’ และจะเดินทางไปทั้ง 77 จังหวัด เพ� อพบปะประชาชนทุก

ภาคสวน รวมทั้งจะไปพบบุคคลตางๆ เพ� อเสนอความคิดเห็น ขอ

ความรวมมือ ขอฝากประชาชน 

ความเคล� อนไหวของ กลุมทนายนกเขา อดีตแกนนํา คปท.-

อดีตแนวรวม กปปส. ดังกลาว หลังจากนี้จะเปนอยางไร คงตอง

รอติดตามตอไป เพราะหลังวันที่ 23 พ.ค. ที่การเมืองจะกลับมา

รอนแรงอีกครั้ง หลังมีการเปดสมัยประชุมสภา โดยมีเร� องรอนๆ 

ทางการเมืองรออยูหลายประเด็นเชน การอภิปรายไมไววางใจ-การ

แกไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ-การย� นตีความเร� องวาระการ

ดํารงตําแหน�งนายกฯ ไมเกินแปดปของพลเอกประยุทธ เปนตน 

อยางไรก็ตาม เม� อเร็วๆ นี้ นิติธร ล้ําเหลือ กลาวผาน 

Facebook Live “ประชาชนคนไทย ปท.” โดยมีเนื้อหาที่น�าสนใจ

เชนบอกไววา กอนพบนายจตุพร ตนก็พบกับกลุมตางๆ เพ� อที่จะ

เสนอแนะใหเห็นวาวันนี้ปญหาของประชาชนและภัยของประเทศ

มีอะไรบาง และใครแกไขไดบาง วันนั้นที่ไปพบจตุพรแตมีหลาย

คนเขารวมดวย ไดพูดคุยกันในลักษณะวา บานเมืองเราเปนแบบนี้ 

ในแงภาคประชาชนดวยกัน เราจะยอมใหเรามีชีวิตแบบนี้หรือ ให

ประเทศเราเปนแบบนี้หรือ ภาระจากพลังงานและคาครองชีพที่สูง

ขึ้น โอกาสที่จะไดรับการขึ้นคาแรงมีเทาไหร ชีวิตในวันขางหนาจะ

เปนอยางไร จะมองเห็นอนาคตหรือคาดหวังไดหรือไม

แกนนํากลุมประชาชนคนไทย กลาววา ปญหาระหวางประ                                                                   

วิกฤตตางๆ ดวยตัวเราเอง ทําไดหรือไม  โดย

ไมตองอาศัยนักการเมือง ทั้งนี้ เราจะไปพบ

พี่นองประชาชนใหครบทุกภาค และจะไป

แตละจังหวัดดวย ซึ่งก็จะชวนนายจตุพร                                                      

หรือคนที่เห็นดวยไปดวย” แกนนํากลุมประ 

ชาชนคนไทยกลาวไว

ทนายนกเขา กลาวตอไปวา บานเรามี

ปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ วิธีการเขาสูอํานาจที่

เรียกวาเลือกตั้ง ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ ในขณะ

นี้ที่บรรดานักการเมืองใหความสําคัญมาก 

ถกเถียงกันเอาเปนเอาตาย แตไมมีใครถก

เถียงกันเรื่องวิกฤตปากท้องของประชาชน 

ทั้งที่เขาเหลานั้นเปนเพียงแคตัวแทน ที่จะ

ตองนึกถึงประชาชนเปนหลัก ทุกลมหายใจ

เขา-ออกตองเปนปญหาของประชาชน แต

วันนี้สิ่งที่เราเห็นมาตลอดคือ นักการเมือง 

พอถึงชวงเวลาหนึ่งโดยเฉพาะการเขาสูการ

เลือกตั้ง แยงชิงอํานาจ พวกนี้จะไมสนอะไร

ทั้งสิ้น นอกจากเขาห้ําหั่นกันเอง แตความ

จริงแลวไมมีนักการเมืองคนไหนทะเลาะกัน

อยางจริงจัง ไมเชนนั้นจะเสียประโยชนของ

พวกเขาเอง

แกนนํากลุมประชาชนคนไทย  กลาว

ตอไปวา ประเทศไทยยังตองเผชิญกับการ

เติบโตทางเศรษฐกิจที่ชาลง ปญหาการกีด 

กันทางการคา ปญหาการกอการราย ลัทธิประชานิยม อาชญากร

ขามชาติ ภัยจากโซเชียล ภัยจากภาวะโรครอน สังคมสูงวัย โรค

ระบาด ซึ่งยังพิสูจนไมไดวาเปนโรคที่ถูกสรางขึ้น ที่เรียกวาอาวุธ

ทางชีวภาพหรือไม 

...นอกจากนี้เห็นวาประชาชนไดรับกรรมและโชครายจาก

กฎหมาย แตมีคนกลุมหนึ่งไดประโยชนจากกฎหมาย ขณะที่การ

ศึกษาเพิ่มขึ้น แตประชาชนเราติดกับดัก วาทกรรมและสีสันทาง 

การเมือง ติดกับดักนักการเมืองกันหมด ไมสามารถที่จะลุกขึ้นตอบ 

โตได ไมสามารถที่ทําใหตัวเองเปนเอกราชไดอยางแทจริง ก็ไมรูวา

จะมีการศึกษากันทําไม แลววันนี้สังคมไทยเขาสูภาวะสูงวัย

“เร� องท่ีผมกลาวมาน้ีเปนเร� องของบานเมือง เปนการแสดง 

ออกถึงอํานาจอธิปไตยอยางแทจริง ไมใชเร� องการเมือง เม� อประ 

ชาชนใชความเปนเจาของอํานาจอธิปไตยที่แทจริง กฎหมายตางๆ 

ที่จะมาเอื้อประโยชนใหกับประชาชน ก็จะสามารถทําได หรือ

ทําใหกฎหมายที่เปนอุปสรรค ก็จะถูกแกไขไดงาย หรือขอมูลไหน

ที่ ไมเคยรับรูก็รู ไดหมด เพราะฉะนั้นขอใหประชาชนทํา 

ถาเรานําหลักธรรมมาใช จะถือโอกาสนี้ในการขจัดปญหา 

ขณะนี้ทุกสิ่งทุกอยางในประเทศลมเหลวทั้งหมด อาจจะไมถึงกับ

รัฐลมเหลว แตโครงสรางตางๆ ในประเทศลมเหลวไปเยอะ” แกน

นํากลุมประชาชนคนไทยเนนย้ํา

ในตอนทาย นิติธร-ทนายนกเขา ระบุวา วันนี้ประชาชน   

ไมตองกลัวนายทักษิณจะกลับมา ถาอยากจะเขามากฎหมายก็มีอยู                                                           

และไมตองกลัวอุงอิ๊งลูกสาวทักษิณจะขึ้นมา เพราะกฎหมายก็มี                                                                         

อยูเชนกัน ที่ผานมาถาประชาชนสูใหสุด ถาสูกันแลววันนี้แมจะ                                                                    

มีรัฐประหาร ประชาชนตองออกมาจับมือกัน เพ� อรวมการเปลี่ยน                                                                                 

แปลงบานเมือง พอเปลี่ยนแปลงไดทหารกลับเขากรมกอง ประชา 

ชนก็ตองรวมฉันทามติวาประชาชนจะบริหารประเทศนี้อยางไร จะ

ทําอยางไรใหผานวิกฤตไปได และรักษาสถาบันหลักของประเทศ คือ 

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเอาไว ดังนั้น ขาวตางๆ ที่ออกมา 

บอกวาจะมีนายกฯ สํารอง ในขณะที่ประเทศวิกฤตนั้น ขออยาตก

เปนเหย� อนักการเมือง.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ดู

ก

เลี้ยงลูกในยุคแพงทั้งแผนดิน
จําเปน หรือสวนเกิน หรือฟุมเฟอย ซึ่งไมใชเพ� อบริหารเงินราย

วันเทาน้ัน แตเพ� อนําไปสูการวางแผนทางการเงินอยางมีเปาหมาย

ในอนาคตอันใกลหรือไกลไดอยางมีประสิทธิภาพ

 

ปรับรูปแบบการใชชีวิต

ชวงนี้อาจตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชชีวิตไปบาง เชน 

ชอบกินอาหารนอกบาน ก็อาจปรับมาทํากินเองที่บานเปนหลัก 

หรือแมแตทําอาหารกลางวันไปรับประทานที่ทํางานหรือทําใหลูก

ไปกินที่โรงเรียน หรือแมแตเคยชินกับการซื้อกาแฟด� มทุกวัน ก็

อาจตองลดละบาง ฯลฯ เรียกวาไมตามใจปากมากเกินไป

ยับยั้งชั่งใจ

ในยุคขาวของสินคาราคาแพง สินคาจํานวนมากที่ขายยาก

ขึ้น ตางก็ตองทําโปรโมชั่นเพ� อขายสินคา แน�นอนวาราคาก็ตอง

ยั่วยวนใจ ทามกลางสังคมบริโภคนิยม ก็ตองใชวิธียับยั้งความ

อยากของตัวเอง หรือไมก็พยายามหลีกเลี่ยงไมไปในสถานที่ที่มี

ความเสี่ยงจะยับยั้งชั่งใจตัวเองไมได 

อยาใชเงินลวงหนา

ขอหามอยางหน่ึงในชวงท่ีขาวของแพงก็คืออยาใชเงินลวง

หนา ประเภทซื้อของแลวใชบัตรเครคิต หรือเห็นสินคาวามี

การผอนชําระงาย หรือกูเงินงายๆ เพราะสุดทายก็ตองชําระ

เงินเหลานั้นอยูดี อีกทั้งยังตองเสียดอกเบี้ยอีกดวย งายๆ ก็คือ 

พยายามอยากอหนี้โดยไมจําเปน 

 

หาทางสรางรายไดเพิ่ม

ลองดูวาเรามีฝมือในทางไหนบาง ในยุคโลกออนไลน ถา

มองเห็นโอกาสก็อาจเปนชองทางทํารายไดเพิ่มไดเชนกัน 

 

มองหาความสุขรอบตัว

ทามกลางความตึงเครียดของสภาวการณตางๆ 

รอบตัว ภาวะความเครียดถามหาบอยๆ ถาเราไมพยายาม

หาความสุขงายๆ รอบตัวก็จะทําใหชีวิตยิ่งหดหูและตก

อยูในสภาวะซึมเศราได พยายามสรางความสุขงายๆ จาก

สิ่งที่มีอยูรอบตัว 

 

บอกความจริงกับลูก

เม� อครอบครัวตองเผชิญกับสถานการณความยาก

ลําบาก ทําใหครอบครัวตองรัดเข็มขัดไปดวย ก็ควรบอก

เลาใหลูกไดรูสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังภายนอกและ                                                                      

ภายในครอบครัว รวมไปถึงการขอความรวมมือวาครอบ 

ครัวตองชวยกันประหยัดอยางไร เพ� อใหลูกไดเขาใจและ

เห็นภาพ ใครจะไปรูวาลูกอาจจะใหคําแนะนําดีๆ กับพอ

แมก็ได 

จริงอยูวาสถานการณอยางนี้ ไมไดผานไปไดงายๆ 

และไมไดทํางายเหมือนพูด แตในเม� อไมวาจะอยางไรเราตอง

อยูกับมัน หนีไปไหนไมได ก็อยูแบบรับมือและเอาตัวรอดใหได 

สุดทายสิ่งตางๆ ที่พอแมทําก็จะสงผลโดยตรงที่ตัวลูก!.

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

ฟลลิป มอรริส อินเตอรเนชั่นแนล เปนบริษัทขาม

ชาติ ผลิตบุหร่ีและยาสูบ สัญชาติอเมริกัน ผลิตภัณฑมียอด

ขายมากกวา 180 ประเทศนอกเหนือจากสหรัฐ ผลิตภัณฑท่ี

เปนท่ีรูจักและมียอดจําหน�ายดีท่ีสุดของบริษัทคือ มารลโบโร 

ท้ังน้ีเกิดกรณีขอพิพาทระหวางฟลิปปนสกับไทยในองคการการ

คาโลก (WTO) กรณีท่ีไทยฟองรองเรียกคาเสียหายจากบริษัท 

ฟลลิป มอรริส จากการหลีกเล่ียงภาษีศุลกากรนําเขาบุหร่ี.

ฟลลิป มอรริส

แ

เร� อง/ภาพ FB : ดร.สรวงมณฑ สิทธิสมาน

จับทิศทางกลุมประชาชนคนไทยคัมแบ็ก 

นัดเคล� อนไหว 10 พ.ค. กอนเปดสภา

วันนี้สิ่งที่เราเห็นมาตลอดคือนักการ

เมือง พอถึงชวงเวลาหนึ่งโดย

เฉพาะการเขาสูการเลือกตั้ง แยง

ชิงอํานาจ พวกนี้จะไมสนอะไรทั้งสิ้น 

นอกจากเขาห้ําหั่นกันเอง แตความ

จริงแลวไมมีนักการเมืองคนไหน 

ทะเลาะกันอยางจริงจัง ไมเชนนั้น

จะเสียประโยชนของพวกเขาเอง



าวฉาวของ นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ อดีตรอง

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เขย่าพรรค ปชป.

จนสะเทือนเลื่อนลั่น หลังนายปริญญ์ลาออกแล้ว

ยังเกิดเอฟเฟ็กต์จนมีเหตุให้ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหา

สุข และ น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ ลาออกจากคณะ

กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) 

ล่าสุดที่ประชุม กก.บห.เมื่อวันที่ 2 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้มี

มติเห็นชอบแต่งตั้งสมาชิกที่ที่ประชุมใหญ่เลือกสำารองไว้ คือ 

น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง และ นางฮูวัยดีย๊ะ 

พิศสุวรรณ อุเซ็ง ให้ดำารงตำาแหน่ง กก.บห. แทนตำาแหน่ง

ที่ว่าง นอกจากนี้ยังได้แต่ง

ตั้ง นายอิสระ เสรีวัฒน

วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็น

ประธานคณะกรรมการ

เศรษฐกิจทันสมัยแทนนาย

ปริญญ์ด้วย

ด้าน นายอิสระ หรือ 

“ดร.บิล” มีโปรไฟล์ที่น่า

สนใจ เป็นนักการเมืองรุ่น

ใหม่อายุเพียง 39 ปี เป็น

บุตรคนโตในจำานวน 3 คน                                

ครอบครัวประกอบธุรกิจ

ด้านชิ้นส่วนยานยนต์ โดย                                                                          

ร่วมทุนกับบริษัทท้ังในภาคพ้ืนเอเชียและยุโรป เป็นกรรมการ

บริหารของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ และประธานหอการ 

ค้าโรมาเนีย-ไทย มีประสบการณ์การทำางานร่วมกับองค์กร

ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมในต่างประเทศ 

สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศว 

กรรมเคมี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ปริญญาโท 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จาก ม.รามคำาแหง ปริญญา

เอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ จาก Imperial College London 

(ทุน Marie Courie Fellowship ของสหภาพยุโรป)

ดร.อิสระ ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถาบันการ

ศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยของทั้งภาครัฐและ

เอกชนในประเทศไทย รวมทั้งรับเชิญเป็นกองบรรณาธิการ

บริหารของการประชุมวิชาการนานาชาติ

ได้รับแต่งต้ังเป็นเลขานุการประธานรัฐสภา (ชวน หลีก

ภัย) กระทั่งนายจุติ ไกรฤกษ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการ

เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส่งผลให้ ดร.อิสระ ขยับข้ึนมาทำาหน้าที่

แทน 

นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งต่างๆ 

ทั้งในระดับนานาชาติและภายในประเทศหลายตำาแหน่ง 

อาทิ กงสุลกิตติมศักดิ์และหัวหน้าคณะผู้แทนทางการกงสุล

ของสาธารณรัฐมอลโดวาประจำาประเทศไทยคนแรก, ผู้พิพาก 

ษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลาง, กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสห 

ภาพรัฐสภาระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การ

คลัง และการค้า, รองประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

มิตรภาพรัฐสภาไทย-โปรตุเกส, โฆษกคณะกรรมาธิการการ

เงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน สภาผู้

แทนฯ, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและ

แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

(กยศ.) เป็นต้น.

อย่างใด

วันนี้แนวทางการบริหารจัดการไวรัสเปลี่ยนแปลงไป 

หลังจากวัคซีนพ่ายแพ้ เพราะไม่สามารถป้องกันการแพร่

ระบาด สถิติผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า ๕๐๐ ล้านคน และจำานวน

ผู้เสียชีวิตมากกว่า ๖ ล้านคน บ่งบอกชัดเจน

วันนี้แนวทางบริหารจัดการไวรัสเปลี่ยนไปเป็นปล่อย

ให้แพร่ระบาดโดยไม่มีการใช้วัคซีน หลังจากติดเชื้อแล้วจึง

ให้ยาฆ่า (ต้าน) ไวรัส และหวังว่าร่างกายจะสร้างแอนติบอดี

ช่วยกำาจัดไวรัสอีกทาง

แต่อย่างไรก็ตาม แนวทางการบริหารจัดการไวรัสแบบ

นี้ ใช่ว่าจะเอาชนะไวรัสได้ เพราะไวรัสก็จะสามารถพัฒนา

พันธุ์ต้านยาฆ่าไวรัสได้เหมือนกับต่อสู้กับวัคซีน

ฤา. มนุษย์จะใช้นุกฆ่าไวรัส

โกเป็ด 

 

โกเป็ดจะเล่นนุกเลยหรือครับ ก็ตายกันหมดซิครับ  

ฮ่าๆๆๆ

สถานการณ์ โควิดปัจจุบันทั่วโลกดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ

แล้วครับ คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ หลายๆ ประเทศน่าจะเปิด

ให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ ใครป่วยก็รักษากันไป นัก

วิทยาศาสตร์ แพทย์ นักไวรัสวิทยา ก็คิดค้นหาวิธีจัดการกับ

โควิดไป สุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่กับมันครับ.

จดหมายเปิดผนึกถึงพรรคการเมืองน้ำาดี

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เสียงป่ีกลองการเลือกต้ังดังข้ึนเรื่อยๆ ในฐานะของมวล

มหาประชาชนนับสิบล้านที่ออกมาขับไล่ระบอบโทนี่ ซึ่งวัน

นี้มีความมั่นใจว่าตนจะได้กลับมาครอบครองประเทศไทย 

เพราะเชื่อว่าคนไทยที่ยอมเป็นครอบครัวโทนี่มีมากมาย

ยังจำากันได้ไหมว่า ข้อเรียกร้องของมวลมหาประชาชน

ในวันนั้นข้อหนึ่งก็คือ “การปฏิรูปองค์กรตำารวจ” แต่เมื่อคุณ

สมชายยึดอำานาจจากระบอบโทนี่ได้สำาเร็จ ก็ปฏิเสธที่จะทำา

ตามความเรียกร้องของมวลมหาประชาชน

5บทความ

วงนี้ข่าวการบ้านการเมืองวนในอ่าง

นายกฯ สำารอง นายกฯ คนนอก เวียนไปวนมาให้

ตาลายเล่น 

ถ้ายังพูดกันต่อ ก็ต้องว่ากันอีก ๔ เดือนเป็นอย่าง

น้อย เพราะปม นายกฯ ๘ ปี ต้องรอปลายเดือนสิงหาคมโน้น  

เรื่องซักฟอกรัฐบาล ก็ดูมีแต่แรงโม้ “ลุงตู่” ขึ้นเขียงให้เชือด

มา ๓ รอบแล้ว ฝ่ายค้านเลือดกบปากกลับไปทุกที

กำาลังจะมีรอบ ๔ ก็ดูท่าฉายหนังม้วนเก่า 

ที่เป็นประเด็นใหม่ คือมีคนปล่อยข่าวผ่านสื่อในเครือข่ายว่า 

มีการซื้อ ส.ส.พรรคเล็ก ๕-๓๐ ล้านบาท เพื่อโหวตล้มรัฐบาล 

ใครซื้อ ใครขาย น่าจะเดากันออก  

เป็นธรรมชาติของพรรคเล็กบางพรรค สามารถสลับขั้วย้าย

ข้างได้ตลอดเวลา หากปัจจัยถึง เพราะไม่มีรัฐมนตรีอยู่ใน ครม. ไม่

ต้องร่วมรับผิดชอบทางการเมือง 

แต่พลังต่อรองสูง 

แทงได้ทั้งสองหน้า

ล้มก็ได้ปัจจัย ไม่ล้มก็มีปัจจัยให้ อยู่ที่การต่อรอง

เราจึงเห็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในฤดูกาลซักฟอกรัฐบาล  

การเมืองไทยก็วนไปแบบนี้แหละครับ 

อย่าเพิ่งเบื่อ

ที่จริงไม่ว่าการเมืองที่ไหน ประเทศอะไร มีเรื่องให้เวียนหัว

ด้วยกันทั้งนั้น 

การเมืองไม่ได้ตรงไปตรงมาเสมอไป เพราะเป็นเรื่องของผล

ประโยชน์ และต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำานาจ

มีบทความน่าอ่านจาก สยามทาวน์ยูเอส ข่าวคนไทยใน

อเมริกา เรื่อง “เผยเหตุไบเดนไม่เลือก “ลัดดา” เป็นวีพี เพราะ 

“แม่ไทย” เขียนโดย ภาณุพล รักแต่งาม

ตัดทอนมาเฉพาะบางตอนนะครับ 

---------------

...กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ทั้งสำาหรับคนไทยและบรรดาไม

นอริตี้ทั่วอเมริกา เมื่อมีการเปิดเผยถึงสาเหตุที่ โจ ไบเดน ปฏิเสธ

ไม่เลือกวุฒิสมาชิก ลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ เป็น “รันนิ่งเมท” ใน

ตำาแหน่งรองประธานาธิบดี ทั้งที่ดูเหมือนว่าเธอมีคุณสมบัติเหมาะ

สมที่สุดในเวลานั้น

เหตุผลที่ไบเดนอ้างคือ... เพราะคุณลัดดามีแม่เป็นคนไทย 

อีกทั้งยังเกิดที่ประเทศไทยด้วย

การเมืองวนในอ่าง

ท่ีบอกว่าเป็นประเด็นท่ี “ไมนอริต้ี” ท่ัวประเทศให้ความสนใจ ก็

เพราะว่าสาเหตุท่ีทำาให้นักการเมืองลูกคร่ึงไทยถูกปฏิเสธน้ี น่าจะเป็นสาเหตุ

เดียวกันท่ีทำาให้นักการเมืองผิวสีจำานวนเยอะแยะมากมาย ถูกปฏิเสธ ไม่

ให้เติบโตทางการเมืองมาแล้ว... แต่อาจ “ไม่ชัดเจน” ขนาดน้ีเท่าน้ัน

หนังสือชื่อ “This Will Not Pass: Trump, Bidden, and the Battle 

for America’s Future” ของสองนักข่าวสายทำาเนียบขาวของนิวยอร์ก

ไทมส์ ชื่อ โจนาธาน มาร์ติน และอเล็กซานเดอร์ เบิร์นส์ (วางแผงวันท่ี 

๓ พฤษภาคม ๒๐๒๒) บอกด้วยว่า เมื่อทราบเหตุผล คุณลัดดา ได้ “แลก

วาจา” แบบดุเดือดกับประธานาธิบดีไบเดน ไปหน่ึงชุดด้วย...

คุณลัดดาเธอเกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อปี ๑๙๖๘ มีคุณแม่เป็นคนไทย

เชื้อสายจีน ชื่อว่าคุณละมัย สมพรไพลิน ส่วนคุณพ่อเป็นอเมริกันชื่อ 

แฟร็ค ดัคเวิร์ธ เป็นทหารนาวิกโยธินที่เคยร่วมรบในหลายสมรภูมิ 

รวมถึงสงครามเวียดนามด้วย

โดยประเด็นสถานที่เกิดและความเป็นลูกครึ่งของคุณลัดดานี้ 

ข้อมูลในหนังสือฯ บอกว่าทำาให้ทีมทนายความของไบเดนกลัวว่าจะเป็น 

“จุดอ่อน” ในประเด็นที่หนังสือฯ เรียกว่า birther claims ให้ โดนัลด์ 

ทรัมป์ โจมตีได้ง่าย

คำาว่า birther เป็นศัพท์การเมือง หมายถึงกลุ่มคนท่ีมีความเชื่อ                     

(ท่ีไม่ถูกต้อง) เก่ียวกับคุณสมบัติเรื่องสถานท่ีเกิดของนักการเมือง หรือ                                                                                                  

บุคคลท่ีกำาลังหาเสียงเพื่อลงสมัครรับเลือกต้ังในตำาแหน่งสูงๆ ของอเมริกา 

ซ่ึงทรัมป์ ใช้เป็นอาวุธในการ “ดิสเครดิต” อดีตประธานาธิบดีบารัก โอ

บามา เป็นคนแรกเมื่อปี ๒๐๑๑ จากน้ันเมื่อลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครี

พับลิกัน เมื่อปี ๒๐๑๖ ก็เอามาใช้กับ ส.ว.เท็ด ครูซ ท่ีสมัครแข่งกับเขา 

ว่าไม่มีสิทธิ เพราะเกิดท่ีแคนาดา กับแม่ท่ีเป็นอเมริกันและพ่อเป็นคิวบัน

คนทั่วไปอาจจะคิดว่าเป็นเกมสกปรกทางการเมืองกิ๊กก๊อกของ

ทรัมป์ แต่หากสนใจการเมืองจริงๆ จะเห็นว่าประเด็นที่ทรัมป์ “ปล่อย

ของ” ใส่โอบามานั้น ส่งผลให้กลุ่ม birther จำานวนมหาศาลออกมา

เรียกร้องให้อดีตประธานาธิบดีแสดงหลักฐานถิ่นเกิด, ลาออก ต่อยอด                                                

ถึงการเรียกร้องให้แก้ไข หรือตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญเสียใหม่ เล่น

เอาท่านโอบามาเสียเวลาทำางานไปโข

ในหนังสือฯ เขียนเอาไว้ว่า “ไบเดนบอกถึงความกังวลใจของ

เขากับดัคเวิร์ธแบบระมัดระวัง แต่ดัคเวิร์ธโต้กลับใส่ทีมของไบเดนอย่าง

รุนแรง (pushed back hard) เธอเตือนความจำาพวกนั้นว่าเธอถูกโจมตี

ด้วยถ้อยคำาเหยียดผิวและชังเชื้อชาติมาแล้วขณะหาเสียงเลือกตั้งที่

ผ่านๆ มา และเธอเป็นฝ่ายชนะ”

“ฉันเอาชนะพวกสารเลวที่ตามเล่นงานฉันด้วยเรื่องนั้นได้ทุก

คน” คุณลัดดาประกาศชัด

สองนักข่าวสายการเมืองของนิวยอร์กไทมส์บอกไว้ในหนังสือ 

This Will Not Pass ด้วยว่า ท่านไบเดนมีท่าทีอึดอัดอย่างเห็นได้ชัดท่ีต้อง

บอกคุณลัดดาแบบน้ัน เพราะมันคือการยอมรับว่า ทีมงานหาเสียงของ

เขาใช้วิธีท่ีเรียกว่า preemptive surrender หรือรีบตาลีตาเหลือกกำาจัด

ส่ิงท่ีเห็นว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนต้ังแต่ยังไม่ทันลงสนาม เหมือนยอมแพ้กับ

กลยุทธ์การเมืองสกปรกของทรัมป์ ต้ังแต่ยังไม่ได้ลงมือต่อสู้

และส่ิงท่ีคุณลัดดาบอกกับท่านไบเดน ว่าเธอ “เอาชนะพวกสาร 

เลว” น้ันก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริง เพราะหากย้อนหลับไปอ่านข่าวเก่ียวกับ

คุณลัดดา ซ่ึงมีมากมายหลายสิบข่าวบนเว็บไซต์ของสยามทาวน์ฯ จะ

เห็นว่าเธอเคยถูก ส.ว.มาร์ค เคิร์ค คู่แข่งจากรีพับลิกันในสนามเลือกต้ัง 

ส.ว.อิลลินอยส์ เมื่อปี ๒๐๑๖ เล่นงานในประเด็น “แม่ไทย” มาแล้ว

ว่ากันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของสหรัฐฯ 

ในหมวด ๒ มาตรา ๑ ของกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ระบุถึงคุณ 

สมบัติสำาคัญของผู้มีสิทธิ์ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่า No 

person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United 

States, at the time of the Adoption of this Constitution, shall be 

eligible to the Office of President;

แปลได้ว่า “ผู้มีสิทธิเป็นประธานาธิบดี จะต้องเป็นพลเมืองของ

สหรัฐฯ โดยกำาเนิด หรือเป็นพลเมืองของสหรัฐฯ ในขณะที่ประกาศใช้

รัฐธรรมนูญฉบับนี้”

คำาว่า “พลเมืองของสหรัฐฯ โดยกำาเนิด” นี้ แม้ว่าในกฎหมาย

ที่เขียนไว้เมื่อกว่า ๒๓๐ ปีที่แล้ว จะไม่ได้ให้คำาจำากัดความเอาไว้ แต่

เป็นคำาที่มีการตีความกันขนานใหญ่กันครั้งแล้วครั้งเล่า ล่าสุดเมื่อปี 

๒๐๑๑ ช่วงที่ทรัมป์เปิดศึก “birther” กับประธานาธิบดีโอบามา โดย

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายดาหน้าออกมาให้คำานิยามเหมือนเช่นทุกครั้ง

ว่า หมายถึง “บุคคลผู้ที่มีพ่อ หรือแม่ถือสัญชาติอเมริกัน ไม่ว่าจะ

เกิดที่ไหนก็ตาม”

ที่ถูกอ้างอิงบ่อยที่สุดคือบทความของสองนักกฎหมาย ชื่อ 

พอล เคลเมนท์ และ นีล แคทยัล (Paul Clement and Neal Katyal) 

ในวารสาร Harvard Law Review เมื่อปี ๒๐๑๕ บอกว่า การ

พยายามตีความคำาว่า “การได้สัญชาติโดยกำาเนิด” เป็นการทุ่มเทใน

เรื่องไร้สาระ (much ado about nothing)

“บุคคลที่เกิดในครอบครัวชาวอเมริกัน ไม่ว่าจะในแคลิฟอร์ 

เนียหรือแคนาดา หรือในคลอง (canal zone อ้างถึงกรณีที่เกิดขึ้น

กับวุฒิสมาชิก จอห์น แม็คเคน) คือพลเมืองสหรัฐฯ โดยกำาเนิด 

และมีสิทธ์ิอย่างชอบธรรมในการดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 

หากได้รับการเลือกจากประชาชน”

หมายถึงว่าคุณลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ มีคุณสมบัติครบถ้วน

สมบูรณ์ ที่จะเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นผู้นำาอันดับ

สอง ที่จะต้องขยับขึ้นมาเป็น “เบอร์หนึ่ง” ทันทีหากเกิดกรณีใดๆ ที่

ประธานาธิบดีไม่สามารถทำาหน้าที่ได้

สำาหรับบรรดาแฟนๆ ของคุณลัดดา โดยเฉพาะในรัฐอิลลินอยส์

น้ัน ประเด็นน้ีถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะก่อนหน้าน้ีได้เกิดกระแสเรียก

ร้องและสนับสนุนให้คุณลัดดาเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครต ลงสมัคร

รับเลือกต้ังเป็นประธานาธิบดีในปี ๒๐๒๔ แทนท่านไบเดน ด้วยเหตุ                                                                                       

ผล (ท่ีเห็นชัดๆ) อย่างน้อยสองประเด็น หน่ึงคือท่านไบเดน จะอายุ                                                                                         

ครบ ๘๒ ปีในปีเลือกต้ังคร้ังหน้า และสองคือคะแนนนิยมของท่าน                                                                                      

กำาลังดำาด่ิงจนถือเป็นเรื่องน่าห่วง โดยเฉพาะหากการเลือกต้ังปี ๒๐๒๔ 

น้ัน พรรครีพับลิกันเลือกตัวแทนชื่อ โดนัลด์ ทรัมป์ มาลงสนามอีกหน

------------------

ครับ...การเมืองไม่ว่าที่ไหน ต้องมีการฟาดฟันกัน 

ความถูกต้องบางครั้งก็ต้องหลีกทางให้กับโอกาสในการได้

อำานาจ 

ปีนี้ปีมาลุ้นกันว่าใครเป็นนายกฯ ไทยคนต่อไป

ส่วนปี ๒๐๒๔ ก็ลุ้นว่า “ลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ” จะเป็นคู่ท้า

ชิงประธานาธิบดีสหรัฐฯ กับโดนัลด์ ทรัมป์ และใครจะเข้าวิน 

มองการเมืองอย่างเข้าใจมันก็สนุกไปอีกแบบ 

แต่จะทุกข์ทันทีหากได้ผู้นำาคุณภาพต่ำา.

ทางเลือกทางรอด

บ้านดิน ได้อยู่ จะรู้ค่า

บ้านดิน นำาพา พิษสลาย

บ้านดิน ปลอดภัย ใจกาย

บ้านดิน ไม่ง่าย แม้มีเงิน

บ้านดิน สุขสงบ อบอุ่น

บ้านดิน ผู้มีบุญ สรรเสริญ

บ้านดิน ผู้มีธรรม อยู่จำาเริญ

บ้านดิน ผู้มองเมิน มากมาย

คุณกาโตะ 

คุณอัตถ์ ที่นับถือ

ข่าวคุณกาโตะที่ไปเกี่ยวข้องกับสีกาสาว มันสะท้อนชี้

วัดว่า คนที่พูดดี พูดเก่ง จะเป็นคนดีน่ากราบเสมอไป เขา

เพียงสร้างอารมณ์ให้กับผู้ฟังเกิดศรัทธา ท่ีเรียกว่านักพูด หรือ 

Talk Show หากแต่เขาห่มผ้าเหลือง ก็ขยับเป็นนักเทศน์ 

และนักเทศน์ ณ เวลานี้ ก็หาเลี้ยงชีพ สร้างฐานะร่ำารวยกัน

เป็นจำานวนมาก วางมาดสงบเสงี่ยมประหนึ่งเป็นผู้ทรงศีล 

หลอกให้คนหลงกราบ หลงควักเงินอยู่เป็นประจำา แท้ที่จริง

เขาคืออลัชชี นักเทศน์พาณิชย์ นักเทศน์เสพกาม นักเทศน์

ต้มตุ๋น เสียดายความศรัทธาที่เราน้อมกราบลงกับพื้นแบบ

เบญจางคประดิษฐ์งามๆ เสียดายเงินที่เราประเคนให้ ที่สุด

คุณมายาเทศน์ก็นำาไปเสพสุข

สรุปว่า นักเทศน์บนโลกใบนี้มีทั้งน่ากราบและกราบไม่

ลง รวมถึงกำาลังกราบมายาภิกษ์อยู่ สำาหรับท่านนักเทศน์ที่

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อยู่ในกรอบพระธรรมวินัย เราขอยกไว้

หิ้งบูชา หากแต่นักเทศน์สายพันธุ์อธรรม เราขอประณามว่า

พวกคุณคือ “มารร้ายผู้ทำาลายศาสนา” ตัวจริงเสียงจริง

เฉพาะประเทศไทยของเรามีนักเทศน์วาจากล ทั้งใน

อดีต ปัจจุบัน และน่าจะมีมากในอนาคต เต็มทั่วทุกพื้นที่ ไม่

ว่าจะที่วัดไหนๆ บ้านนอก ในเมือง ก็มียั้วเยี้ยเต็มไปหมด พูด

ดี พูดเก่ง สอนดี แต่ก็เชือดไก่กินเสียเอง เขาเหล่านั้นก็คือ 

“โมฆบุรุษ” นั่นเอง นั่นแหละครับ  

ไม้หอม บุญสุภาพ

 

ต่อไปพระนักเทศน์คงจะถูกจับตามองตาไม่กะพริบ

แน่นอน เพราะผ้าเหลืองหลุดบ่อยเหลือเกิน กลายเป็นการ

ทำาลายศรัทธาในภาพรวม ก็ไม่รู้จะแนะนำาอะไรครับ นอก 

จากจะบอกว่า ถ้า จิต-ศีล ไม่พร้อมอย่าไปบวชให้เป็นภาระ

ชาวพุทธเลยครับ ยิ่งช่วงหลังๆ สึกออกมาเป็นทิดแล้ว พฤติ 

กรรมย่ำาแย่หนักเข้าไปอีก เห็นแล้วกระอักกระอวนใจครับ. 

ไวรัส:วัคซีน:ยาฆ่า(ต้าน)ไวรัส

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

สาธารณสุขแจ้งข่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์เป็นขาลง                                                                          

ทั้งๆ ที่จำานวนผู้ติดเชื้อยังอยู่ที่ระดับครึ่งแสน (รวมการตรวจ                                                                            

ทั้ง ๒ วิธี) จำานวนผู้เสียชีวิตก็ยังสูงติดชาร์ต ซึ่งกูรูให้ความ                                                                                 

เห็นว่า สถิติผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำา 

แข็งเท่านั้น เรื่องนี้สาธารณสุขแก้ตัวว่ามิได้ลดการตรวจแต่

ปธ.เศรษฐกิจทันสมัยปชป.

แปดปีผ่านไป องค์กรตำารวจก็ไม่มีอะไรดีขึ้น เพราะ

คุณสมชายยังใช้องค์กรตำารวจค้ำาจุนตัวเองและพวกพ้อง 

วันนี้การเลือกตั้งใกล้เข้ามา หมายความว่าจะคืนอำานาจให้                                                                     

ประชาชน ดังนั้นผมขอทวงอำานาจการปฏิรูปองค์กรตำารวจ

ให้เป็นของประชาชน ไม่ใช่องค์กรที่ค้ำาจุนผู้มีอำานาจ พรรค 

การเมืองใดที่คิดว่าตนเป็นน้ำาดี ก็ขอให้ประกาศว่าจะปฏิรูป

องค์กรตำารวจ

ถ้าประเทศไทยมีพรรคการเมืองน้ำาดีมากพอ เราก็อาจ

จะได้ความยุติธรรมกลับคืนมา อิทธิพลต่างๆ ก็จะค่อยๆ หมด                                                                                

ไป

ผมอาจจะกาบัตรให้พรรคการเมืองน้ำาดี หลังจากโหวต

โนมาตั้งแต่ พ.ศ.๔๐

   เฒ่าทารก 

 

เลือกพรรคไหนช่วยกระซิบบอกผมด้วยนะครับ เอาไว้

เป็นไกด์ไลน์ครับ ฮ่าๆๆๆ

อย่าเรียกว่าพรรคการเมืองน้ำาดีเลยครับ เพราะสุด 

ท้ายคงได้เถียงกันไม่จบว่า น้ำาดี จริงหรือเปล่า เอาเป็นว่า

เลือกพรรคที่เลวน้อยที่สุด อย่างนี้น่าจะทำาให้เลือกได้ง่ายขึ้น

ครับ. 

เหลวไหล

 * ไปพัก “บ้านนา” บ้านตาล

ผุดผาดอารมณ์แจ่มใส

เหมือนมาฝึกกาย-ใจ

ไปวัดฟังหลวงตาทุกวัน

 * ตอนเช้าตื่นเช้าใส่บาตร

พิลาสกิจวัตรเจริญขวัญ

ชุ่มชื่นจิตแสนสุขชีวัน

ผู้คนทั้งนั้นล้วนเรืองบุญ

 * ฟังธรรมหลวงตาแต่ละวัน

ขวัญเก็บเล็กผสมน้อยเนืองหนุน

ปรับปรุงใจ “รู้” ขึ้นมหาคุณ

ที่คาใจหายขุ่นข้องก็หลายครา

 * ครั้งหนึ่งวันกลับกราบลาท่าน

ท่านถามว่ามาอยู่กี่วันหนา

ตอบว่าสิบเอ็ดวันครับที่มา

ท่านว่าดีแล้ว “เหลวไหล” ซะนานฯ

 วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ

ช่

ข่



ลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้ประ 

กาศการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ

ให้กับผู้ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ค.ท่ีผ่านมา ท่ี

ไม่ต้องมีการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ 

หรือเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว โดยให้มีการแสดงหลักฐาน

การรับวัคซีนครบโดสก็สามารถท่ีจะเดินทางในประเทศไทยได้ 

หลังจากท่ีปัจจุบันโควิด-19 มีแนวโน้มคล่ีคลายลง 

แน่นอนว่าประตูบานแรกที่นักท่องเที่ยวได้เหยียบถึง                                                                        

พื้นคือ “สนามบินสุวรรณภูมิ” ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อม

อำานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยือนยัง

ประเทศไทย โดยวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ศักดิ์สยาม ชิดชอบ                                                                             

รมว.คมนาคม พร้อมทั้งผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจ

ความพร้อมตามนโยบายเปิดประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ 

โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความพร้อมแล้วในการรองรับผู้

โดยสารระหว่างประเทศที่จะเดินทางมายังประเทศไทยใน

ทุกด้าน ทั้งกระบวนการคัดกรอง การให้บริการผู้ โดยสาร 

อาคารจอดรถ และการให้บริการขนส่งสาธารณะ 

ขั้นตอนเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวนั้น กระทรวง

คมนาคมได้สั่งการให้สำานักงานคณะกรรมการการบินพล 

เรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประสานงานสายการบิน เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยบนสาย

การบิน สร้างความเข้าใจให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างถูก

ต้อง พร้อมทั้งจัดทำาป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทางภายใน

ท่าอากาศยาน รวมท้ังจัดเสาก้ันทางเดินในพ้ืนท่ีอาคารผู้โดยสาร

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดเจ้าหน้าที่คอยให้

คำาแนะนำาช่วยเหลือ โดยต้องดำาเนินการให้ผู้ โดยสารได้รับ

ความสะดวกและเกิดความประทับใจ 

คงต้องบอกว่าเราต้องเดินหน้าต่อไป การเปิดประเทศรับนัก

ท่องเท่ียวคร้ังน้ีจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟ้ืนตัวโดยเร็ว ไม่

ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมการบิน และด้านท่องเท่ียว โดย

เฉพาะด้านการท่องเท่ียวท่ีได้สร้างเม็ดเงินอย่างมหาศาล แต่เมื่อ

ท่ัวโลกรวมถึงไทยเราต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 นำามาซ่ึง

หายนะ ทุกส่ิงทุกอย่างต้องหยุดชะงักลง ท่ัวโลกตัดขาดซ่ึงการเดิน

ทาง ถือเป็นเวลาเกือบสามปีท่ีผู้คนท่ัวโลกต้องอยู่กันอย่างเหมือน

โดนแช่แข็ง ทุกธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรมก็เช่นเดียวกัน 

ดังน้ันคงจะไม่มีข้อโต้แย้งว่า การเปิดประเทศรับนักท่อง

เท่ียวคร้ังน้ีจะมีผลเสียมากกว่าผลดี ดูได้จากข้อมูลรายละเอียด

จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) หรือ ทอท. ท่ี

ได้รายงานตัวเลขนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเร่ิมหล่ังไหลเดินทาง

เข้ามายังประเทศไทยต้ังแต่วันแรกตามนโยบายเปิดประเทศ 

คือ วันท่ี 1 พ.ค. พบว่ามีผู้โดยสารรวม 20,606 คน แบ่งเป็น

ผู้โดยสารชาวไทย 3,290 คน และชาวต่างชาติ 17,316 คน 

ขณะท่ีวันท่ี 2 พ.ค.ท่ีผ่านมามีจำานวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่าง

ประเทศท้ังหมด 16,535 คน ส่วนวันท่ี 3 พ.ค. คาดว่าจะมีผู้

โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 16,681 คน และวันท่ี 4 พ.ค. 

คาดว่าจะมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 17,770 คน  

ขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง ทอท.เตรียมพร้อม

เปิดให้บริการอาคารผู้ โดยสาร (SAT 1) ไว้ด้วย เพื่อรองรับ

ผู้ โดยสารหากมีการเดินทางกลับมาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเดิม 

ทอท.มีแผนจะเปิดให้บริการในปี 66 แต่คาดว่าช่วงไตรมาส 

4 ปีนี้ (ต.ค.-พ.ย.) เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว การเดินทางอาจจะ

กลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 เมื่อปี 2562 และ

คาดปี 2566 จะมีปริมาณผู้ โดยสารกลับมาปกติเท่ากับช่วง

ก่อนเกิดโควิด-19 ซึ่งจะเป็นข่าวดีกับทุกภาคส่วนในไทย โดย

จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง 

ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ของคนไทย ก็หวังว่าภาคการท่อง

เที่ยวและเศรษฐกิจจะฟื้นตัวโดยเร็วไว ขอปรบมือรัวๆ ให้

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขณะเดียวกันสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความปลอดภัยต้องมี

ความพร้อมตลอดเวลา อย่าทำาแค่วัวหายแล้วล้อมคอก เกิด

เหตุแล้วถึงมาสั่งป้องกันคุมเข้ม เหมือนกับเหตุการณ์เช่นเมื่อ

วันที่ 3 พ.ค.2565 เวลา 11.53 น. ที่มีผู้บุกรุกเขตการบิน โดย

ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ ได้เข้ามาทางช่องทางที่ 3 

มีการใช้อาวุธปืนปลอมและขวานขู่เจ้าหน้าที่ 

แม้จะไม่มีใครบาดเจ็บ แต่น่ันก็หมายถึงมาตรฐานความ 

ปลอดภัยอยู่ที่ ไหน แล้วอย่างนี้จะให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นใน

ความปลอดภัยได้อย่างไรกัน.

     

อเป็นผู้บริหารหนุ่มไฟแรงสำาหรับ สรพงศ์ ไพฑูรย์

พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หรือท่านรองเบิ้ล ใน

ฐานะประธานบอร์ด บขส. ล่าสุดรองเบิ้ลเล่าให้ผู้สื่อ

ข่าวฟังว่า ได้ไปตรวจราชการที่จังหวัดเพชรบุรี และเยี่ยม

สำานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการให้กำาลังใจพนัก  

งาน บขส.เพชรบุรี ท่ีช่วยกันดูแล                                                         

องค์กร สร้างรายได้จากการขน

สินค้าแค่ 3 เดือนได้เป็นล้าน พร้อม

ยอมรับว่าไปถึงที่สำานักงานมีทั้ง                                           

สะเทือนใจและประทับใจสุด เพราะ 

เห็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิง 2 คนขนส่ง

สินค้าแบกขึ้นรถกันเองทุกเที่ยว 

ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆ ที่

รองเบิ้ลได้มาเปิดอีกมุมที่ ไม่มีใคร

เห็นของพนักงานของ บขส. ต้อง

ขอปรบมือรัวๆ. 
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ประทับใจ

เศรษฐกิจ

ถื

ห  

กัลยา ยืนยง

สรพงศ์ 

ไพฑูรย์พงษ์

โวอุตฯไทยแข็งแกร่ง
‘สุริยะ’ชี้5กลไกต่อยอด/อมตะมั่นใจศก.โต
ไทยโพสต์ • “สุริยะ” เผยผลิตภาพอุตฯ ไทยยังแข็งแกร่ง ชี้ 5 กลไก

ยกระดับผลิตภาพการผลิตอย่างยั่งยืน ด้าน “อมตะ” ส่งสัญญาณบวก

เศรษฐกิจไทยหลังรัฐยกเลิก ระบบ Test and Go 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐ                                                     

มนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห 

กรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ท่ีรุนแรงในช่วงท่ีผ่านมา สำานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลิต

ภาพการผลิตอย่างใกล้ชิด โดยจาก

การสำารวจข้อมูลประจำาปี 2564 

ได้นำาแบบแจ้งข้อมูลการประกอบ

กิจการโรงงานรายปี (ร.ง.9) มา

วิเคราะห์ความสามารถในการผลิต

และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผล

ประกอบการภาคอุตสาหกรรม พบ

ว่าในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ผลิตภาพ

การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังมี

ความแข็งแกร่งจากคุณภาพปัจจัย

ทุน และการบริหารจัดการที่ขยาย

ตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 0.34% 

และ 1.70% ต่อปี ตามลำาดับ 

ท้ังน้ีเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ 

ที่ ไม่ อาจควบคุมทั้ งจากภาวะ

เศรษฐกิจโลก โรคระบาด หรือ

สงครามระหว่างประเทศในรูปแบบ

ต่างๆ จำาเป็นต้องสร้างความแข็ง                                                  

แกร่งในด้านประสิทธิภาพและ                                                 

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

‘ธกส.’เตรียมรับทำาประกัน

ข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เทศกาลทุเรียนโลตัส • นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน โลตัส และ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเปิดตัวเทศกาลทุเรียนโลตัส ช่วย

เกษตรกรกระจายผลผลิตส่งตรงถึงมือลูกค้า โดยโลตัสช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการตลาด ช่องทางการ

จำาหน่ายรับซื้อทุเรียน 3 ล้านกิโลกรัม รวมถึงมังคุด เงาะ มะม่วง ลำาไย ลิ้นจี่ ลองกอง และอื่นๆ โดยโลตัส

วางแผนในการรับซื้อทั้งหมด 18 ล้านกิโลกรัมในปีนี้ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่าง

ยั่งยืน. 

ไทยโพสต์ • นายธนารัตน์ งาม

วลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการ                                         

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารพร้อม 

ขับเคลื่อนโครงการประกันภัยข้าว                                                  

นาปีและโครงการประกันภัยข้าว  

โพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 ซึ่ง

ทั้ง 2 โครงการจะให้ความคุ้มครอง

ภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ภัย ได้แก่ 

น้ำาท่วม หรือฝนตกหนัก/ภัยแล้ง 

ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง/ลมพายุ

หรือพายุไต้ฝุ่น/ภัยอากาศหนาว

หรือน้ำาค้างแข็งลูกเห็บ/ไฟไหม้ ช้าง

ป่า และภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 

โดยวางเป้าหมายพ้ืนท่ีปลูกข้าวกว่า 

28 ล้านไร่ และพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด

กว่า 2 ล้านไร่ รวม 30 ล้านไร่

โดยโครงการประกันภัย

ข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 มีวงเงิน

คุ้มครองสำาหรับภัยธรรมชาติท้ังหมด 

7 ภัย จำานวน 1,190 บาทต่อไร่ 

และกรณีศัตรูพืชและโรคระบาด 

วงเงินความคุ้มครอง 595 บาทต่อ

ไร่ ส่วนโครงการประกันภัยข้าวโพด

เล้ียงสัตว์ ปีการผลิต 2565 มีวงเงิน

คุ้มครองสำาหรับภัยธรรมชาติท้ังหมด 

7 ภัย จำานวน 1,500 บาทต่อไร่ และ

กรณีศัตรูพืชและโรคระบาด วงเงิน

ความคุ้มครอง 750 บาทต่อไร่

กรณีเกิดภัยพิบัติหรือพื้นที่

ดังกล่าวได้รับการประกาศเป็นเขต

ภัยพิบัติ เกษตรกรผู้ทำาประกันภัย

สามารถแจ้งความเสียหายได้ที่

สำานักงานเกษตรอำาเภอในพื้นที่ 

ซึ่งสำานักงานเกษตรอำาเภอจะส่ง

ข้อมูลไปยังสมาคมวินาศภัยเพื่อ

ประเมินข้อมูลความเสียหาย เมื่อ

ตรวจสอบครบถ้วนแล้ว สมาคม

จะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ตามเงื่อนไขภายใน 15 วัน.

‘บินไทย’ คัมแบ็กเที่ยวบินกรุงเทพฯ-บาหลี 

รายงานข่าวจาก บมจ.การบินไทย หรือ THAI แจ้งว่า                                                                     

บริษัทได้กลับมาให้บริการเส้นทางบินสู่เดนปาซาร์ (บาหลี) ประเทศ 

อินโดนีเซีย โดยได้ทำาการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.

65 สำาหรับเที่ยวบินแรกที่เดินทางสู่บาหลีในครั้งนี้ ได้รับความสนใจ

จากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี โดยมีทั้งผู้ โดยสารที่เดินทางออกจาก

กรุงเทพฯ และผู้ โดยสารที่เดินทางเชื่อมต่อจากเส้นทางทั้งยุโรป

และเอเชีย เพื่อเดินทางต่อไปยังบาหลี สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com 

ส่งออกอัญมณีเดือน มี.ค.โตกว่า 37%

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ                                                                                      

GIT เปิดเผยว่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน 

มี.ค.2565 มีมูลค่า 739.13 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 37.01% 

ยังคงฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง หากรวมทองคำามีมูลค่า 3,408.93 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 341.39% และยอดรวม 3 เดือนของปี 

2565 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่า 1,898.03 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 

39.96% และหากรวมทองคำามีมูลค่า 5,486.58 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มขึ้น 203.93% คาดแนวโน้มยังดีต่อเนื่อง หลังเศรษฐกิจคู่ค้า

ฟื้น มีการเปิดประเทศ แต่ต้องจับตาสงคราม เงินเฟ้อ โควิด-19

SO ดึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มแกร่ง

ทางด้าน นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.สยามราชธานี หรือ SO ผู้ดำาเนินธุรกิจการจ้างเหมาบริการ

ครบวงจร เปิดเผยว่า ได้นำาระบบ Cloud Base Application เข้า

มาใช้ เพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับบริษัทต่างๆ โดยคาดการณ์ว่า

ในอนาคตหากบริษัทหรือองค์กรที่ ไม่พัฒนาสู่กระบวนการดิจิทัล

ทรานส์ฟอร์เมชัน อาจส่งผลให้บริษัทเหล่านี้หายไปถึง 40-50% 

ของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือการเปลี่ยนแปลงของ

โลกที่เรากำาลังจะก้าวเดินไปข้างหน้า ซึ่ง SO พร้อมที่จะพัฒนา

โซลูชันใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเป็น Tech Company และ

รองรับเศรษฐกิจโลกที่จะเติบโต และปรับตัวให้เข้ากับ Digital 

Economy ในอนาคต 

SAWAD เคาะ BFIT รับโอนกิจการ SCAP

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำานวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SAWAD เปิดเผยว่า ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำากัด (มหาชน) 

หรือ BFIT ควบรวมกิจการบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำากัด 

หรือ SCAP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อผลัก

ดัน SCAP ที่ดูแลธุรกิจด้านสินเชื่อ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่าง

ก้าวกระโดด โดยในเดือน มิ.ย.65 จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

จากนั้นบริษัทจะดำาเนินการสวอปหุ้นตามแผน คาดจะแล้วเสร็จ

ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 65 โดยโครงสร้างใหม่จะทำาให้เกิดการ

แยกธุรกิจอย่างชัดเจน โดย SAWAD จะดูแลธุรกิจจำานำาเป็นหลัก                                                                                     

ส่วน BFIT จะรุกธุรกิจด้านสินเชื่ออื่นๆ อาทิ ธุรกิจเช่าซื้อทุก

ประเภทแบบครบวงจร และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำา

ประกัน. 

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมี 5                                                                     

กลไกสำาคัญ ดังนี้ 1.การพัฒนา                                                    

ทักษะแรงงาน 2.การใช้เครื่องจักร 

อัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ 3.การบริหาร 

จัดการด้านต้นทุนและการเงิน 

4.การยกระดับการผลิตไปสู่รูปแบบ

การผลิตแบบรับจ้างออกแบบพัฒนา                             

สินค้าและผลิตภัณฑ์ และ 5.การ

ลงทุนด้านเทคโนโลยีและวิจัยพัฒนา                                                    

เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ

ผลิต

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรม 

การและประธานเจ้าหน้าที่การ

ตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 

(AMATA) จำากัด (มหาชน) เปิด

เผยว่า จากมาตรการของรัฐบาล

ในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และ

วิธีการสำาหรับนักท่องเที่ยวและ

คนไทยที่จะเดินทางเข้ามาในราช

อาณาจักร ให้ยกเลิกระบบ Test 

and Go โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 

พ.ค.2565 เป็นต้นไป มั่นใจว่าจะ

ทำาให้เกิดการผ่อนคลายการค้าการ

ลงทุนมากขึ้น 

ท้ังน้ีถือเป็นสัญญาณบวก

ทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยัง

มีประเด็นท่ีต้องพิจารณาเง่ือนไข

และมาตรการเฝ้าระวังการระบาด

ของประเทศท่ีจะเดินทางเข้าสู่

ประเทศไทย เพราะความเข้มข้น

ของแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกัน 

ดังน้ันคงมองท่ีมาตรการของไทย

และนอกจากจะมีปัจจัยเสี่ยงจากเฟดที่ปรับลดคิวอีและปรับ

ขึ้นดอกเบี้ยแล้ว ยังพบว่านักลงทุนส่วนมากยังกังวลกับสงคราม

ยูเครนอยู่มากเช่นกัน ยิ่งมีข่าวออกมาว่าทางยุโรปจะเพิ่มการคว่ำา

บาตรรัสเซีย ก็ทำาให้มองเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆ จะได้รับผลกระ

ทบมากขึ้น ขณะเดียวกันเรื่องโรคระบาดจากโควิด-19 ในจีนที่กลับ

มาระบาดในเซี่ยงไฮ้จนมีการล็อกดาวน์ ทำาให้เกิดผลกระทบอย่าง

มากกับธุรกิจและเศรษฐกิจจีน และเมื่อโรคได้กลับมาระบาดเพิ่ม

ในปักกิ่ง ก็ยิ่งสร้างความวิตกกังวลมากขึ้น  

โดยรวมมองเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง เพราะจีนเป็นประ                                                                                       

เทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก เมื่อมีการล็อกดาวน์จะทำาให้เศรษฐกิจ

จนีเติบโตลดลงทันที จึงมีผลกดการเติบโตของเศรษฐกิจโลกไปด้วย 

เป็นความวิตกท่ีนำามาอ้างกันทุกวัน เป็นปัจจัยเส่ียงท่ียังกดดันตลาด

อยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม สำาหรับตลาดหุ้นไทยก็ได้รับผลกระทบทางอ้อม                                                                        

มากกว่า เพราะผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่กล่าวมาข้างต้น ดู

จะเป็นผลกระทบทางจิตวิทยา ทำาให้นักลงทุนต่างชาติในตลาดมี

การขายออกมากขึ้น จึงกดดันดัชนีตลาดให้ลดต่ำาลง แต่วอลุ่มการ

ขายก็ยังไม่มาก เพราะนักลงทุนต่างชาติยังมีหุ้นเหลืออยู่ในพอร์ต

มาเกือบ 120 ล้านบาท อาจมองเป็นแค่การระบายเพื่อให้เกิด

สภาพคล่องมากขึ้นก็ได้ เพราะพื้นฐานในประเทศยังดี การส่งออก

ดี เปิดประเทศทำาให้ธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตมากขึ้น ดีกับธุรกิจต่างๆ 

ในตลาด มองตลาดยังมีอนาคตที่ดูดีมากขึ้น ทำาให้การลงทุนยังได้

ความคุ้มค่า มองเป็นจังหวะดีกับการเข้าลงทุน แต่การเก็งกำาไรอาจ

มีความเสี่ยงสูง

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่มขนส่งยังมอง

มีการเติบโตดีต่อเนื่อง น่ามองที่ JWD, PSL 

และ RCL กลุ่มพลังงานราคาน้ำามันยังยืนระดับ

สูงดีกับธุรกิจ น่ามองที่ TOP, PTTEP และ 

LANNA กลุ่มอสังหาฯ ธุรกิจฟื้นตัวมากขึ้น น่า

มองที่ MBK, J และ SPALI กลุ่มอาหารยังเป็น

ธุรกิจที่โตสูง น่ามองที่ ASIAN, KSL และ NRF 

หุ้นรายตัวน่าจับตาที่ CWT, BFIT และ SKN 

ดัชนีตลาดอาจผันผวนอ่อนตัว แต่ทาง

เทคนิค 1,630 จุุดยังเป็นแนวรับ ในขณะที่ทาง

พื้นฐานแค่เลือกหุ้นพื้นฐานดีลงทุน จะได้ความ

คุ้มค่าในระยะต่อไป.

กังวลปัจจัยเสี่ยงภายนอก

ในช่วงนี้ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกรุมเร้าเข้าตลาด 

ซึ่งก็เป็นปัจจัยเดิมๆ ที่นำามาอ้างอิงกันทุกวัน นำามาด้วยความหวาด                                                                                           

วิตกกับการที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าที่เคยคาด

หมายเดิม อย่างช่วงน้ีมีการคาดหมายเดิมว่าเฟดจะปรับข้ึนดอกเบ้ีย 

0.25% แต่เมื่อเข้าใกล้การประชุมของเฟดกลับมีการแสดงท่าทีว่า

เฟดจะเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็น 0.50% และเดือนถัดไป มิ.ย.2565 

อาจจะมีการปรับขึ้นสูงถึง 0.75% ทำาให้เกิดความวิตกกังวลกันมาก

ในหมู่นักลงทุนต่างชาติ จะพบว่าข่าวเหล่านี้ ได้สะท้อนความหวาด

วิตกของนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐมาก ดัชนีดาวโจนส์ดิ่งลงแรง

บางวัน และยังคงแกว่งตัวในระดับต่ำากว่า 33,000 จุด มีผลทาง

จิตวิทยาดับตลาดหุ้นต่างๆ ทั่วโลกที่พลอยตกต่ำาตาม 

สมัครขาย‘สลากดิจิทัล’แล้ว2.9พันราย
ไทยโพสต์ • “กองสลาก” แจง

ตัวแทนจำาหน่ายแห่สมัครขาย

สลากดิจิทัลวันแรกยอดพุ่ง 2.9 

พันราย ระบุเปิดรับถึงวันที่ 10 

พ.ค.2565 ชี้หากครบกำาหนด

ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ เล็งเปิดรับ

สมัครเพิ่มจากกลุ่มลงทะเบียน

ซื้อ-จองล่วงหน้าปี 2565

พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้

อำานวยการสำานักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า หลัง

จากที่เปิดรับสมัครตัวแทนจำา 

หน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน

แพลตฟอร์มจำาหน่ายสลากกิน

แบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล ไป

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2565 พบว่ามี

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 

เป็นตัวแทนจำาหน่ายสลากดิจิทัล 

จำานวน 2,920 ราย โดยสำานัก

งานสลากฯ จะเปิดรับสมัครไป

จนถึงวันที่ 10 พ.ค.2565 ผ่าน

ทางเว็บไซต์ www.glo.or.th

โดยหากถึงกำาหนดในการ

เปิดรับสมัครเบ้ืองต้นแล้วยังได้

จำานวนตัวแทนสลากดิจิทัลไม่

ครบตามท่ีกำาหนดไว้ สำานักงาน

สลากฯ จะพิจารณาเปิดรับสมัคร

เพ่ิมจากกลุ่มผู้สมัครลงทะเบียน

ซ้ือ-จองล่วงหน้าปี 2565 ต่อไป

ท้ังน้ีคุณสมบัติของผู้สมัคร

จะต้องเป็นตัวแทนจำาหน่ายราย

ย่อยท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิ 

ภาค หรือผู้ซ้ือจองล่วงหน้าท่ีผ่าน

การยืนยันตัวตนแล้ว เมื่อสำานัก

งานสลากฯ พิจารณาคุณสมบัติ

แล้วจะดำาเนินการจัดทำาสัญญา

ตัวแทนจำาหน่ายสลากดิจิทัล เบ้ือง

ต้นจัดทำาเป็นสัญญา 1 ปี โดยจะ

ได้รับสลาก 5 เล่ม ตามสัญญาน้ี

สัญญาเดียวเท่าน้ัน สำาหรับสลากท่ี

จะได้รับสลากรายละ 5 เล่มน้ัน จะ

นำาเข้าสู่ระบบจำาหน่ายสลากผ่าน

แพลตฟอร์มของสำานักงานสลากฯ 

ท้ังหมด เพื่อทำาการจำาหน่ายผ่าน

แอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงิน

ของธนาคารกรุงไทย ต้ังแต่วันท่ี 2 

มิ.ย.2565 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี ในส่วนของ

มาตรการแก้ไขปัญหาในระยะ

ยาวด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่

นั้น คาดว่าจะลงพื้นที่เพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นได้กลางปีนี้.

เพียงอย่างเดียวไม่ได้ เชื่อว่าหลาย

ประเทศเม่ือนักท่องเท่ียวและนัก

ธุรกิจเดินทางกลับจากไทยแล้วต้อง

เข้าสู่เกณฑ์การกักตัวตามมาตรการ

สาธารณสุข ซ่ึงอาจเป็นเงื่อนไข

และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ในการเดินทางระหว่างประเทศ. 

ลุ้นคมนาคม

ถกพลังงาน

แก้น้ำามันแพง 
ราชดำาเนิน • “คมนาคม” เรียก

ผู้บริหารถกแก้ ไขปัญหาราคา

น้ำามันดีเซล ส่ังรวบรวมข้อมูลและ 

ผู้ประกอบการที่ ได้รับผลกระทบ 

หลังมีผู้ประกอบการขอปรับขึ้น

ราคาค่าโดยสาร เล็งหารือร่วม 

รมว.พลังงานต่อไป 

รายงานข่าวจากกระทรวง

คมนาคมเปิดเผยว่า เมื่อวันท่ี 3 พ.ค.   

ท่ีผ่านมา ได้มีการประชุมหัวหน้า

หน่วยของกระทรวงคมนาคม มี

การหารือเก่ียวกับการแก้ไขปัญหา

ราคาน้ำามันดีเซล ซ่ึงนายศักด์ิสยาม 

ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ส่ังการให้

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงศ์ รองปลัด

กระทรวงคมนาคม เป็นผู้รวบรวม

ข้อมูลหน่วยงานและผู้ประกอบการ

ท่ีได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีท้ังผู้

ประกอบการรถสาธารณะ รถขนส่ง

สินค้า เรือข้ามฟาก ขอปรับข้ึนค่า

โดยสาร จึงส่ังการให้หามาตรการ

เพื่อเยียวยาเฉพาะกลุ่ม ก่อนนำา

ข้อมูลหารือร่วมกับนายสุพัฒนพงษ์ 

พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.พลังงาน เพื่อแก้ปัญหาต่อไป 

ด้านนายสัญลักข์ ปัญวัฒน

ลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ขนส่ง จำากัด (บขส.) เปิดเผยว่า 

ขณะน้ีราคาน้ำามันถือเป็นต้นทุนของ 

บขส.แล้วประมาณ 30% ขณะน้ียัง

ไม่สามารถปรับข้ึนราคาได้ ซ่ึงต้อง

รอการพิจารณาของคณะกรรมการ

ขนส่งทางบกกลางก่อน โดยเร่ิมมีผู้

ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบมา 

สอบถามเรื่องการปรับข้ึนค่าโดยสาร

แล้ว ขณะท่ีนายกิตติกานต์ จอมดวง 

จารุวรพลกุล ผู้อำานวยการองค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

กล่าวว่า ขสมก.ใช้น้ำามันดีเซลวันละ                                                

1.4 แสนลิตร ซ่ึงเป็นต้นทุนค่าใช้

จ่ายในการดำาเนินการของ ขสมก. 

หากคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อวันจะอยู่ท่ี

วันละเกือบประมาณ 3 แสนบาท 

ซ่ึงขณะน้ี ขสมก.ยังไม่มีนโยบายใน

การปรับข้ึนค่าโดยสาร. 

4/5/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,060.15 4,996.64 +63.51
 6,320.58 5,735.52 +585.05
 30,330.49 32,164.94 -1,834.45
 25,358.85 24,172.96 +1,185.89

67,070.07
-15.15

1,652.29
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.00 34.73
ยูโร 35.56 36.59
ปอนดสเตอรลิง 42.24 43.62
เยน (100 เยน) 25.95 26.90
หยวนจีน 4.29 4.44
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,300 30,400
ทองรูปพรรณ 29,759 30,400
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

เปิดประเทศฉลุย



ผ่อนประกันรถเงินสด 0% 

นางวิชินี โอรพันธ์ Chief Sales Channel Officer บมจ.ธน

ชาตประกันภัย กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนี้ทำาให้หลายคน

จำาเป็นต้องประหยัดการใช้จ่าย แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมองหาทาง

เลือกที่คุ้มค่าเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ ธนชาตประกันภัย

และบริษัท ที เอ็ม โบรกเกอร์ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้

สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการในช่วงนี้ ด้วยแคมเปญ “ประกัน

ภัยรถยนต์ผ่อนเงินสด 0% สูงสุด 10 เดือน” เพิ่มโอกาสในการซื้อ

ประกันภัยรถยนต์ได้ง่ายและคุ้มค่า ไม่ต้องกังวลใจกับค่าใช้จ่าย

โดยให้ลูกค้าแบ่งชำาระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ด้วยเงินสด ไม่

ต้องมีบัตรเครดิตก็สามารถจ่ายผ่อนได้ และที่พิเศษกว่านั้นเป็นการ

ผ่อนชำาระแบบไม่มีดอกเบี้ย และผ่อนได้นานสูงสุดถึง 10 เดือน ช่วย

ให้ลูกค้าสามารถบริหารการเงินได้อย่างคล่องตัว โดยไม่ต้องจ่ายเงิน

ก้อนเต็มจำานวนแต่ยังคงได้รับความคุ้มครองสูงสุดตามกรมธรรม์ด้วย

นางสาวชนิตา ขยันตรวจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอ็ม 

โบรกเกอร์ จำากัด เชื่อว่าแคมเปญนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ลูกค้า

ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และเป็นโอกาสในขยายตลาดเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ 

เพราะตอบโจทย์การบริหารค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้อย่างตรงจุด มั่นใจ

ตลาดจะให้การตอบรับอย่างดี ผลักดันให้ยอดขายช่วงกลางปีเติบโตต่อ

เนื่อง โดยทีเอ็ม โบรกเกอร์ พร้อมเปิดช่องทางการขายให้บริการลูกค้า

เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นผ่านตัวแทนขายทางโทรศัพท์.
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ากสภาพแวดล้อมภายนอก กฎระเบียบต่างๆ และเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ทำาให้การเชื่อมโยงข้อมูลในเชิงบูรณาการกับฐานข้อมูล

อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำาข้อมูลด้านประกันภัยต่างๆ ภายใน

ระบบฐานข้อมูลการประกันภัยมาประมวลและวิเคราะห์เพื่อการใช้

ประโยชน์ด้านต่างๆ เป็นไปอย่างจำากัด ดังนั้น คณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. จึงเห็นควรที่

จะต้องดำาเนินการผลักดันการจัดตั้งศูนย์บริหารข้อมูลด้านการประกัน

ภัยแห่งชาติ National Insurance Bureau หรือ NIB  

ทั้งนี้ เพื่อเป็นสิ่งที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มต่อภาคธุรกิจประกันภัย

และต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เพราะ NIB จะเป็นศูนย์ที่รวมข้อมูล

ประกันภัย ทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิต จากระบบฐานข้อมูล

การประกันภัย (Insurance Bureau System หรือ IBS) ทั้งสองระบบ 

โดยสิ่งที่ต้องคำานึงถึง คือ ต้องไม่ก่อให้เกิดภาระในการส่งข้อมูลซ้ำา

ซ้อนหลายทาง โดยการส่งให้ NIB แล้วยังต้องส่งให้ IBS โดยข้อมูลที่

ส่งไปต้องถูกออกแบบให้เป็นข้อมูลที่มีการจัดระเบียบของข้อมูล และ

มีคุณภาพ) เพื่อให้พร้อมสำาหรับนำา AI หรือปัญญาประดิษฐ์ และ 

Machine Learning มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ให้ได้ผลลัพธ์ที่ช่วยป้องกัน ช่วยในการตัดสินใจเชิงรุก และช่วย

คาดการณ์เก่ียวกับการประกันภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำามากขึ้น รวม

ทั้งเอื้อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ เช่น InsurTech (Insurance Technology) 

หรือ RegTech (Regulatory Technology) และ SupTech (Supervisory 

Technology) ตลอดจน HealthTech (Health Technology) ที่ต้องให้

ความสำาคัญ ซึ่งจำาเป็นต้องพัฒนามาตรการในการกำากับดูแลที่จำาเป็น

และเกี่ยวข้องต่อไป

 นายสุทธิพล ทวีชัยการ 

เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า  NIB จะมี

ลักษณะคล้ายกรณีบริษัท ข้อมูลเครดิต

แห่งชาติ จำากัด หรือเครดิตบูโร อีกทั้ง

ยังได้ศึกษาแนวทางการจัดตั้งในหลายๆ 

ประเทศที่ประสบความสำาเร็จ เช่น 

ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ซึ่งมี

รูปแบบการจัดตั้งที่หลากหลาย ทั้งในรูป

แบบหน่วยงานภาครัฐ หรืออิสระ หรือ

กึ่งราชการ โดยระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บ 

รวบรวม และแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วย

งานที่เป็นสมาชิก

“ผมเชื่อมั่นว่า การจัดตั้ง NIB จะ

ก่อให้เกิดศูนย์กลางข้อมูลด้านประกันภัย  

ของประเทศไทย และสามารถให้บริการด้านข้อมูลหรือบริการด้าน

อื่นที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชน ภาคธุรกิจประกันภัย ตลอดจนหน่วยงาน

ภาครัฐ หรือภาคเอกชนอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ช่วยยกระดับการดำาเนินกิจการของอุตสาหกรรมประกันภัย และเพิ่ม

ศักยภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยในระดับสากล” นายสุทธิพล

กล่าว

นายสุทธิพล กล่าวว่า คปภ.ได้จัดทำาระบบฐานข้อมูลการ

ประกันภัย ซึ่งได้พัฒนาฐานข้อมูลประกันวินาศภัยเสร็จแล้ว และ

อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูลประกันชีวิตตามแผนพัฒนาการประกัน

ภัย แต่กฎระเบียบต่างๆ และเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

ทำาให้การเชื่อมโยงข้อมูลในเชิงบูรณาการกับฐานข้อมูลอื่น การนำา

ข้อมูลการประกันภัยมาประมวลและวิเคราะห์ยังจำากัด ควรผลักดัน

การจัดตั้งศูนย์บริหารข้อมูลขึ้น ซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลบิ๊กดาต้า

ขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมประกัน อีกทั้งยังต่อยอดไปสู่อินชัวร์เทค 

และฟินเทคได้ด้วย

อัปเดตเทรนด์ดิจิทัล 

นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.  

ซิกน่า ประกันภัย 

กล่าวว่า ซิกน่าได้เล็ง

เห็นถึงความสำาคัญ

ของการเพิ่มพูนความ

รู้ และ “รุก” ไป

ข้างหน้าโดยการใช้

ศักยภาพที่มีอยู่ใน

การพัฒนาตนเอง 

และนำาไปต่อยอด

เพื่อพัฒนาธุรกิจ เรา

ได้ใช้ โอกาสนี้จัด

กิจกรรมสัมมนาดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง เทรนด์ ของปี 2565 และอัปเดต 

เทรนด์ดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ยุคใหม่ เพื่อให้คนไทยสามารถ

ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจและสุขภาพเพื่อกลับมา “รุก” ได้

อีกครั้ง พร้อมอัปเดตเทรนด์การตลาดออนไลน์ และเข้าใจ

การทำาการตลาดในแต่ละแพลตฟอร์ม รวมถึงการติดอาวุธ

ทางความคิดและมุมมองของการทำาการตลาดในยุคนี้ ที่

นอกจากจะต้องเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมแล้ว

ผนึกพันธมิตรหนุนธุรกิจแกร่ง 

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.ที คิว อาร์  หรือ TQR ผู้ให้บริการนาย

หน้าประกันภัยต่อ แบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทได้

รับแจ้งจาก บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ TQM ว่าได้

ซื้อหุ้นของบริษัท จำานวน 102,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 

44.35% ของหุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

บริษัท เรียบร้อยแล้วในวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่าน

มา ส่งผลให้ปัจจุบัน TQM ขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง

ของบริษัท 

“เมื่อ TQM เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TQR  เป็นการ

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อให้มีความแข็งแกร่งมาก

ยิ่งขึ้น รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศไทย

ที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถแข่งขันได้ในระดับ

สากล ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นส่วนสำาคัญใน

การผลักดันผลงานของ TQR ให้เติบโต

ได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว” นายชนะ

พันธุ์กล่าว

อัดแคมเปญลุยตลาด

นายอัญชลิน พรรณนิภา 

ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ 

โบรคเกอร์ จำากัด กล่าวว่า ได้จับมือกับ 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI จัด

แคมเปญ ‘Let’s Move On’ ชวนมนุษย์

เงินเดือนเดินหน้าใช้ชีวิตแบบไม่สะดุด กับการบริหารความเสี่ยงด้วย

ประกันภัย 3 หมวดหลักที่เลือกความคุ้มครองมาโดยเฉพาะให้ตรง

ความต้องการของมนุษย์เงินเดือนในยุควิถีใหม่หลังฝ่าวิกฤตมรสุม   

โควิด 

โดยในแคมเปญประกอบด้วย หมวดสุขภาพ ‘Let’s Healthy’ 

ตอบโจทย์คนทำางานในยามล้มป่วยแต่สวัสดิการท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอกับค่า

รักษาพยาบาล หมวดชดเชยรายได้ ‘Let’s it Be’ ยามเจ็บป่วยขาดงาน

ได้แต่รายได้ต้องไม่ขาด 

หมวดทำางานสบายใจ 

‘Let’s Chilling’ ไร้

กังวลการเกิดอุบัติเหตุ

ระหว่างปฏิบัติงานเพราะ

มีประกันภัยดูแลตลอด

เวลา เน้นงานขายและ

บริการหลังการขายผ่าน

ระบบออนไลน์ เข้าถึง

ง่าย สะดวก รวดเร็ว

จ

าเหตุที่แท้จริงของ

ความดันโลหิตสูง

นั้น แตกต่างกันไปใน

แต่ละบุคคล ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ 

ประวัติครอบครัว, อายุ โดย

ธรรมชาติแล้ว หลอดเลือดจะมีความยืดหยุ่นน้อยลง เมื่อ

เรามีอายุมากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง, เพศ 

ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงในวัยกลาง

คน ในขณะที่ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดันโลหิต

สูงเมื่ออายุมากขึ้น, เชื้อชาติ ชาวแอฟริกันอเมริกันหรือชาว

อเมริกันผิวดำา มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง, 

าโก้เสิร์ฟความน่า

รักแบบฟรีๆ ด้วย

ร่มกันแดดกันฝน         

ลิมิเต็ดเอดิชั่น ลายการ์ตูน 

Bubblepopp สำาหรับปลาย

ฤดูร้อนขยับสู่หน้าฝนที่ปน

ไปด้วยความน่ารัก กับโปร

โมชั่นสุดพิเศษที่อยู่กับคุณ

ทุกฤดู เพียงซื้อสินค้าวาโก้ 

2,500 บาท (สุทธิ) ขึ้นไป

ต่อใบเสร็จ รับฟรีร่มสุดคิวท์

ลิมิเต็ดเอดิชั่น ลายการ์ตูน 

Bubblepopp จำานวน 1 

ชิ้น มูลค่า 490 บาท โดยมี 

รคสะเก็ดเงินเป็นอาการอักเสบที่ส่งผลกระทบต่อผิวหนัง

และข้อต่อ โดยอาการที่พบบ่อยที่สุดคือผิวหนังแตกเป็น

สะเก็ดและคัน แต่โรคนี้สามารถส่งผลกระทบรุนแรงยิ่ง

กว่านั้น สำาหรับผู้ป่วยจำานวนมาก หนึ่งในความยากลำาบาก

ที่สุดในการอยู่กับโรคสะเก็ดเงินคือ ผลกระทบอย่างรุนแรงที่มีต่อ

สุขภาพจิต ด้วยเหตุนี้ สมาพันธ์สมาคมโรคสะเก็ดเงินนานาชาติ 

(International Federation of Psoriasis Associations หรือ IFPA) ซึ่ง

เป็นองค์กรระดับโลกสำาหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ได้เผยแพร่รายงาน

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรคสะเก็ดเงินกับโรคซึมเศร้าและโรค

วิตกกังวล

การอยู่กับโรคที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนอาจสร้างความเจ็บ

ปวดอย่างมาก นางรีนา รูพาเรเลีย จากประเทศแคนาดา เปิดเผย

ประสบการณ์ว่า “ฉันเกิดอาการปะทุรุนแรงช่วงปลายปี 2558 มือ

และเท้าของฉันเต็มไปด้วยผื่นและรอยแตก ฉันต้องใช้พลาสติกแรป

และถุงมือเพื่อรักษาความชุ่มชื้น วันหนึ่งฉันถอดออกตอนอยู่ที่ทำางาน 

จ้องดูมือของตัวเอง และเริ่มตื่นตระหนก ฉันแทบไม่เชื่อสายตาเลย

ว่ามันแย่ขนาดนี้ ฉันตัดสินใจนั่งแท็กซี่กลับบ้านและลางานสามเดือน

ด้วยเหตุผลด้านความทุพพลภาพ”

ความจริงแล้ว ประสบการณ์ของนางรีนาไม่ใช่เรื่องแปลก 

โรคสะเก็ดเงินมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต

โ

 ท่าโยคะ...ควบคุมความดันโลหิต

โดยผลการวิจัยล่าสุดเผยให้เห็นว่า กว่า 25% ของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน

มีอาการของโรคซึมเศร้า และสูงถึง 48% มีอาการของโรควิตกกังวล 

ซึ่งมากที่สุดในบรรดาโรคผิวหนังทุกประเภท นอกจากนี้ อัตราความ

ทุพพลภาพและการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินก็สูงกว่า ดังนั้น 

ผลกระทบทางด้านจิตใจจึงได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะที่เป็นส่วน

สำาคัญของโรคสะเก็ดเงิน

โรคสะเก็ดเงินและโรคซึมเศร้ามีสารชักนำาการอักเสบ 

(inflammatory mediators) ร่วมกัน ดังนั้น ผู้ป่วยจึงตกอยู่ในวงจรที่เลว

ร้าย โดยโรคสะเก็ดเงินก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวล ขณะที่

โรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลก็ทำาให้ โรคสะเก็ดเงินเกิดการปะทุ ด้วย

เหตุนี้ รายงานฉบับใหม่ของ IFPA ที่มีชื่อว่า “เจาะลึกโรคสะเก็ดเงิน 

: สุขภาพจิต” (Inside Psoriatic Disease: Mental Health) จึงไม่เพียง

สำารวจความสัมพันธ์ที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้น แต่ยังนำาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ว

• สถานที่น่าท่องเที่ยวและศึกษาหาความ

รู้อยู่ใจกลางเมืองคือที่ Farm lab พื้นที่สีเขียว

แห่งใหม่บน Sky Run ชั้น 3 เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ 

มีที่ให้เดินเล่นถ่ายรูปเก๋ๆ กับมุมต่างๆ ทั้งต้นไม้

ฟอกอากาศ พืชผักสวนครัว เรือนสลัด ดอกไม้

กินได้ เนรมิตโดย บริษัท ยิบอินซอย จำากัด ร่วม

กับ สวนเล็กเล็ก ลุงเช็คปลูกผัก สวนเกษตร

แม่นยำา Inn Orchar D กลุ่มใบไม้ในเมือง 

เกษตรกรพื้นถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ นักออกแบบเพื่อ

สิ่งแวดล้อมและเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการเพื่อ

สังคมนี้ด้วยตั้งใจให้การกินอยู่ผูกมิตรกับผู้คน 

เปิดให้บริการเวลา 15.00-20.00 น..•

• ทุกๆ ปี หมอต้น น.พ.กฤษดา ศิราม

พุช กับคุณแม่ชลิดาจะต้องไปทำาบุญไถ่ชีวิตโค                                                     

กระบือที่รุ่งโรจน์ฟาร์ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยเฉพาะครอบครัวเป็นประจำา จนเจ้าของ

ฟาร์มคุ้นหน้าคุ้นตา แต่ทว่าปีนี้มีบรรดาแฟน

คลับของคุณหมอ นำาโดย รศ.ดร.อัมพร-อุไร                              

สุขเกษม ขอร่วมบุญไถ่ชีวิตตามกำาลังศรัทธา 

ทำาให้ช่วยชีวิตได้มากเกินคาด โดยค่าใช้จ่ายส่วน

ต่างๆ ทั้งหมด หมอต้นและครอบครัวช่วยเติมให้

จนเต็มจำานวน..•

• ช่วงนี้พระสงฆ์จากต่างจังหวัดมาพักที่

วัดสามพระยา เพราะเป็นสนามสอบบาลีสนาม

หลวง ครั้งที่ 2 สำาหรับ ปธ.5 คุณนุช-นภานา                 

เพ็ดเนการ์ เจ้าของกล่องทิพย์เดลิเวอรี จึง

ชักชวนญาติมิตรผู้มีจิตกุศลร่วมถวายเมนูอาหาร

เพิ่มจากที่ทำาประจำาทุกๆ วันแล้ว โดยมีหลวงพ่อ

เอื้อนช่วยดูแลเรื่องภัตตาหาร..•

• งานพระราชทานเพลิงศพ นายอุดม    

กุลมงคล ที่วัดวิมุตยาราม วันก่อน ของชำาร่วย

ที่ระลึกจะเป็นหนังสือธรรมะ กุนเชียง-น้ำามัน

พืช เจลล้างมือ และข้าวเหนียวมะม่วง วันรุ่งขึ้น

เก็บกระดูก เจ้าภาพ เหมียว-ฐนิวรรณ กุลมงคล                                                             

ได้จัดถุงยังชีพบรรจุผัก ผลไม้ ที่ประดับเมรุงาน

ศพและกุนเชียง จำานวน 500 ชุด แจกชุมชน

รอบๆ วัด ชนิดที่ผู้รับทั้งยกทั้งแบกกันแทบไม่

ไหว...•.

 

แมวลายเสือ

2 สี (สีชมพู, สีดำา) และ 2 

ลวดลายให้เลือกสะสม (สงวน             

สิทธ์ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์) ร่ม                

Bubblepopp สามารถ

ป้องกันรังสียูวีจากแสงแดด 

กันฝนทนลมแรง พับเก็บ

ง่ายพกพาสะดวก โปรโมชั่น

แถมฟรีที่เลือกเฉพาะของ

พรีเมียมดีๆ มีจำานวนจำากัด 

เริ่มวันที่ 15 เมษายน 2565–

30 มิถุนายน 2565 

(หรือจนกว่าสินค้า

จะหมด) ณ วาโก้

ช็อปและเคาน์เตอร์

วาโก้ สาขาท่ีร่วม

รายการ *เงื่อนไข

เป็นไปตามท่ีบริษัท

กำาหนด ข้อมูลเพ่ิม

เติมท่ี Call Center 

0-2296-9979.

ส

สนับสนุน • นายสาระ 

ล่ำาซำา ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร นายปราโมทย์ ศักดิ์

กำาจร รองกรรมการผู้จัดการ

อาวุโส บริษัท เมืองไทย

ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 

ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทย

ยิ้ม โดยนางพิตราภรณ์ 

บุณยรัตพันธุ์ รองประธาน

กรรมการมูลนิธิเมืองไทย

ยิ้ม บริจาคข้าวสารจำานวน 

2,000 กิโลกรัม ให้แก่ กรม

กิจการผู้สูงอายุ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ เนื่องใน

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำา

ปี 2565 เพื่อนำาไปแจกจ่าย

ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้

และขาดแคลน. 

โรคไตเรื้อรัง (CHD),                      

พฤติกรรมการใช้                             

ชีวิตท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ 

เช่น ขาดการออก

กำาลังกาย กินอาหาร

ไม่ดี สูบบุหรี่ การ

ดื่มแอลกอฮอล์มาก

เกินไป น้ำาหนักเกิน 

ความเครียด แม้ว่า

คุณจะไม่สามารถ

เปลี่ยนประวัติครอบ 

ครัวได้ แต่คุณสามารถเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยรักษาระดับ

ความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ นั่นคือสิ่งที่โยคะเข้ามาช่วยได้ค่ะ.

ที่สุดในการทำาลายวงจรดังกล่าวด้วย

“เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไม่เคยบอกเลยว่าโรคซึมเศร้า โรควิตก

กังวล และโรคสะเก็ดเงินที่เป็นอยู่มีความสัมพันธ์กัน” ไอมาน (Iman) 

จากประเทศโอมาน กล่าว “สุขภาพจิตเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนและ

ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”

เอลิซา มาร์ตินี (Elisa Martini) ผู้เขียนหลักของรายงานฉบับนี้ ได้

เน้นย้ำาถึงความเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย โดยกล่าวว่า “เราไม่

สามารถปฏิเสธความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตที่ย่ำาแย่กับโรคสะเก็ดเงิน 

และต้องจริงจังกับเรื่องนี้ การรักษาโรคสะเก็ดเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

และการดูแลด้านสุขภาพจิตอย่างทันท่วงที มีความสำาคัญต่อการรักษา

อย่างเหมาะสม รัฐบาลประเทศต่างๆ จำาเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ

มากกว่านี้เพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิต เพราะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพ

จิตต่างมีความสำาคัญต่อสุขภาวะของทุกคน”.

NIBควบรวมฐานข้อมูล 

ยกระดับอุตฯประกันภัยสู่สากล

สุทธิพล ทวีชัยการ 
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘เมย์-รัชนก’ ตั้งเป้าพาไทยสู่รอบรอง ‘อูเบอร์’

เมืองทองธานี • “เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันทีมชาติไทย 

มืออันดับ 8 ของโลก กล่าวถึงความพร้อมในการเตรียมตัวลงสนาม

แข่งขันการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายและทีมหญิงชิงแชมป์

โลก “โททาลเอนเนอร์ยีส์ บีดับเบิลยูเอฟ โธมัส-อูเบอร์ คัพ ไฟนอลส์ 

2022” (Total Energies BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022) 

ระหว่างวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2565 และการแข่งขันรายการ “โตโย

ต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ โอเพ่น 2022” (TOYOTA GAZOO Racing 

Thailand Open 2022) ระหว่างวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2565 ที่อิม

แพค อารีนา เมืองทองธานี ว่า หลังจากหายจากการติดเชื้อไวรัส

โคโรนา หรือโควิด-19 ตนก็ได้เร่งฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งช่วงนี้

ถือว่าสำาคัญอย่างมาก ก็จะมีการเน้นเรื่องของสมาธิ การมีระเบียบ

วินัย เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการแข่งขันที่กำาลังจะเกิดขึ้นให้ดีที่สุด 

“ส่วนการเจอกับอียิปต์ในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มวันที่ 8 พ.ค.นี้ ทีม

ไทยจะไม่ประมาท และจะช่วยกันเก็บชัยชนะให้ได้ แน่นอนว่าถ้า

เก็บชัยชนะในนัดนี้ ได้ก็จะสร้างขวัญกำาลังใจให้ทีมได้อย่างมาก แต่

ก็ไม่อยากสร้างความกดดันให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีม รวมถึงการ

ประมาทคู่ต่อสู้ และไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเป็นทีมที่สามารถมองข้าม

ได้ เพราะนักกีฬาอียิปต์หลายคนก็ยังแข่งขันอยู่ในทัวร์ มีฝีมือที่ดีและ

มีการเตรียมทีมมาดีไม่น้อยเช่นกัน เช่นเดียวกับการเจอมาเลเซียและ

เดนมาร์ก มั่นใจศักยภาพเพื่อนร่วมทีมทุกคนสู้กันเต็มที่ เพื่อกรุยทางสู่

รอบรองชนะเลิศ 4 ทีมสุดท้ายให้ได้ก่อนมองทะลุถึงนัดชิง 

ONE ร่วมแฟร์เท็กซ์ ไฟต์สานฝันดาวรุ่งกว่า 3 ล.

กรุงเทพฯ • วัน แชมเปียนชิพ (ONE) และแฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโม

ชั่น เตรียมเฟ้นหาดาวดวงใหม่ วางแผนจัดทัวร์นาเมนต์มวยไทย 3 

รุ่น โดยจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม 2565 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี ผู้

ชนะจะได้ทำาสัญญาเป็นนักกีฬา ONE ซึ่งมีมูลค่ากว่า 3.4 ล้านบาท 

โดยความร่วมมือระหว่าง ONE ซึ่งเป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่

ที่สุดในโลก กับแฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชั่น เพื่อสร้างสรรค์รายการ

ส่งเสริมนักสู้รุ่นใหม่ก้าวสู่เวทีระดับโลก ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะ

เป็นการเบิกทางให้นักสู้ดาวรุ่งไทยได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพสู่ตลาด

โลก ภายใต้ชื่อรายการว่า “Road To ONE” ซึ่งหมายถึง “เส้นทาง

สู่ วัน แชมเปียนชิพ” นั่นเอง การจัดการแข่งขันนี้จะเป็นในรูปแบบ

ทัวร์นาเมนต์มวยไทย จำานวน 3 รุ่นน้ำาหนัก ได้แก่ มวยไทยชาย 70 

กก., มวยไทยชาย 61 กก. และมวยไทยหญิง 52 กก. จะมีนักมวยไทย

เข้าแข่งขันจำานวน 8 คนในแต่ละรุ่น ซึ่งผู้ชนะคนสุดท้ายของแต่ละรุ่น

น้ำาหนัก จะได้เซ็นสัญญาเป็นนักกีฬา ONE อย่างเต็มตัว ด้วยมูลค่า

สัญญาถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตีเป็นเงินไทยราว 3.4 ล้าน

บาท ทั้งนี้ Road To ONE ยังได้รับความร่วมมือจาก “ชุ้น เกียรติ

เพชร” โปรโมเตอร์ศึกเกียรติเพชร เข้ามาช่วยดูแลคัดสรรตัวนักกีฬา

และการประกบคู่มวยที่จะเข้าแข่งขันควบคู่ไปกับทีมแฟร์เท็กซ์ ไฟต์ 

โดยใช้สนามมวยเวทีลุมพินี หนึ่งในสนามมวยมาตรฐานและเก่าแก่

ของประเทศไทยเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ซึ่งกำาหนดการนัดแรกจะ

มีขึ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2565

แฮนด์บอลชายหาดชายหวังพัฒนาสู่เหรียญทอง

กรุงเทพฯ • ทีมแฮนด์บอลชายหาด ทีมชาย ร่วมทัพนักกีฬาไทยชุด

แรกเดินทางสู่ประเทศเวียดนามแล้ว เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 วันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565  โดย ดร.ชาญณรงค์ 

สุหงษา อุปนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผย

ว่า เป็นที่น่าเสียดายว่ากีฬาแฮนด์บอลเดิมจะมีการชิงชัย 4 เหรียญ

ทอง คือ ทีมในร่มชาย-หญิง และทีมชายหาดชาย-หญิง แต่เวียดนาม

ได้แจ้งมายังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยว่าไม่สามารถ

จัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ประเภททีมหญิง ในการ

แข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ ได้ เนื่องจากมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบ

ตามกฎของสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ โดยมีเพียง 2 ชาติเท่านั้นคือ ไทยกับ

เวียดนาม ทำาให้แฮนด์บอลในซีเกมส์ ครั้งที่ 31 มีการชิงชัยเพียง 3 

เหรียญทองเท่านั้น ทั้งนี้ กีฬาแฮนด์บอลชายหาดทีมชาย ไทยต้องเจอ

กับคู่แข่งอย่าง เวียดนาม, สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ซึ่งทีมแฮนด์บอล

ชายหาด ทีมชายของไทยนั้น มีความพร้อมอย่างมาก เนื่องจากมี

การเตรียมต่อเนื่องเพื่อการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ไปสู่กีฬาเอ

เชียนเกมส์ต่อไป ทำาให้สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยมีความ

ม่ันใจว่าจะคว้าเหรียญทองซีเกมส์กลับมาได้ โดยกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 

ในซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่ฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2019 ทีมไทยได้เหรียญเงิน 

ส่วนเหรียญทองเป็นของเวียดนาม และเหรียญทองแดงเป็นของ

ฟิลิปปินส์.

สเปน • เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือหงส์แดง 

กล่าวว่า การผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศ

ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก เป็นสมัยที่ 3 ในรอบ 

5 ปี ยังคงพิเศษเหมือนการเข้าชิงครั้งแรก 

หลังพาลิเวอร์พูลบุกไปชนะบียาร์เรอัล เมื่อ

วันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา ยังมีลุ้นจะคว้า 4 

แชมป์ในฤดูกาลเดียว

บียาร์เรอัลตกเป็นรอง 2-0 หลังจบ

เลกแรกที่แอนฟิลด์ แต่พวกเขากลับมามี

ลุ้นในเกมที่เอสตาดิโอ เดอ ลา เซรามิกา 

เมื่อ บูเลอี ดียา ยิงประตูในนาทีที่ 3 และ

ลูกโหม่งของ ฟรานซิส ก็อกเกอแล็ง ในช่วง

ครึ่งแรกให้สกอร์รวมกลับมาเสมอกัน 2-2 

ในช่วงคร่ึงหลังคล็อปป์แก้เกมส่ง หลุยส์ 

ดิอาซ ลงไปแทน ดิโอโก โจตา และทุกอย่าง

ได้ผลเมื่อทีมเยือนจากอังกฤษได้ 3 ประตู 

ในช่วง 12 นาทีจาก ฟาบินโญ, ดิอาซ และ

ซาดิโอ มาเน แซงชนะไป 3-2 รวมผล 2 

แมตช์ชนะขาดลอย 5-2

“มันเป็นความรู้สึกเหมือนนัดชิงชนะ

เลิศครั้งแรก เนื่องจากมันพิเศษเสมอ นี่

เป็นการแข่งขันฟุตบอลสโมสรที่เยี่ยมที่สุด

ในลีก” คล็อปป์กล่าว “เราต้องให้เกียรติบี

ยาร์เรอัล กับบรรยากาศในสนามท่ีวิเศษ และ

สิ่งที่พวกเขาทำาในวันนี้มันเยี่ยมมาก มันเป็น

ความรู้สึกพิเศษ เนื่องจากมันเป็นงานยาก

สำาหรับพวกเรา”

“เป็นผลงานท่ียอดเย่ียมจากเด็กๆ ก่อน

เกมผมบอกกับพวกเขาว่าอยากอ่านพาดหัว

ข่าวว่ามีอสุรกายอยู่ในเมือง ผมไม่ต้องการให้

พวกเรามาเล่นเกมรับเพื่อรักษาผลท่ีได้เปรียบ 

แต่เรามาเพื่อคว้าชัยชนะ ซึ่งในครึ่งหลังเรา

เปิดฉากมาต้องขอแสดงความยินดีกับ วรัญญู รัตน

ไพบูลย์กิจ นักกอล์ฟอาชีพวัย 25 ปี จากเพชรบุรี ที่กลับมาสู่

วงจรแห่งการคว้าแชมป์อีกครั้งด้วยชัยชนะ 1 สโตรก ในศึก 

สิงห์ คลาสสิก 2022 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ในช่วง

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ สนามรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ 

สปา จ.นครนายก นับเป็นการคว้าแชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟ

ทัวร์รายการที่ 2 ในชีวิต แต่เป็นการคว้าแชมป์ระดับอาชีพเป็น

รายการที่ 3 ต้องขอแสดงความยินดีด้วย..••..สัปดาห์นี ้สมาคม

กีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์พี

จีเอทัวร์ รายการที่ 2 ของฤดูกาล ในรายการ 

สิงห์-เอสเอที ประจวบคีรีขันธ์ แชมเปียนชิพ 

2022 ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ระหว่าง

วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟ

หลวงหัวหิน หรือ รอยัล หัวหิน กอล์ฟคอร์ส 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์นับเป็น

บันไดก้าวแรกๆ ของนักกอล์ฟอาชีพไทย บ่าย

แก่ๆ วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคมนี้ ก็จะทราบกัน

แล้วว่าแชมป์สนามนี้จะเป็นใคร..••..“โปร

เล็ก” ถาวร วิรัตน์จันทร์ คว้าแชมป์ในศึก

กอล์ฟอาชีพ ไทยซีเนียร์ทัวร์ รายการ “เอ็น

เอฟดีเอฟ-ไทยซีเนียร์ พาโนรามา โอเพ่น” 

เป็นรายการที่ 2 ติดต่อกัน หลังเล่นวันสุดท้าย

ฟอร์มยังดุ เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา 

หวดเข้ามาอีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 รวมสกอร์ 

3 วัน 11 อันเดอร์พาร์ 205 รับเงินรางวัลไป

กินขนม 1.2 แสนบาท ที่ สนามพาโนรามา 

กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา 

โดย ประหยัด มากแสง จากหัวหิน คว้า

ก็ทำาแบบนั้น”

“การผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศไม่

เคยเป็นเรื่องง่าย และการเข้ารอบชิงชนะ

เลิศเป็นสมัยที่ 3 ในรอบ 5 ปี เป็นเรื่องที่สุด

ยอดมากจากเด็กๆ ชุดนี้” แอนดรูว์ โรเบิร์ต

สัน กองหลังลิเวอร์พูลกล่าว 

โรเบิร์ตสันยังได้กล่าวถึงดิอาซ ตัว

สำารองที่ถูกส่งลงมาเปลี่ยนเกมด้วยว่า “เขา

เป็นคนพิเศษจริงๆ พรสวรรค์ท่ีเขามีช่วยให้                                                 

เราคว้าชัยชนะ เขาเหมาะกับเราอย่างสม 

บูรณ์แบบ เขาลงมาสร้างความแตกต่างอย่าง

เห็นได้ชัด”

ทางด้านเจ้าบ้าน บียาร์เรอัล ถึงแม้                                                           

จะแพ้ในแมตช์นี้ แต่ลูกทีมของ อูไน เอเมอ 

รี ก็ลงเล่นด้วยหัวใจสู้อย่างเต็มที่ พร้อมสั่น

ประสาทนักเตะลิเวอร์พูลได้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า

ในรอบผ่านๆ มา พวกเขาสามารถเอาชนะ

ทีมอย่างยูเวนตุสและบาเยิร์น มิวนิก จน

ผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศได้

“ผมไม่มีข้อแก้ตัวและไม่เสียใจใดๆ” 

เอเมอรีกล่าว “พวกเราได้เรียนรู้วิธีที่จะลง

เล่นกับทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่ง มันมีคำาตอบบาง

อย่างซ่อนอยู่ ซึ่งพวกเรายังหาคำาตอบนั้นไม่

เจอ”.

อันดับ 2 สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 206 รับเงินรางวัล 8 หมื่น

บาท..••..สนามอะเควลลา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จัด

โปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดช่วงการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของพื้น

หญ้า ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 พฤษภาคม 2565 ราคารวมรถกอล์ฟ 

1,500 บาท แถมคูปองเล่นมินิกอล์ฟพัตต์ฟรีท่านละ 1 ใบ รวม

ถึงคูปองส่วนลด 10% ที่โปรช็อป และคูปองส่วนลด 20% ที่ห้อง

อาหาร (เฉพาะวันที่ออกรอบ) สอบถามจองเวลา โทร. 0-7667-

9308..••..สนามชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท พัทยา มีโครงการ 

“Chee Chan Golf Expo, Amazing New Chapters” ดีลดีๆ ให้

นักกอล์ฟได้เลือกสรรต่อเนื่องติดต่อกัน 6 เดือน จนถึง 30 ก.ย.

65 ท้ังส่วนลดกรีนฟีวันธรรมดา วันธรรมดาหลังเวลา 14.30 น. 

วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมถึงวันอาทิตย์ที่ออกรอบ

เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป โทร.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-3819-

6555, 08-3148-5555..••

 พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

แฟนลาลีกา • จอร์ โจ ปอมปิลิ รอสซี ตัวแทนลาลีกาในประเทศไทย จัดกิจกรรม

พิเศษเพื่อแฟนบอลลาลีกา สเปนในประเทศไทย “LaLiga Pool Party” เมื่อวันที่ 

30 เมษายน 2565 โดยมีกิจกรรมสุดชิลริมสระน้ำา ที่ Sora beach Rooftop bar 

เอกมัย พร้อมเชียร์บอลเรอัล มาดริด ปะทะเอสปันญอล ซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของ 

“ราชันชุดขาว” สกอร์ 4-0 การันตีตำาแหน่งแชมป์ลีกฤดูกาลนี้แน่นอนแล้ว

สุวรรณภูมิ • นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดแรกเดิน

ทางสู่ประเทศเวียดนามเพื่อเตรียมทำาศึกซีเกมส์ 

คร้ังท่ี 31 นำาโดย “มาโน โพลกิง” หัวหน้าผู้ฝึกสอน 

พร้อมมุ่งเป้าหมายคว้าเหรียญทองสมัยท่ี 17 ท่ี

ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ ขอแรงใจ

จากแฟนบอลไทยท้ังประเทศช่วยส่งกำาลังใจเหมือน

ทีมชาติชุดใหญ่ท่ีคว้าแชมป์อาเซียนมาแล้ว

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น. 

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ฟุตบอลชาย

ทีมชาติไทยชุดลุยศึกซีเกมส์ รวมตัว

กันเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไป

ประเทศเวียดนาม เพื่อทำาการแข่ง                                                    

ขันฟุตบอลชาย ในมหกรรมซีเกมส์ 

คร้ังท่ี 31 การเดินทางคร้ังน้ีนำาโดย 

มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อม

ด้วยนักกีฬาท้ังหมด 16 ราย โดยอีก 

4 รายอย่าง อิรฟาน ดอเลาะ, เมธี 

สาระคำา, นาคิน วิเศษชาติ และ

กรวิชญ์ ทะสา จะเดินทางตามไป

สมทบในวันท่ี 5 พฤษภาคมน้ี

ก่อนการเดินทาง มาโน  โพล 

กิง หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า “เราไม่ได้มีการเตรียม

ทีมอย่างดีท่ีสุด และตอนน้ีผู้เล่นก็ยังมาไม่ครบ มัน

ไม่ง่ายสำาหรับการไปซีเกมส์คร้ังน้ี แต่ว่าเราก็จะพยา 

ยามทำาเต็มที่เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย”

“การวางแผนเตรียมทีมตอนน้ีเราก็ต้องรอให้

นักเตะมาให้ครบก่อน วันน้ีมีไทยลีกเกมสุดท้าย ผู้

เล่นท่ีเหลือจะเดินทางมา เราก็จะวางแผนเต็มท่ีเพื่อ

ให้พร้อมก่อนเจอกับมาเลเซีย เราไม่ได้กังวลอะไร จะ

พยายามทำาให้ดีท่ีสุด แน่นอนว่าเราอยากเตรียมทีม

ให้ดีกว่าน้ี เราจะพยายามทำาให้ดีท่ีสุด สำาหรับเกม

แรก ซ่ึงคิดเยอะพอสมควร พอมีในหัวบ้างแล้ว ก็

อยากรอให้นักเตะมาให้ครบ ก่อนจะตัดสินใจ”

“ทางมาดามแป้งกำาชับว่าต้องเอาชนะและ

คว้าเหรียญทองมาให้แฟนบอลให้ได้ แฟนบอลสำาคัญ

กับเรา เหมือนกับท่ีเราไปได้แชมป์อาเซียนคัพ การเตรียม

ทีมก็คล้ายกัน ถ้าแฟนบอลเชียร์เรา เราก็จะมีพลัง 

เพราะฉะน้ัน นักเตะทุกคนต้องการแรงเชียร์จากแฟน

บอลทุกคนครับ”

ส่วน “ตอง” กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ กระ 

ตุ้นทีมชาติไทยว่าทำาให้เต็มที่ เพื่อเป้าหมายในการ

แข่งขันฟุตบอลซีเกมส์  “มันเป็น

งานที่ไม่ง่ายอีกครั้ง ทุกคนรวมตัว

กันได้ไม่นาน เราก็ต้องมีความมุ่ง

มั่นตั้งใจเต็มที่เพื่อทำาให้ได้ตามเป้า

หมาย” กวินทร์กล่าว

“ทุกคนมีเป้าหมายในการแข่ง 

ขันคร้ังน้ี เราต้องการคว้าแชมป์กลับ

มาให้ได้ เพื่อเป็นของขวัญให้แฟน

บอลชาวไทยทุกคน เราต้องอาศัย

ความเข้าใจซ่ึงกันและกัน ความคุ้น

เคยของแต่ละคน เราต้องใช้เวลาท่ี

เหลือให้ดีท่ีสุด ทำาความเข้าใจกัน”

 “ทุกคนมีดีอยู่แล้ว ผมก็จะพยายามเติม

เต็มกับทีม เช่นเดียวกับนักเตะทุกคน อยากฝากขอ

กำาลังใจจากแฟนบอลทุกคน การไปครั้งนี้มันไม่ง่าย 

กำาลังใจจากแฟนบอลทุกคนสำาคัญมากๆ ช่วยเป็น

กำาลังใจให้กับนักเตะของเราทุกคนด้วยครับ”

สำาหรับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย อยู่กลุ่ม

บี ร่วมกับมาเลซีย กัมพูชา, สปป.ลาว และสิงคโปร์ 

โดยกลุ่มนี้จะแข่งขันที่เธียน ตรวง สเตเดียม ใน

เมืองนัมดินห์ โดยทีมชาติไทยมีโปรแกรมนัดแรก

พบมาเลเซีย วันท่ี 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. 

ถ่ายทอดช่อง PPTV HD.

คล็อปป์พาหงส์เข้าชิงสมัย3ในรอบ5ปี

หัวหมาก • การแข่งขันรีโว ไทยลีก ฤดูกาล 2021/22 

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เป็นเดือนสุดท้ายที่มีทีมที่

โชว์ฟอร์มอันยอดเยี่ยมได้มากมาย รวมไปถึงทีมท่ีลุ้น

ท่ีจะทำาอันดับให้สูงท่ีสุดในหัวตารางด้วย ซ่ึงสร้างความ

ตื่นเต้นเร้าใจให้กับโค้งสุดท้ายของฤดูกาล 2021/22 

ได้อย่างดี

และในเดือนนี้เอง มีผู้เล่นที่เป็นคีย์แมนสำาคัญ

สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นมากมาย วันนี้ ไทยลีกขอ

นำาเสนอ 3 แคนดิเดตที่มีสิทธิ์ลุ้นคว้ารางวัลนักเตะ

ยอดเยี่ยมประจำาเดือนเมษายน รีโว ไทยลีก โดยมีผู้

เล่นจาก 3 สโมสร ดังนี้

1.อิคซาน ฟานดี (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) ศูนย์หน้า

ชาวสิงคโปร์รายนี้มีดีที่จุดเด่นความเร็วและความ

แข็งแกร่ง รวมไปถึงการจบสกอร์ที่เฉียบคม โดยผล

งานในเดือนนี้ของ

ทัพเดอะ แรบบิท 

ชนะรวดไปทั้งหมด 

3 นัด ไม่แพ้ใคร ยิง

ได้ถึง 12 ประตู โดย 

4 ประตูในน้ันมาจาก 

อิคซาน ฟานดี ท่ี

ระเบิดฟอร์มในนัดท่ี

พบกับ พีที ประจวบ

เอฟซี รวมไปถึงการ

สร้างสถิติใหม่ด้วย

การทำา 4 ประตูไวที่สุด โดยใช้เวลาไปทั้งหมด 11 

นาที นับตั้งแต่ยิงประตูแรกได้

2.แฮเบอร์ตี เฟอร์นานเดส (ทรู แบงค็อก 

ยูไนเต็ด) ดาวยิงสูงสุดตลอดกาลคนใหม่ของศึกรี

โว ไทยลีก ที่ 148 ประตู อีกทั้งยังช่วยแข้งเทพใน

การการันตีที่ 3 ในศึกรีโว ไทยลีก ได้แล้วอีกด้วย 

ศูนย์หน้าเท้าซ้ายรายนี้ยิงไปถึง 4 ประตูในเดือน

เมษายน พาทีมชนะทั้งหมด 2 นัด และที่สำาคัญเขา

ยังทำาลายสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาล ที่ก่อนหน้านี้

เป็นทาง เคลตัน ซิลวา ทำาไว้ที่ 144 ประตูไปแล้ว

อีกด้วย

3.เฮนรี อาร์นิเยร์ (เมืองทอง ยูไนเต็ด) แข้ง

อิมพอร์ตจากเอสโตเนีย ที่ทัพกิเลนผยองเสริมเข้า

มาในช่วงตลาดซื้อขายเลกที่ 2 โชว์ฟอร์มได้อย่าง

ร้อนแรง ด้วยผลงานจาก 12 นัด ยิงไป 8 ประตู 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาเป็นศูนย์หน้าที่เมืองทอง ยู                                                                

ไนเต็ด ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษา 

ยน ที่ดาวยิงรายนี้สามารถถล่มประตูคู่แข่งได้ถึง 4 

ประตู พาทีมไร้พ่ายในบ้านได้ตลอดทั้งเดือน

เตรียมพบกับผลการประกาศรางวัลผู้เล่น                                                                                

ยอดเยี่ยมได้ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 

ทางเพจและเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรีโว ไทย

ลีก.

‘มาโน’รับคว้าทองไม่ง่ายแต่จะทำาให้ ได้

ข้ามคาน • หลุยส์ ดิอาซ (ซ้ายสุด) นักเตะลิเวอร์พูลในจังหวะกระโดดวอลเลย์ลูกนี้ข้าม

คานในศึกยูฟา แชมเปียนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ เลก 2 ที่เอสตาดิโอ เดอ ลา เซรามิกา ใน

เมืองบียาร์เรอัล ประเทศสเปน ซึ่งลิเวอร์พูลบุกมาชนะ 3-2 รวมผล 2 แมตช์ ลิเวอร์พูล

ชนะ 5-2 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสมัยที่ 3 ในรอบ 5 ปี

3แข้งต่างชาติชิงยอดนักเตะ‘รี โวไทยลีก’เม.ย.

ศึกใหญ่‘100พลัสไทยเทนนิสลีก’

หาแชมป์ครั้งแรก‘แทมมี่’นั่งผอ.

กรุงเทพฯ • นายสุรพล อุทินทุ                                           

ผู้บริหารสำานักประสานงานภาย 

นอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำา 

กัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอด

ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา 

“100 พลัส” ได้ร่วมสนับสนุน

วงการเทนนิสไทย ตั้งแต่ระดับ

เยาวชนและอาชีพ ในการสร้าง

รากฐาน พัฒนาและสนับสนุน

นักเทนนิสไทยไปสู่ความสำาเร็จ

ทั้งระดับอาชีพและนานาชาติ 

รวมถึงกระตุ้นให้กีฬาเทนนิสได้รับ

ความสนใจจากแฟนกีฬาชาวไทย

อย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นการ

ต่อยอดการพัฒนาวงการกีฬา

เทนนิสไทยอย่างต่อเนื่อง ทาง

บริษัท ไทยดริ้งค์ จำากัด โดย 

“เครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อ

สุขภาพ 100  พลัส” จึงได้ให้ 

การสนับสนุนการแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสม

ระหว่างนักเทนนิสรุ่นเยาวชน รุ่นท่ัวไป และรุ่น

สูงอายุ ในรายการ “100 พลัส ไทย เทนนิส ลีก 

2022” (100PLUS Thai Tennis League 2022) 

โดยมี “แทมม่ี” แทมมารีน ธนสุกาญจน์ นัก

เทนนิสขวัญใจชาวไทย อดีตมืออันดับ 19 ของ

โลก เป็นผู้อำานวยการจัดการแข่งขัน 

ด้าน “แทมมี่” แทมมารีน ธนสุกาญจน์ ผู้

อำานวยการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การแข่งขัน

เทนนิส “100 พลัส ไทย เทนนิส ลีก 2022” 

จะจัดขึ้น 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 รายการ “100 

PLUS Thai Tennis League 2022” แข่งขัน

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2565, ครั้งที่ 2 รายการ 

“100 PLUS Thai Tennis League 2022” วันที่ 

23-24 กรกฎาคม 2565 และครั้งที่ 3 รายการ 

“100 PLUS Championship Thai Tennis 

League 2022” (Final) ซึ่งจะคัดเลือก 4 ทีมที่ดี

ที่สุดจากผลงานการแข่งขันทั้ง 2 ครั้งก่อนหน้า

นี้มาชิงชนะเลิศ วันที่ 24-25 กันยายน 2565 

โดยการแข่งขันทั้ง 3 ครั้งจัดขึ้นที่สนามเทนนิส 

ซีวี เทนนิส คอร์ต

“การแข่งขันเทนนิส รายการ “100 พลัส 

ไทย เทนนิส ลีก 2022” รับสมัครไม่เกิน 8 ทีม 

โดยแต่ละทีมจะแข่งขันกันทั้งหมด 9 ประเภท 

ประกอบด้วย เยาวชนชายเดี่ยว, เยาวชนหญิง

เดี่ยว, ชายคู่ทั่วไป, หญิงคู่ทั่วไป, ชายคู่อายุรวม 

90 ปี (อายุ 40+), ชายคู่อายุรวม 110 ปี (อายุ 

50+), ชายคู่อายุรวม 130 ปี (อายุ 60+), หญิง

คู่อายุรวม 95 ปี (อายุ 35+) และคู่ผสมอายุ

รวม 105 ปี (อายุชาย 55+, อายุหญิง 45) ซ่ึง

แต่ละทีมจะต้องมีนักกีฬาในทีมไม่ต่ำากว่า 16 คน 

และไม่เกิน 32 คน โดยการแข่งขันจะมีการจัด

อันดับมือวางท่ีใช้อันดับประเทศไทยจากสมาคม

กีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย และสมาคม

กีฬาเทนนิสสูงอายุไทยเป็นหลัก และระบบการ

จัดการแข่งขันก็จะยึดตามกติกาของสหพันธ์

เทนนิสนานาชาติ ผู้สนใจสมัครได้ที่ แทมมา

รีน ธนสุกาญจน์ (แทมมี่) โทร. 08-2659-3655 

อีเมล ttanasugarn@gmail.com หรือ นายณัฐ

วุฒิ แก้วศิริ (แพท) โทร 08-6900-9222 อีเมล 

nattawut.kae@csit.ruu.ac.th ปิดรับสมัครวันที่ 

17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.

สุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำานักประสานงานภายนอก บริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อ

สุขภาพ 100 พลัส ถ่ายภาพร่วมกับ ณัฐวุฒิ แก้วศิริ ผู้จัดการ

แข่งขัน “100 พลัส ไทย เทนนิส ลีก 2022” และแทมมารีน ธน

สุกาญจน์ ผอ.จัดการแข่งขัน   

มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้

ฝึกสอนทีมชาติไทย
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ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รับสมัครศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาตจวิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่

มีจุดเด่นในด้านการสร้างทักษะสมรรถนะดิจิทัลและการใช้

เทคโนโลยีดิ จิ ทั ล

ในการพัฒนาการ

วินิจฉัยและรักษา

โรคผิวหนัง เชื่อมต่อ

ทางไกลกับผู้ ป่ วย 

ครอบครัวและชุมชน  

ผู้สนใจจะต้องเป็น

ผู้สำาเร็จการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต 

จากสถาบันที่แพทย 

สภารับรอง และผ่าน

การเพิ่ มพูนทักษะ 

มาแล้วไม่น้อยกว่า  

1 ปี, มีค่าระดับคะแนน 

เฉลี่ ยสะสมในหลัก 

สูตรแพทยศาสตร 

บัณฑิต ไม่ต่ำากว่า 2.5 หรือเทียบเท่า, มีใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพเวชกรรม และผู้เข้าศึกษาต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษา

อังกฤษ รับสมัคร 2 พฤษภาคม–17 มิถุนายน 2565 สอบถามเพิ่ม

เติมโทร.0-2576-6600 ต่อ 8456 (ในวันและเวลาราชการ) อีเมล 

dermatomaster@cra.ac.th Facebook : DermatologyPSCM

เชิญครูอนุบาล-ผู้ปกครองอบรมนิทานวิทย์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) เชิญคุณครูอนุบาล ผู้ปกครองและผู้สนใจร่วมอบรม

เชิงปฏิบัติการ การจัดทำานิทานส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการ

วิทยาศาสตร์ คณิต 

ศาสตร์ และเทคโน 

โลยีในระดับปฐมวัย 

(3-6 ปี) โดยวิทยากร

ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญด้ า น

วรรณกรรมเด็กและ 

สสวท. วันอาทิตย์

ที่ 8 และจันทร์ที่ 9 

พฤษภาคม 2565 เวลา 

09.00-15.30 น. ใน

รู ปแบบออนไลน์

ผ่าน Zoom Meeting  

แ ล ะ เ ฟ ซบุ๊ ก เ พ จ

ปฐมวัย สสวท. ผู้

สนใจลงทะเบียน

สมัครได้ที่ https://

bit.ly/3v7OdW4 หรือชมสดที่เฟซบุ๊กเพจปฐมวัย สสวท. https://

www.facebook.com/ipst.earlychildhood/?ref=page_internal

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ตาร์ทอัปภายใต้การสนับสนุนจาก  

CU Innovation Hub ร่วมกับอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนา 

“ไมโครนีดเดิลแบบละลายได้” นวัตกรรมช่วย

ให้การฉีดยาเป็นเรื่องง่าย ไม่เจ็บ ใครๆ ก็ทำาให้ตัว

เองได้ ทั้งยังลดขยะทางการแพทย์อีกด้วย

“ไมโครนีดเดิลแบบละลายได้” (Detachable 

and Dissolvable Microneedle) นวัตกรรมแผ่น

แปะเข็มฉีดยาขนาดจิ๋วที่สามารถฝังตัวและละลาย

ใต้ผิวหนังของเราได้! ผลงานจากบริษัท ไมนีด

เทคโนโลยี จำากัด สตาร์ทอัปภายใต้การสนับสนุน

ของศูนย์กลางนวัตกรรมแห่ งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ร่วมกับ 

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง ภาควิชา

เคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“การฉีดยาเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาและ

ป้องกันโรคที่ทุกคนล้วนต้องเจอ ไม่ว่าจะเป็นการ

ฉีดวัคซีน การฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน การ

ฉีดยาเพื่อรักษาการอักเสบของสิว แต่ผู้ที่เป็นโรค

กลัวเข็ม (Trypanophobia) การฉีดยาทำาให้เกิด

ความทุกข์ทางใจ และสำาหรับผู้ป่วยบางกรณี การ

ฉีดยาก็ทำาให้เกิดความทรมานทางกาย อย่างผู้ป่วย

โรคเหงื่อออกมาก (Hyperhidrosis) ที่ต้องฉีดยาใต้

รักแร้ 30 จุดต่อข้าง” ศ.ดร.ศุภศรกล่าวถึงที่มาของ

การพัฒนาแผ่นแปะไมโครนีดเดิล

ไมโครนีดเดิลเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น

มาระยะหนึ่งแล้วในต่างประเทศ แต่ไม่ได้รับ

ความนิยมเท่าที่ควร ศ.ดร.ศุภศรบอกว่า ปัญหา

ของไมโครนิดเดิลก่อนหน้านี้คือ ตัวเข็มไม่สามารถ

ละลายได้ในทันที ทำาให้ต้องแปะแผ่นทิ้งไว้บริเวณ

ผิวหนังนาน 2-6 ชั่วโมง ซึ่งสภาพความชุ่มชื้น

บนผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำาให้ตัวยาที่ฝัง

อยู่ในเข็มเข้าสู่ผิวของแต่ละคนได้ไม่เท่ากัน เกิด

ปัญหาตัวยาละลายไม่หมดบ้าง หรือไม่ฝังเข้าไป

ในผิวหนังของผู้ใช้ ดังนั้น เราจึงพัฒนานวัตกรรม 

เมื่อแปะแผ่นเข็มลงไปแล้ว ตัวเข็มที่ฝังยาไว้ 

สามารถเข้าไปในผิวหนังได้ทันที คล้ายๆ กับการ

ฝังเสี้ยนเข้าไปในร่างกาย แต่ไม่เจ็บและใช้เวลา

เร็วกว่า ด้วยนวัตกรรมที่คิดค้นคือ การนำาตัวยา

ผสมเข้าไปในเข็มขนาดเล็กไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 

(1,000 ไมครอน) สามารถละลายเข้าสู่ผิวหนังได้

อย่างรวดเร็ว ทำาให้ความรู้สึกบนผิวหนังที่ได้รับตัว

ยาแตกต่างจากการให้ยาด้วยเข็มฉีดยา

“ตัวอย่างเช่น การฉีดวัคซีนโควิด-19 จากที่

เป็นข่าว การฉีดมี 2 แบบ คือฉีดวัคซีนเข้ากล้าม

เนื้อและการฉีดวัคซีนใต้ผิวหนัง การฉีดยาใต้

ผิวหนังจะสามารถกระตุ้นภูมิได้ดีกว่าและใช้ โดส

ยาน้อยกว่าการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ แต่การฉีดยา

ใต้ผิวหนังจะฉีดได้ยากกว่า และหากฉีดบ่อยๆ ด้วย

เข็มฉีดยาจะทำาให้เกิดแผลเป็นได้” ศ.ดร.ศุภศรกล่าว

โชคชัย พวงศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารธุรกิจ 

บริษัท ไมนีดเทคโนโลยี จำากัด ผู้ได้ทดลองใช้ไมโคร

นีดเดิลกล่าวถึงประสบการณ์การใช้แผ่นแปะว่า 

แม้จะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างสัมผัสอยู่กับผิว แต่

ไม่ได้รู้สึกเจ็บเหมือนเวลาโดนเข็มฉีดยา แค่รู้สึก

เหมือนโดนเทป “ตีนตุ๊กแก” มาแปะบนผิวเท่านั้น 

เข็มฉีดยา‘ไมโครนีดเดิลแบบละลายได้’ 

นวัตกรรมไทยแก้ปัญหานวัตกรรมนอก

แผ่นแปะยังสามารถใช้เองได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้อง

พึ่งผู้เชี่ยวชาญ นอกจากลดความรู้สึกเจ็บและ

ความน่ากลัวของเข็มฉีดยาแล้ว ข้อดีอีกประการ

ของการใช้ไมโครนีดเดิลคือปริมาณยาที่ใช้ลดลง 

ลดโอกาสที่จะเกิด “รอยแผลเป็น” จากเข็มฉีดยา

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องฉีดยาใต้ผิวหนัง

อย่างสม่ำาเสมอ เช่นกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ช่วย

ลดปริมาณขยะอันตรายทางการแพทย์อย่างเข็ม

ฉีดยา นอกจากนี้ ไมโครนีดเดิลยังสามารถยืดอายุ

ของยา เนื่องจากเป็นการนำาของเหลวมาทำาให้เป็น

ของแข็ง สามารถเก็บได้นานขึ้นถึง 1-2 ปี เหมาะ

กับการให้บริการการรักษาทางไกล (Telemedicine) 

โดยคนไข้ไม่ต้องเข้ามารับการฉีดยาเพื่อรักษาโรค

ต่างๆ ที่โรงพยาบาลในอนาคต

วิธีการใช้ “ชุดไมโครนีดเดิลแบบละลาย” 

ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ชิ้น คือแผ่นไมโครนีดเดิล

และแผ่นน้ำาที่มีลักษณะคล้ายแผ่นทิชชูเปียก เริ่ม

จากแปะแผ่นไมโครนีดเดิลบนผิวหนังบริเวณที่

ต้องการฉีดยา ใช้นิ้วมือกดให้ทั่วแผ่นเพื่อให้ตัว

เข็มที่ฝังยาไว้ฝังตัวใต้ผิวหนัง จากนั้นนำาแผ่นน้ำา

มาวางทาบลงบนบริเวณที่แปะแผ่นไมโครนีดเดิล

ไว้เพื่อให้ตัวเข็มละลาย ปล่อยทิ้งไว้ 2 นาที เพื่อ

ให้ตัวยาละลายเข้าใต้ผิวหนังแล้วจึงลอกแผ่นน้ำา

และแผนไมโครนีดเดิลออกเป็นอันเสร็จสิ้น ทั้ง

สะดวกและรวดเร็ว

จะมีอาการแพ้หรือไม่ ศ.ดร.ศุภศรอธิบาย

ว่า ตัวเข็มไมโครนีดเดิลทำามาจากสารไฮยาลูโรนิค 

แอซิด ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่อยู่ในร่างกายของเราอยู่

แล้ว จึงไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ สามารถใช้ได้กับ 

ทุกคน แต่ก็ขึ้นอยู่กับชนิดยาหรือวัคซีนที่ใช้ฉีด หาก

ผู้ใช้แพ้ยาหรือแพ้วัคซีนก็มีโอกาสที่จะแพ้ กลุ่มยา

ที่เหมาะสามารถใช้ได้กับยาและวัคซีนทุกประเภท

ที่ฉีดเข้าทางผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นยาเฉพาะจุด เช่น 

ยารักษาสิว ยาแก้แผลเป็นนูน หรือยาที่ ใช้กับ

ระบบในร่างกาย เช่น ยารักษาเบาหวาน ยารักษา

ไมเกรน ยาฮอร์ โมนคุมกำาเนิด เป็นต้น ประเภท

ยาที่ ไม่เหมาะที่จะใช้กับไมโครนีดเดิล คือยาบาง

ประเภทที่ใช้ โดสสูง เนื่องจากส่วนแผ่นแปะและ

เข็มมีขนาดที่จำากัด ปริมาณยาที่สามารถบรรจุได้คือ 

1 มิลลิกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร

ลู่ทางการพัฒนาไมโครนีดเดิล สามารถเจาะ 

2 กลุ่มคือ กลุ่มตลาดเครื่องสำาอาง และกลุ่มตลาด

ยาในตลาดเครื่องสำาอาง  ขณะนี้มีกลุ่มโรงพยาบาล

และคลินิกเสริมความงามทั้งในและต่างประเทศ

ได้สั่งผลิตและนำาไมโครนีดเดิลไปใช้งานจริงแล้ว

กับวิตามินและสารบำารุงสำาหรับผิว เป็นต้น ซึ่งได้

รับการขึ้นทะเบียน FDA จากไทยและยุโรปเป็น

ที่เรียบร้อย ในอนาคตหากมีผู้สนใจที่มีสูตรยา ก็

สามารถนำามาให้บริษัทพัฒนาได้ สำาหรับตลาดยา

ไมโครนีดเดิลอยู่ในขั้นตอนการทดสอบความเป็น

ไปได้ (Proof of Concept) และกำาลังร่วมมือกับ

พาร์ตเนอร์เพื่อทำาการวิจัยทางคลินิกก่อนวางขาย

ตามร้านขายยาทั่วไป

สำาหรับผู้ที่สนใจอยากจะนำาสูตรยาที่มีอยู่มา

ทำาเป็นไมโครนีดเดิลแบบละลายได้ หรือมีความคิด

ที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาเป็นไมโครนีดเดิล

แบบละลายได้ สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ไมนีด 

เทคโนโลยี จำากัด โทร.09-6974-8855 (คุณโชคชัย).

วิธีการใช้ไมโครนีดเดิลแบบละลายเข็มฉีดยาแผ่นแปะไมโครนีดเดิล

ส

แผ่นแปะที่นำามาใช้กับการรักษาสิวอักเสบ

ศึกษาธิการ • “ศุภเสฏฐ์” คาดปีการ

ศึกษา 65 มีโรงเรียนเอกชน 50 แห่ง 

ไม่ได้ไปต่อ ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาด

เล็ก ขนาดกลาง คิดเป็นนักเรียนจำานวน 

50,000 คน ต้องย้ายที่เรียน ชี้มาตรการ

ช่วยเหลือของรัฐล่าช้า ไม่เพียงพอทำาให้

โรงเรียนเอกชนอยู่รอด

นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคม

คณะกรรมการประสานงานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) กล่าวว่า ใน

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ที่จะถึงนี้ สถานการณ์การบริหารงาน

ของโรงเรียนเอกชนพบว่ามีสถานศึกษา

เอกชน ประมาณ 50 แห่ง ไม่สามารถ

บริหารงานต่อไปได้ จำาเป็นจะต้องยุติ

การจัดการเรียนการสอน โดยส่วนใหญ่

จะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก และยังมี

สถานศึกษาขนาดกลางในจังหวัดลพบุรี

ที่มีการประกาศขายแล้วด้วย ซึ่งโรงเรียน

ดังกล่าวถือว่ามีนักเรียนจำานวนมาก แต่

ประสบกับภาวะขาดทุนจึงต้องยุติการ

จัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ในเปิดเทอม

ปีการศึกษา 2565 นี้ ตนคาดการณ์ว่า

จะมีจำานวนนักเรียนหายไปจากโรงเรียน

เอกชนประมาณ 50,000 คน อย่างไร

ก็ตาม แม้ว่าจะมีโรงเรียนเอกชนหลาย

แห่งที่มีความจำาเป็นจะต้องยุติการจัดการ

เรียนการสอน แต่ขณะนี้ก็มี โรงเรียน

เอกชนใหม่หลายแห่งที่เปิดขึ้นมารองรับ

นักเรียน เช่น กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ ที่

ยังมีการเปิดใหม่อย่างต่อเนื่อง

“ทั้งนี้ ผมคิดว่าหากเศรษฐกิจของ

ประเทศฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้

ปกครองเริ่มมีกำาลังทรัพย์ ก็จะกลับมา

ส่งบุตรหลานเรียนในโรงเรียนเอกชน 

อีกครั้ง”

นายศุภเสฏฐ์กล่าวอีกว่า สำาหรับ

มาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือ

โรงเรียนเอกชนนั้น แม้รัฐบาลจะพยายาม

ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่โรงเรียนเอกชน

เองก็ยังต้องช่วยตัวเองในหลายอย่าง 

เนื่องจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลนั้น มี

ความติดขัดและปัญหาเรื่องความล่าช้าจาก

ระบบและระเบียบต่างๆ เช่น การแก้ไข

เรื่อง 1 เรื่อง โรงเรียนเอกชนใช้ระยะเวลา

ดำาเนินการ 1 สัปดาห์ แต่สำาหรับ สช.ใช้

ระยะเวลาดำาเนินการ 3-6 เดือน เป็นต้น 

จึงทำาให้ โรงเรียนหลายแห่งต้องล้มหายไป.

สาธารณสุข • สปสช.ชี้แจง “ฝังยาคุม

กำาเนิด” เป็นสิทธิประโยชน์ฟรีสำาหรับหญิง

ไทยตามกลุ่มเป้าหมายทุกสิทธิการรักษา 

การรับบริการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

กำาหนด พร้อมประสานปรับเพิ่มข้อความ 

“แอปเป๋าตัง” เพื่อขยายความชัดเจนการ

เข้ารับบริการนี้

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รอง

เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. 

กล่าวว่า ตามที่มีการนำาเสนอข่าวบนสื่อ

ออนไลน์ที่ตั้งข้อสังเกตการเข้ารับบริการฝัง

ยาคุมกำาเนิดฟรี สิทธิประโยชน์บริการคุม

กำาเนิดถาวร ภายใต้กองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ผ่านแอปพลิ

เคชัน “เป๋าตัง” นั้น สปสช.ขอเรียนชี้แจง

ว่าบริการคุมกำาเนิดกึ่งถาวรเป็นบริการภาย

ใต้กองทุนบัตรทอง นอกจากบริการใส่ห่วง

อนามัยแล้ว ยังรวมถึงบริการฝังยาคุมกำาเนิด 

รวมถึงลดการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อน

จากการยุติการตั้งครรภ์ที่ ไม่ปลอดภัย โดย

กำาหนดหลักเกณฑ์การรับบริการดังนี้  

กลุ่มอายุต่ำากว่า 20 ปี ที่ต้องการคุม

กำาเนิด หรืออยู่ในภาวะหลังคลอด หรือหลัง

แท้ง กลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไป เฉพาะกรณีหลัง

ยุติการตั้งครรภ์ โดยสามารถเข้ารับบริการ

ที่หน่วยบริการระบบบัตรทองหรือระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ร่วมบริการ

ตามความสะดวกได้

ทพ.อรรถพรกล่าวว่า การบริการฝัง

ยาคุมกำาเนิด สปสช.ได้จัดสรรงบประมาณ

รองรับบริการให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ทุกสิทธิการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง

บริการใส่ห่วงอนามัย ซึ่งในปีงบประมาณ 

2565 อยู่ที่จำานวน 103.21 ล้านบาท กำาหนด

เหมาจ่ายบริการฝังยาคุมกำาเนิดในอัตรา 

2,500 บาทต่อราย โดยในช่วง 6 เดือน  

ปีงบให้บริการแล้วจำานวน 10,439 ราย เบิก

จ่ายค่าบริการจำานวน 39,871,800 บาท แยก

เป็นบริการคุมกำาเนิดกึ่งถาวร ทั้งบริการฝัง

ยาคุมกำาเนิดและบริการใส่ห่วง ในหญิงอายุ

ต่ำากว่า 20 ปี จำานวน 9,280 ราย เบิกจ่าย

ค่าบริการ จำานวน 36,987,900 บาท และ

ในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป กรณีหลังยุติตั้ง

ครรภ์ จำานวน 1,159 ราย เบิกจ่ายค่าบริการ 

จำานวน 2,883,900 บาท  

อย่างไรก็ตาม การเข้ารับบริการคุม

กำาเนิดกึ่งถาวรจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

บริการ ซึ่งในกรณีผู้หญิงอายุต่ำากว่า 20 ปี 

จะครอบคลุมทุกคนที่ต้องการรับบริการ แต่

กรณีอายุ 20 ปีขึ้นไป กำาหนดให้สิทธิเฉพาะ

ผู้ที่ยุติการตั้งครรภ์เท่านั้น สำาหรับเสียง

สะท้อนจากประชาชนที่ ได้รับมานี้ สปสช.

ยินดีรับฟังและนำามาปรับปรุง โดยในส่วน

ของแอปเป๋าตัง สปสช.ได้มีการประสานไป

ยังธนาคารกรุงไทยเพื่อเพิ่มเติมข้อความที่

ระบุว่า “กรณีอายุเกิน 20 ปีให้อยู่ในดุลพินิจ

ของแพทย์” เพื่อขยายความให้ชัดเจนใน

การเข้ารับบริการ และ สปสช.จะเร่งสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อไป  

ทั้งนี้ บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน

โรคในแอปเป๋าตังนั้น ประชาชนทุกคน

สามารถตรวจสอบสิทธิที่ท่านจะได้รับ

ตามกลุ่มวัยและเพศของท่านได้ โดย

เข้าไปที่กระเป๋าสุขภาพ เมื่อลงทะเบียน

แล้วจะปรากฏรายละเอียดสิทธิการรักษา

พยาบาลของท่าน และสามารถตรวจสอบ

สิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพที่ท่านได้

รับได้ เฉพาะในพื้นที่ กทม.ขณะนี้นำาร่อง

สามารถจองคิวนัดหมายเข้ารับบริการที่

หน่วยบริการได้  

สอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตร

ทองได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่อง

ทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. (ไลน์ไอดี 

@nhso) หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 

และ Facebook : สำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.

com/NHSO.Thailand.

คาดเปิดเทอมมีรร.เอกชน50แห่งไม่ได้ ไปต่อ
เป็นขนาดเล็ก-กลางกระทบนร.50,000รายย้ายที่เรียน/ชี้รัฐช่วยเหลือช้าเกิน

สปสช.แจง‘ฝังยาคุม’หญิงไทยฟรีทุกสิทธิผ่านแอปเป๋าตัง

อบรมโปรแกรมใหม่ดูแลใบหน้า • รมย์รวินท์ คลินิก เปิดตัว “Lifting Select Program” โปรแกรมใหม่ล่าสุดสำาหรับการดูแลใบหน้า

ให้สวยและกระชับอ่อนวัยอยู่เสมอ ที่คิดค้นขึ้นจากประสบการณ์ดูแลลูกค้ากว่า 19 ปี ล่าสุดจัดสัมมนาอบรม นำาโดย พญ.ฐานิสร 

ธรรมลิขิตกุล แพทย์ผู้อำานวยการ คุณขวัญฤทัย ดำารงค์วัฒนโภคิน กรรมการผู้จัดการ และ พญ.อรุณี ทองอัครนิโรจน์ ในหลักสูตร 

“Lifting Select Program” โปรแกรมเฉพาะของรมย์รวินท์ฯ ให้กับทีมแพทย์และพนักงานสาขากว่า 40 ท่าน โดยตั้งเป้าในปี 2565 

มอบความงามอ่อนวัยแบบเป็นธรรมชาติ ดูแลลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน

จาก MERZ AESTHETIC ณ โรงแรม Grand Center Point Terminal 21.
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11บันเทิง

รกเห็นนึกว่าเป็น “สโมสรฟุตบอล”?

	แต่เมื่อเป็น	 “พรรคการเมือง”	 ก็เห็นจะรอดตัวไป	

ไม่ต้องพลอยถูกนักโทษหนีคุก-คนแดนไกลกระแนะ

กระแหนเย้ยหยันหยาม..

“พวกพรรคเน่ียชอบต้ังชื่อซ้ำากัน	 มีแต่คำาว่า	สร้าง	สร้าง

นั่นสร้างนี่	ผมถามหน่อยเถอะ		พวกคุณทำาชาติพังแล้วใช่ไหม

ถึงต้องมาสร้างเนี่ย”

ครับ..ผมหมายถึง	 “พรรครวมไทยยูไนเต็ด”	น่ะ	และที่

นำามาคุยวันนี้ด้วยได้อ่านข้อความ	 (บางตอน)	 ที่หัวหน้าพรรค	

นายวรนัยน์	วาณิชกะ	โพสต์..

“ในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยยูไนเต็ด	 ขออนุญาต

แชร์มุมมองและนโยบายของพรรค	ซึ่งการเมือง	“คนดี”	ไม่มี

จริง	โลกนี้ ไม่มีคนดีหรือคนเลว	ชีวิตจริงไม่ใช่เทพนิยาย

ทุกคนมีทั้งความดีและความเลวในตน	 และยิ่งได้

อำานาจมากขึ้นกิเลสยิ่งมีมากขึ้น	 เพราะโอกาสที่จะโกงมีมาก

ขึ้น	 เพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสที่จะโกงมากที่สุด	 คือ	 ผู้ที่กุม

อำานาจรัฐ”

อืออ..ก็เป็นมุมมอง	 จะเห็นด้วย-เห็นแย้งก็ว่ากันไป	 ส่วน

ผมไม่ขอโต้เถียง	 เพียงแต่จะถามนายวรนัยน์ว่า..	 “อย่างป๋า

เปรมคนดีไหม	เป็นผู้กุมอำานาจรัฐที่โกงไหม”?

และที่นายวรนัยน์ว่า..	 “วิธีต่อสู้ทุจริตคอร์รัปชันที่ดี

ที่สุด	 คือ	 การตรวจสอบ	 ผู้ตรวจสอบที่ดีที่สุดคือสื่อมวลชน”	

นั้น

เมื่อก่อน	อาจจะใช่-จริง	แต่ปัจจุบันนายวรนัยน์คงไม่รู้

นะว่า..สื่อมีเจ้าของเป็น	 “เถ้าแก่”	 สื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์	

สื่ออยู่ในมือของนักการเมือง

ฉะนั้น	 ที่บอก	 “ผู้ตรวจสอบ	 (การทุจริต)	 ที่ดีที่สุดคือ

สื่อมวลชน	 ผมเห็นจะขอค้าน	 และคนระดับหัวหน้าพรรค	

การเมือง	ก็ไม่น่าที่จะพูดจาแบบไร้เดียงสาเยี่ยงนี้

“สื่อไม่ใช่พีอาร์	 สื่อไม่ใช่แมสเซนเจอร์	 สื่อไม่ใช่ผู้น้อย

ที่ต้องก้มหัวให้กับผู้ใหญ่หรือนักการเมือง	 แต่สื่อต้องชน	 สื่อ

ต้องล้วงลึก	เพื่อเอาความจริงมาเปิดเผยให้ประชาชน”

นั่น..มันในตำาราที่เขาสอนให้ท่อง	มันเป็นโลกเทพนิยาย	

แต่โลกความจริง	 นายวรนัยน์ไปอยู่ไหนมา	 ไม่ประจักษ์เลยรึ

ว่า..

สื่อเป็นทั้งพีอาร์	 แมสเซนเจอร์	 บางสำานักก็รับเป็น	

“โปรโมเตอร์”	คอยจัดเวทีให้อีกฝ่ายด่าอีกฝ่าย	รู้ไว้สิ!

“ในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยยูไนเต็ด	 นโยบายต่อสู้

ทุจริตคอร์รัปชันของเราคือ	 สนับสนุนสื่อเสรี	 ตรวจสอบเพื่อ

ความโปร่งใส	ไม่ใช้อำานาจรัฐคุกคาม”

ขอโทษเถอะครับ..	“สื่อเสรี”	ท่ีนายวรนัยน์สนับสนุน	หน้า																																																																																		

ตาเป็นอย่างไรรึ?	 และสื่อเสรีจะต้องตรวจสอบความโปร่งใส	

เฉพาะผู้กุมอำานาจรัฐเท่านั้นหรือ?

ฝ่ายค้าน	 ฝ่ายแค้น	 ฝ่ายคิดล้มล้างชาติ	 ศาสนา	 พระ

มหากษัตริย์	ไม่ต้องไปข้องแวะตรวจสอบรึไง?

น่ี..ผมเข้าใจและเห็นใจในความใสซ่ือบริสุทธ์ิของนาย																																																																																		

วรนัยน์ที่ได้มองสื่อด้วยสายตาเช่นนี้	 และผมก็ไม่ได้จะมีปัญ																																																																												

หาอะไร	นึกขอบคุณเสียด้วยซ้ำาท่ีคนระดับหัวหน้าพรรคการเมือง

สนับสนุน	 ให้เกียรติ	 หวังเป็นที่พึ่งตรวจสอบความ

โปร่งใสของผู้กุมอำานาจรัฐ	 เพียงแต่ที่พูดนี้ก็เพื่อไม่อยากให้

นายวรนัยน์ต้องมาชอกช้ำาใจ	 ผิดหวัง	 และจะได้เปลี่ยนทัศน	

คติเสียใหม่

โดยเฉพาะการท่ีนายวรนัยน์มองว่า..	 “ถ้ารัฐบาลไหน

ใช้อำานาจกฎหมาย	 ไม่ว่าจะเป็นมาตรา	 112	 มาตรา	 116	

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์	แอนต้ีเฟกนิวส์เซ็นเตอร์	หรืออะไรก็แล้วแต่

คุกคาม	 ข่มขู่	 ปิดปาก	 เซ็นเซอร์	 นั่นคือรัฐบาลที่

พยายามปกปิดทุจริตของตน”..	 ผมว่าสายตานายวรนัยน์ก็ไม่

ต่างอะไรไปจากฝ่ายค้าน	 ฝ่ายแค้น	 หรือฝ่ายจ้องล้มเจ้าแต่

อย่างใด

ยิ่งบอก..	 “ทอดตาดูทั่วโลก	 ประเทศที่คอร์รัปชันน้อย

สุด	คือ	ประเทศที่สื่อมีเสรีมากที่สุด”	ด้วยแล้ว	อยากถามหัว	

หน้าพรรครวมไทยยูไนเต็ด..

ประเทศจีน..คอร์รัปชันน้อยลง เป็นเพราะสื่อมีเสรี

มากที่สุดกระนั้นหรือ?

ทัศนคติโบราณ?

แ

• กลับมาเล่นเกมสะท้อน

สังคมอีกครั้ง	กับหนังแนวไซไฟ	

The Hunger Games เกมล่าเกม 

ทั้ง	3	ภาค	“The	Hunger	Games	:	

Catching	Fire”	(เกมล่าเกม	แคชชิง

ไฟเออร์),	“The	Hunger	Games	:	

Mocking	Jay	Part	1”	(เกมล่าเกม	ม็อกกิ้งเจย์	ภาค	1)	

และ		“The	Hunger	Games	:	Mocking	Jay	Part”	(เกม

ล่าเกม	ม็อกก้ิงเจย์	ภาค	2)	ท่ีทางทรูวิช่ันส์จะนำามาให้

แฟนๆ	ได้ตื่นเต้นกันอีกคร้ัง	ทุกวันศุกร์	เวลา		20.00	น.																																																											

ทางทรูวิชั่นส์	ช่อง	ทรู	ฟิล์ม	1	(115,	222)	เริ่มตั้งแต่

วันศุกร์ที่	6	พฤษภาคมนี้	เป็นต้นไป

•	“แบมแบม GOT7” ปล่อยของเด็ด	ครั้งแรก

ของโลกผสาน	โชว์	Metaverse	พร้อมนำาทัพศิลปิน	

วิน เมธวิน, แอลลี่ อชิรญา, บิวกิ้น พุฒิพงศ์, เจเจ 

กฤษณภูมิ, นนน กรภัทร์, โอม ภวัต, พีพี กฤษฎ์, ต้า

เหนิง กัญญาวีร์, ทรินิต้ี และ	4EVE	จัดเต็มในรายการ

พิเศษ	“AIS5GVERSE” ถ่ายทอดทาง	AIS	Play	และ	

Facebook	AIS	ไม่มีสะดุดด้วยเทคโนโลยีโครงข่าย

อัจฉริยะ	AIS	5G	เมื่อวันก่อน	และเตรียมมันส์คร้ังต่อ

ไปกับกิจกรรม	“Faniverse	Party”	ในวันท่ี	26	มิถุนายน	

2565	น้ี	สำาหรับลูกค้า	AIS	

เท่าน้ัน

•	ณัฐ ศักดาทร โชว์ซิกซ์																						

แพ็กให้สาวๆ	ละลาย	ใน	“มาม้ี               

ท่ีรัก” ซ่ึงฉากน้ี	กันนรี	(จอย					

รินลณี)	สาวใหญ่ของฝ่ายสินเชื่อท่ี

อนุมัติวงเงินกู้ให้กับ	ชนะชล	(ณัฐ	ศักดาทร)	ท่ีเพอร์เฟกต์

ก็เลยอนุมัติให้เป็นพ่อของลูกในอนาคต	งานน้ีขนาดสาว

จอยยังบอกหุ่นเขาดีจริงๆ	ทำาเอาณัฐบอกไม่ยุติธรรมเลยพ่ี

จอยน่าจะลงมาว่ายน้ำาด้วยกัน	แต่จอยบอกให้คนดูให้ชม

หุ่นณัฐดีกว่าค่ะ	(หัวเราะ)	ติดตามชมฉากน้ีได้	เสาร์ท่ี	7	

พฤษภาคมน้ี	เวลา	20.20	น.	ทางช่อง	3	กด	33

•	Jerhigh	สานต่อโครงการ	“หมอหมาใจหล่อ ส่ง

ต่อความรักให้หมาจร ปี 4” จับมือ	สัตวแพทย์	12	ท่าน	

12	สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ	ช่วยเหลือสุนัขจรให้อ่ิม

ท้อง	ยอดเงินบริจาคท้ังหมดแปลงเป็นอาหารสุนัขรวม

มูลค่า	6,800,000	บาท	มอบให้แก่	12	มูลนิธิหรือสถาน

สงเคราะห์สัตว์จรท่ัวไทย	ภายในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตจาก 

ไอซ์ ธนมลวรรณ, ทิวลิป	และ	กัน อรรถพันธ์ อีกด้วย	

เรียกได้ว่าท้ังอ่ิมบุญและสนุกสนานไปตามๆ	กัน

    มักเกิ้ล  

างเอกสาว จูน-นาตาชา มณีสุวรรณ์  

สุดปลื้มรางวัลแห่งชีวิตครั้งแรก	ที่

ได้ถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลโล่บุคคล

ที่ให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกัน

และบำาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด		จากกรมการ

แพทย์และสถาบันบำาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด

ยาเสพติดแห่งชาติบรมราช

ชนนี	(สบยช.)	ซึ่งตอนนี้เตรียม

โครงการต่อยอด	ขอเป็นจิต

อาสาเข้าช่วยเหลือบำาบัดผู้ก้าว

พลาดให้คืนกลับสู่สังคมอีกครั้ง

“จูนมองว่ายาเสพติดนั้น

คือช่องทางการค้ามนุษย์จากโลก

แห่งความเป็นจริงสู่โลกแห่งนรก	

ซึ่งปัจจุบันแก้ไขปัญหานี้ยากมาก	

เนื่องจากดีมานด์-ซัพพลายยังมี

พอๆ	กัน	ตราบใดที่มีผู้ต้องการ

เสพ	ก็มีผู้ที่ต้องการจะขายอยู่

เช่นเดิม	มันคือวัฏจักรนรก	

ทำาให้วันที่	26	มิถุนายนนี้	ซึ่งเป็นวันยาเสพ

โลก	จูนได้มีการจัดโครงการส่วนตัวที่ทำาขึ้น

เพื่อสังคม	นั่นคือการเข้าไปทำากิจกรรมใน

สถานบำาบัดยาเสพติด	ซึ่งจะเข้าไปพูดคุย

และให้กำาลังใจผู้ที่เข้าบำาบัดยาเสพติด	เพื่อ

ไปให้ถึงเส้นชัยในการเลิกยาเสพติด	และไม่

หวนกลับมาเสพอีก	ท้ังน้ีจูนยังอยากพูดคุย

กับผู้ปกครองของผู้บำาบัดในคราวเดียวกัน						

เพราะจูนน้ันเล็งเห็นความสำาคัญของสถาบัน

ครอบครัวว่ามีผลเป็นอย่างย่ิงในการมีส่วน

ช่วยไปถึงฝ่ังฝันของผู้เลิกยาเสพติด	และรวม

ไปถึงการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้ติดยาเสพติดใน

ครอบครัวให้มีความสุข	และควรจะปฏิบัติ

ตัวอย่างไรบ้าง	พร้อมทำากิจกรรมคลายเครียด

ต่างๆ	มากมายกับผู้บำาบัดยาเสพติด

จูนว่าเยาวชนไทยที่ติดยาเสพติดนั้นคือ

ผลผลิตของสังคมไทย	เราไม่สามารถมองข้าม

พวกเขาไปได้	เพราะเยาวชนเหล่านี้คืออนาคต

ของไทยเช่นกัน	ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาประเทศให้

เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นกัน	ทั้งนี้	เพื่อลด

อาชญากรรมในสังคมในข้อที่มี

สาเหตุจากผู้ติดยา	จูนมองว่าพวก

เขาต้องเติบโตหรือเปลี่ยนแปลง

มาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมากที่สุด	

จูนขอทิ้งท้ายเสมอว่า	ปัญหายา

เสพติดนี้ ไม่ใช่วาระของกลุ่มใด

กลุ่มหนึ่งที่จะช่วยกันแก้ได้	แต่

เป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องร่วม

มือกันแก้ไขไปด้วยกัน	และจูนมี

ธงในใจ	ซึ่งไม่เคยคิดจะหักธง

ทิ้งเลย	คือการยังช่วยสังคมใน

ทุกๆ	ด้านต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด”	จูน												

นาตาชา	กล่าว.

ขอพรส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ • วิรัตน์ เฮงคงดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สกายบ็อกซ์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์                                                                                        

จำากัด และผู้อำานวยการฝ่ายผลิตละครโทรทัศน์ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์    

จำากัด (มหาชน) นำาทีมนักแสดงและศิลปินในสังกัดสกายบ็อกซ์ฯ ที่ผ่านการออดิชันเข้าพบ

ทีมโปรดิวเซอร์และครีเอทีฟ พร้อมไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่บริษัท เวิร์คพอยท์ฯ  เมื่อวัน

ก่อน

น

เล็กซ์ อาร์มัส ซีอี โอของเลดีส์ยูโรเปียน                

ทัวร์	(แอลอีที)	เผยเวทีเลดีส์ยูโรเปียน	

ทัวร์ยังคงเปิดกว้างรับแนวทางและรูป

แบบการแข่งขันใหม่ๆ	เพื่อยกระดับเกมกีฬากอล์ฟ

สตรีสู่เวทีระดับแนวหน้าของโลก	หลังกระแสตอบ

รับดีเยี่ยมในการจัดการแข่งขันศึกอารามโกทีมซีรีส์

การแข่งขันกอล์ฟเลดีส์ยูโรเปียนทัวร์	ฤดู	

กาลนี้	มีโปรแกรมชิงชัยสูงสุดในประวัติศาสตร์

ของทัวร์	รวมทั้งสิ้น	34	รายการ	ทั้งในยุโรป	

ตะวันออกกลาง	แอฟริกา	และออสเตรเลีย	และ

หลังจากต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำาบากจาก

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19	เลดีส์ยูโร

เปียนทัวร์กลับมาเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ปี	2022	ด้วย

สัญญาณที่ดี	และน่าตื่นตาตื่นใจ	โดยถือเป็นครั้ง

แรกนับตั้งแต่ปี	2019	ที่บรรดานักกอล์ฟในทัวร์

สามารถสนุกกับการแข่งขันได้แบบเต็มฤดูกาล	

ไม่มีการประกาศเลื่อนหรือยกเลิกการแข่งขัน	แฟน

กีฬากอล์ฟกลับมาชมเกมในสนามได้อีกครั้ง	และ

ได้เห็นว่าเลดีส์	ยูโรเปียนทัวร์ผ่านพ้นช่วงเวลาที่

ยากลำาบากกลับมาในเวอร์ชันที่แกร่งกว่าเดิม

เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา	เลดีส์ยูโรเปียนทัวร์เปิด

ตัวการแข่งขันกอล์ฟอารามโก	ทีมซีรีส์	(เอทีเอส)	

4	รายการ	ชิงเงินรางวัลรวม

รายการละ	1	ล้านเหรียญสหรัฐ	

ซึ่งจัดที่ลอนดอน	ประเทศอังกฤษ,	

โซโตกรันเด	ทางตอนใต้ของ

สเปน,	นิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	

และเมืองเจดดาห์	ประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย	แข่งขัน	3	วันทั้ง

ประเภททีมและประเภทบุคคล

กอล์ฟอารามโกทีมซีรีส์	

เป็นการแข่งขันรูปแบบใหม่	โดย

แบ่งผู้เล่นออกเป็น	36	ทีม	ทีมละ	4	คน	นำาโดย

กัปตันทีม	36	คน	ซึ่งจะมีสิทธิ์เลือกผู้เล่นเข้าร่วม

ทีมได้หนึ่งคน	และจากการสุ่มเลือกผู้เล่นอีกหนึ่ง

คน	และนักกอล์ฟสมัครเล่นหนึ่งคน	แข่งขันรูป

แบบโฟร์บอลในการแข่งขันสองวันแรกในวัน

พฤหัสบดีและวันศุกร์	โดยเก็บคะแนนจากผู้เล่น

สองคนที่มีคะแนนดีที่สุดในแต่ละหลุม	ทีมที่มี

คะแนนรวมต่ำาสุดจะเป็นทีมชนะเลิศ

หลังจากประสบความสำาเร็จอย่างยอดเย่ียม

ในการประเดิมจัดฤดูกาลแรก	อารามโกทีมซีรีส์

พร้อมกลับมาดวลวงสวิงอีกคร้ังเป็นปีท่ี	2	ติดต่อกัน

ในฤดูกาล	2022	โดยเพ่ิมเป็น	5	สนาม	และเพ่ิมเงิน

รางวัลรวมเป็น	5	ล้านเหรียญสหรัฐ	ประเดิมสนาม

แรกท่ีประเทศไทย	ณ	สนามไทยคันทรีคลับ	ระหว่าง

วันท่ี	12-14	พฤษภาคมน้ี	ซ่ึงมีการปรับรูปแบบแข่งขัน

โดยสองวันแรกเป็นการชิงชัยในประเภททีม	และใน

วันสุดท้ายจะเป็นการดวลตัดสินแชมป์ประเภทบุคคล

อเล็กซ์	อาร์มัส	ซ่ึงดำารงตำาแหน่งซีอีโอ	เลดีส์

ยูโรเปียนทัวร์ปีท่ี	3	กล่าวถึงทิศทางการเจริญเติบโต

ของทัวร์ว่า	“เป็นการเจริญเติบโตท่ีน่าตื่นเต้น	หลัง

เผชิญกับช่วงเวลาท่ียากลำาบากจากสถานการณ์แพร่

ระบาดของโควิด	เราต้องการการสนับสนุนท่ีผลักดัน

ให้ทัวร์ของเราเดินหน้าต่อไปได้	ในระหว่างน้ันเรา

ต้องประคับประคองทัวร์และมีโปรแกรมการแข่งขัน

ให้สมาชิกในทัวร์ลงแข่งขัน	ซ่ึงรายการอารามโกทีม

ซีรีส์มีบทบาทสำาคัญมากต่อเรื่องน้ี”

“ตอนนี้เราผ่านพ้นจากสถานการณ์แพร่

ระบาดของโควิดมาแล้ว	และการเข้ามาของ

อารามโกทีมซีรีส์ก็ช่วยนำาพาทัวร์ของเราพัฒนา

ขึ้นไปอีกระดับ	และไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเงินรางวัล	

นักกอล์ฟในทัวร์ต่างชื่นชอบการแข่งขันรายการ

นี้	และสนุกกับรูปแบบการแข่งขันที่แตกต่างออก

ไป	การได้สัมผัสประสบการณ์และบรรยากาศการ

เล่นประเภททีมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระดับทัวร์

อาชีพ	รวมไปถึงความประทับใจฝ่ายจัดการแข่งขัน	

การเตรียมพร้อมของสนาม	สิ่งอำานวยความสะดวก

ต่างๆ	และการต้อนรับที่ยอดเยี่ยมในแต่ละรายการ	

นักกอล์ฟในทัวร์รับรู้ถึงการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม

และซาบซึ้งใจมาก	นักกอล์ฟในทัวร์หลายคนรู้สึก

ว่ารายการนี้อยู่ในระดับเดียวกับรายการเมเจอร์	

และเฝ้ารอที่จะได้ลงแข่งขัน”.

อ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

เม็ก ไรอัน นัก

แสดงสาวขวัญใจ

หนุ่มหลายๆ	คนจาก	

When	Harry	Mets	

Sally	ปี	1989	และ	

Sleepless	In	Seattle	ปี	

1993	กำาลังจะกลับมา	

ทวงความเป็นราชินีหนัง

โรแมนติกคอมิดี	สำาหรับ

การกลับมาเล่นหนังแนว

นี้เป็นหนแรกในรอบ	20	ปี	

ด้วยวัย	60	ในหนังจอใหญ่	

เรื่อง	What	Happens	Later	คู่กับ	สตาร์จาก	

The	X	Files	เดวิด	ดูชอฟนี	วัย	61

แฟนๆ	ของเธอหากจำาได้	หนัง

แนว	rom-com	เรื่องสุดท้ายที่เธอเล่น	

คือ	Kate	&	Leopold	คู่กับฮิวจ์	แจ็ก

แมน	เมื่อปี	2001	ตอนนี้	เม็ก	ไรอัน	

มีโปรเจ็กต์ใหม่	ซึ่งเธอทำาคนเดียว

ถึง	3	หน้าที่	นอกจากเล่นเป็นนัก

แสดงนำาแล้ว	เธอยังลงมือกำากับ

เองสำาหรับหนังซึ่งอิงจากบทละคร	

Shooting	Star	โดยนักเขียนบท

ละคร	สตีเวน	ไดเอตซ์	เขียนบท

ร่วมกับกับเม็ก	และเคิร์ก	ลีนน์	

นักเขียนนวนิยาย	โดยการถ่ายทำาจะเริ่มในปีนี้

ที่เบนตันวิลล์	รัฐอาร์คันซอ.

interthaipost69@gmail.com

‘เม็ก ไรอัน’วัย60ทีมอัปกับเดวิด ดูชอฟนี

ลงหนังรักคอมิดีหนแรกในรอบ20ปี

ซีอี โอเลดีส์ยูโรเปียนทัวร์ชี้เกมรูปแบบใหม่

คือกุญแจสำ�คัญสู่ก�รยกระดับกอล์ฟสตรี

ได๋-ไดอาน่า จง

จินตนาการ	เปิดใจนักร้อง

สาวขวัญใจชาวไทย	ตั๊กแตน-

ชลดา	ทองจุลกลาง	อีกหนึ่ง

ศิลปินเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต	ที่

ปลุกใจคนไทยให้สู้ชีวิตผ่าน

บทเพลงมาแล้วนับไม่ถ้วน	

ล่าสุดจุดประกายความฝัน

มอบของขวัญคนไทยในวัน

แรงงาน	ด้วยซิงเกิลใหม่	

“หัวใจหลังดวงจันทร์”	ที่

ตอกย้ำาให้ฝืนโชคชะตา	ไม่ย่อท้อต่อความยาก

ลำาบาก		โดยตั๊กแตนเผยถึงแรงบันดาลใจกว่า

จะมีทุกวันนี้ ได้เธอต้องผ่านอะไรมาบ้าง	ใน

รายการ	“DNA	TALK	บุกคนต้นแบบ”	วัน

อาทิตย์ที่	8	พ.ค.นี้

“คนสู้ชีวิตทุกวันนี้ ไม่ได้สู้เพื่อตัวเองนะ		

เขาสู้เพื่อลูก	เพื่อพ่อเพื่อแม่กัน	แตนเคยเป็น

สาวโรงงาน	เป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อน	เป็นสาวเย็บ

ผ้าก็ทำามาแล้ว	คืองานอะไรทำาหมด	สู้มาก	เลย

ค่อนข้างเข้าใจคนหาเช้ากินค่ำา	พอมาเจอภาวะ

แบบนี้มันต้องลำาบากเพิ่มขึ้นแค่ไหนกัน	สาม

ปีแล้วนะโควิด	คนเขาโดนผลกระทบตั้งแต่

รากหญ้าไปจนถึงยอดตึกเลยนะ	เพลงนี้เลย

ขอแสดง	MV	ด้วยตัวเอง	เป็นของขวัญให้คน

ไทยในวันแรงงาน	จุดเริ่มต้น

เราจำาได้เลย	วันแรกที่ทำางาน

หาเงิน	ตอนอายุ	15	ปี	เรา

ไม่ได้เรียนต่อ	เข้ากรุงเทพฯ	

มาหางานทำาเลย	วุฒิมีแค่

นั้น	ม.6	กศน.	ทำางานไปด้วย

เรียนไปด้วย	สาวโรงงานเริ่ม

อาชีพแรกคือตัดขี้ด้าย	เงิน

เดือนสามพัน	ห้องเช่าห้าร้อย	

ห้องน้ำารวมมีรูเต็มไปหมด	

เงินไม่พอ	ขอขนงานกลับไป

ทำาที่บ้าน	บางทีนอนบนกอง

ผ้าเพื่อทำาต่อให้ได้เงินเป็น

สองเท่า	แล้วก็ไต่เต้าขึ้นมา

เป็นช่าง	จนพออยู่ได้ก็เลย

ตามหาความฝันตัวเองคือ

การประกวดร้องเพลง	ไม่ได้

อยากเป็นศิลปินนะ	แต่ไล่ล่าเพื่อเอารางวัล	ถ้า

ชนะได้ทองห้าสิบสตางค์	ได้สลึง	บางเวทีได้ตู้

เย็น	ชนะได้แต่ไม่มีรถขนกลับ	ก็ขายเอาเงิน

ตรงนั้นเลย	แข่งประกวดจนคณะกรรมการ

จำาหน้าได้	เคยวิ่งประกวดสูงสุดหนึ่งคืนสาม

เวที	แตนชนะหมดเลยนะ	รับรางวัลไม่ไหวเลย

ให้เพื่อนรับแทน	มันเหนื่อยมากจริงๆ	ถามว่า

ประสบความสำาเร็จหรือยัง	ตอบว่าเรามีส่ีอย่างท่ี

หายากในชีวิตแล้วดีกว่า	น่ันคือความรู้สึก	เวลา	

ชีวิต	มิตรภาพ	จริงๆ	ชีวิตต้องการแค่กินข้าวอ่ิม

นอนหลับก็พอแล้ว	เจ็บป่วยพอมีสตางค์รักษา	

คิดแค่น้ีเลย	ช่วงเปิดร้านอาหารก็เคยเปิดแล้ว

โดนโกง	ทำาอสังหาริมทรัพย์ก็เจ๊ง	เป็นบทเรียน

สอนตนเอง	น่ีแหละรสชาติของชีวิต”.

กว่าจะโด่งดังถึงในวันนี้

‘ตั๊กแตน’รับไม่สู้ก็หมดสิ้น

‘จูน น�ต�ช�’ขอเป็นจิตอ�ส�

บำ�บัดผู้ติดย�กลับคืนสู่สังคม
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 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๓๐/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการ

สูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ รายกลุมบุคคลผูรวมกัน

จัดใหมีการเลนพนันทางส� ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต www.jetsadabet.com และ www.

allnew999.com (ช� อบัญชี นายสุรชัย หรือธนัตถกฤษฎิ์ มากทรัพย) กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

  ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่ง

ใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับ

ประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงาน

เก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสิน

ตกเปนของแผนดิน (เพ่ิมเติม) รายกลุมบุคคลผูรวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� อ

อิเล็กทรอนิกส เว็บไซต www.jetsadabet.com และ www.allnew999.com (ช� อบัญชี 

นายสุรชัย หรือธนัตถกฤษฎ์ิ มากทรัพย) กับพวก

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลข

ท่ี ๑๙๘๙๗หนาสํารวจ 

๑๘๔๙ ตําบลสุรศักด์ิ 

อําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี เน้ือท่ี ๖๙ ตาราง

วา พรอมส่ิงปลูกสราง

บานพักอาศัยคร่ึงตึกคร่ึง

ไมสองช้ัน เลขท่ี ๙๑ หมู 

๒ ตําบลสุรศักด์ิ อําเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๓,๘๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๒ กันยายน 

๒๕๖๓)

ขายรวม

สองแปลง

รายการที่ ๑ 

และ ๒

๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลข

ที่ ๑๐๗๘๓๐ตําบลสุรศักดิ์ 

อําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี เนื้อที่ ๖๙ ตาราง

วา 

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๓ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลข

ที่ ๒๓๙๖๘๔หนาสํารวจ 

๒๑๐๘๖ ตําบลบางพระ 

อําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี เนื้อที่ ๗๑ เศษ

เจ็ดสวนสิบ ตารางวา 

พรอมสิ่งปลูกสรางบาน

พักอาศัยตึกสองชั้น เลข

ที่ ๑๐๘/๑๑ หมู ๖ ตําบล

บางพระ อําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี 

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕,๗๘๒,๙๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๔ กันยายน 

๒๕๖๒)

-

๔ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลข

ที่ ๒๔๖๙๔๕หนาสํารวจ 

๒๑๖๐๖ ตําบลบางพระ 

อําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี เนื้อที่ ๒๙ ตาราง

วา พรอมสิ่งปลูกสราง 

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒,๘๒๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๘ มิถุนายน 

๒๕๖๔)

-

๕ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลข

ที่ ๒๔๖๘๔๗หนาสํารวจ 

๒๑๕๐๘ ตําบลบางพระ 

อําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี เนื้อที่ ๒๑ เศษเจ็ด

สวนสิบ ตารางวา พรอม

สิ่งปลูกสราง

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒,๓๕๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๘ มิถุนายน 

๒๕๖๔)

-

๖ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลข

ที่ ๒๓๑๑๓๑หนาสํารวจ 

๓๘๗๘๖ ตําบลหนองขาม

อําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี เนื้อที่ ๗๒ ตาราง

วา พรอมสิ่งปลูกสราง

บานพักอาศัยตึกสอง

ชั้น เลขที่ ๖/๑๒ หมู ๕ 

ตําบลหนองขาม อําเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

- นางสาวสมพร 

พึ่งอยู

๕,๒๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๒ กรกฎาคม 

๒๕๖๒)

-

๗ ทองคําแทงพรอมซอง 

น้ําหนัก ๑๕๒.๗ กรัม

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘๒,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๘ ทองคําแทงพรอมซอง 

น้ําหนัก ๑๕๒.๖ กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘๒,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๙ ทองคําแทงพรอมซอง 

น้ําหนัก ๗๖.๓ กรัม

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๔๑,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๐ ทองคําแทงพรอมซอง 

น้ําหนัก ๗๖.๓ กรัม

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๔๑,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๑ ทองคําแทงพรอมซอง 

น้ําหนัก ๗๖.๓ กรัม

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๔๑,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๒ ทองคําแทงพรอมซอง 

น้ําหนัก ๗๖.๔ กรัม

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๔๑,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๓ ทองคําแทงฮั้วเซงเฮง น้ํา

หนัก ๑๕๒.๓ กรัม

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘๒,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๔ ทองคําแทงฮั้วเซงเฮง น้ํา

หนัก ๗๖.๑ กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๔๑,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๕ ทองคําแทงเลงหงษ น้ํา

หนัก ๑๕.๓ กรัม

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๖ ทองคําแทง น้ําหนัก 

๑๗.๘ กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๓๓,๕๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๗ ทองคําแทงน้ําหนัก ๑๔.๕ 

กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๗,๓๓๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๘ ทองคําแทง น้ําหนัก 

๑๙.๕ กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๓๖,๗๕๗ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๙ ทองคําแทง น้ําหนัก ๑๙ 

กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๓๕,๘๑๕ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๐ ทองคําแทงพรอมซอง 

น้ําหนัก ๑๗.๓ กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๓๒,๖๑๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๑ ทองคําแทงพรอมซอง 

น้ําหนัก ๑๙.๓ กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๓๖,๓๘๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๒ ทองคําแทงเลงหงษ น้ํา

หนัก ๑๕.๓ กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๓ ทองคําแทง AURORA 

น้ําหนัก ๗.๖ กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๔,๑๒๕ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๔ ทองคําแทงฮั้วเซงเฮง น้ํา

หนัก ๑๕.๒ กรัม

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๕ ทองคําแทงฮั้วเซงเฮง น้ํา

หนัก ๑๕.๒ กรัม

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๖ สรอยคอทองคําลายโซ

โปรง น้ําหนัก ๓.๘ กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๗,๐๖๒ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๗ สรอยคอทองคําลายหวง 

น้ําหนัก ๑๕.๒ กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๘ สรอยคอทองคําลายหวง

หอยพรอมจี้สี่เหล� ยม น้ํา

หนัก ๑๑.๔ กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๑,๔๘๙ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๙ สรอยคอทองคําลายหวง

คู น้ําหนัก ๓๐.๔ กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕๖,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๐ สรอยคอทองคําลายผา

หวายน้ําหนัก ๑๕.๓ กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๑ สรอยคอทองคําลายคตก

ริช น้ําหนัก ๑๕.๒ กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๒ สรอยคอทองคําลายหวง 

น้ําหนัก ๑๕.๒ กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๓ สรอยคอทองคําลายผา

หวายโปรง น้ําหนัก ๓๐.๔ 

กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕๖,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๔ สรอยคอทองคําลาย

ผาหวายโปรง น้ําหนัก 

๓๐.๘ กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕๖,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๕ สรอยขอมือทองคําลาย

แผนถักน้ําหนัก ๑๕.๒ 

กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๖ สรอยขอมือทองคําลาย

หวงแผน หนัก ๑๕.๑ 

กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๗ แหวนทอง ๑๘K เกาะ

เพชร ประมาณ ๓ 

สตางค ๙ เม็ด น้ําหนัก 

๒.๔ กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕,๕๖๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๘ หลวงปูทิมเลี่ยมกรอบ

ทองเจือน้ําหนักรวม ๓๒ 

กรัม

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๓,๐๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๙ เหรียญ ร.๕ เลี่ยมกรอบ

ทองเจือน้ําหนักรวม 

๒๔.๖ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๒,๐๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๐ หลวงพอทันใจเลี่ยม

กรอบทองเจือ น้ําหนัก

รวม ๑๗.๗ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๑ เหรียญ ร.๕ เลี่ยมกรอบ

ทองเจือน้ําหนักรวม 

๒๐.๙ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๔,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๒ เหรียญ ร.๙ เลี่ยมกรอบ

ทองเจือ น้ําหนักรวม 

๘.๖ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๓ พระเลี่ยมกรอบทองเจือ

ดานหลังรูปสามกษัตริย 

น้ําหนักรวม ๑๔.๖ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๔ เหรียญหลวงพอโตเลี่ยม

กรอบทองเจือ น้ําหนัก

รวม ๑๓.๓ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๕ พระหลวงพอโสธรเลี่ยม

กรอบทองเจือน้ําหนัก

รวม ๙.๓ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๔,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๖ พระหลวงพอโสธรเลี่ยม

กรอบทองเจือน้ําหนัก

รวม ๑๔.๕ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๘,๐๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๗ เหรียญพระลงยาเลี่ยม

กรอบทองเจือ น้ําหนัก

รวม ๒๐.๒ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๔,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๘ เหรียญพระนเรศวรเลี่ยม

กรอบทองเจือน้ําหนัก

รวม ๒๖.๕ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๗,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๙ เหรียญ ร.๕ เลี่ยมกรอบ

ทองเจือ น้ําหนักรวม 

๖.๙ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๔,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๕๐ เหรียญหลวงพอโสธร

เลี่ยมกรอบทองเจือน้ํา

หนักรวม ๑๒.๑ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๒,๐๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๕๑ เหรียญเข็มกลัดหลวงพอ

โสธรเลี่ยมกรอบทองเจือ 

น้ําหนักรวม ๑๒.๒ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๔,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๕๒ เหรียญหลวงพอโสธร

เลี่ยมกรอบทองเจือน้ํา

หนักรวม ๑๑.๙ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๗,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๕๓ เหรียญหลวงพอโสธร

เลี่ยมกรอบทองเจือน้ํา

หนักรวม ๑๓.๘ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๒,๐๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๕๔ เหรียญที่ระลึกรัชกาล

ที่ ๙ 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๕๕ ธนบัตรรัฐบาลไทยชนิด

หนึ่งพันบาทจํานวน 

๗,๕๐๐ ใบ 

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๗,๕๐๐,๐๐๐ 

บาท

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๕๖ ธนบัตรรัฐบาลไทยชนิด

หนึ่งพันบาทจํานวน 

๑๐,๒๙๙ ใบ ธนบัตร

รัฐบาลไทยชนิดหนึ่ง

รอยบาทจํานวน ๑,๐๐๐ 

ใบ ธนบัตรรัฐบาลไทย

ชนิดหาสิบบาท จํานวน 

๑,๐๐๐ ใบ 

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๐,๔๔๙,๐๐๐ 

บาท

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๘

๕๗ ธนบัตรรัฐบาลไทยชนิด

หนึ่งพันบาท จํานวน 

๑๒,๐๐๐ ใบ 

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๙

๕๘ ธนบัตรรัฐบาลไทยชนิด

หนึ่งพันบาทจํานวน 

๑๐,๐๐๐ ใบ 

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๑๐

๕๙ หลักทรัพย (หุน) TFFIF 

ในบัญชีเลขที่ ๑-๗-

๔๔๗๒๒๙ ประเภทบัญชี 

Cash Balance (N) ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช อัต

นาถ ที่มีอยูกับบริษัท

หลักทรัพย กรุงไทย ซิมิ

โก จํากัด

๑๐,๐๐๐ 

หุน

นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๗๓,๐๐๐ บาท

ราคาปด(ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕)

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๑๑

๖๐ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา 

บีช เลขที่บัญชี ๐๖๔-๘-

๑๗๐๒๕-๔ ช� อบัญชี นาย

ธนัตถกฤษฏิ์ มากทรัพย 

- นาย

ธนัตถกฤษฏิ์ 

มากทรัพย

๑๑๓,๕๑๑.๑๓ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๑๒

๖๑ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

แหลมทองบางแสน เลข

ที่บัญชี ๐๒๘-๓-๕๘๐๑๔-

๘ ช� อบัญชี นายประ

พัฒน มาสา 

- นายประพัฒน 

มาสา

๒,๗๑๓.๕๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๑๓

๖๒ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

หนองมน ชลบุรีเลขที่

บัญชี ๐๖๐-๘-๕๔๓๐๘-

๒ ช� อบัญชี นายกิจจา 

ศุภกรโอฬารกุล

- นายกิจจา 

ศุภกรโอฬารกุล

๑๐,๑๔๑.๓๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๑๕

๖๓ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัล บางนาเลขที่

บัญชี ๐๑๖-๓-๕๕๖๓๙-๑ 

ช� อบัญชี นายสุทัศน รอด

เมือง

- นายสุทัศน

รอดเมือง

๑,๗๖๑.๔๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๑๖

๖๔ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

แหลมฉบังเลขที่บัญชี 

๓๕๔-๒-๙๖๗๕๐-๒ ช� อ

บัญชี นายสุทัศน รอด

เมือง

- นายสุทัศน

รอดเมือง

๑,๒๒๙.๖๕ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๑๗

๖๕ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาศรีราชาเลขที่บัญชี 

๑๗๒-๒-๔๖๓๙๑-๗ ช� อ

บัญชี นายพัสกร รอตสุ

วรรณ

- นายพัสกร

รอตสุวรรณ

๓,๖๔๔.๑๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๑๘

๖๖ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน ศรีราชาเลขที่

บัญชี ๕๒๖-๒-๔๐๘๗๑-๑ 

ช� อบัญชี นายศักดิ์สิทธิ์

ศักดิ์ มาสา

- นายศักดิ์สิทธิ์

ศักดิ์ มาสา

๑๙๙,๖๕๕.๒๘ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕)

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๐

๖๗ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

พาราไดซ พารคเลขที่

บัญชี ๐๓๑-๘-๓๕๕๔๗-๙ 

ช� อบัญชี นายณัฐธนัช 

อัตนาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๑
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รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๑๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ 

๑๓๑,๐๗๖,๖๘๙.๙๕ บาท (หน่ึงรอยสามสิบเอ็ดลานเจ็ดหม� นหกพันหกรอยแปดสิบเกาบาท

เกาสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลงช� อ

(นายโอฬาร แพงจันทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

ลงช� อลงช� อ

๖๘ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาศรีราชาเลขที่บัญชี 

๑๗๒-๒-๖๒๐๑๓-๓ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช อัต

นาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑,๙๑๒,๓๗๖.๗๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๒

๖๙ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

ถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา

เลขที่บัญชี ๐๐๘-๓-

๓๑๗๓๑-๐ ช� อบัญชี 

MS.NAN NGIN 

- MS.NAN ๑,๘๗๙,๓๗๔.๖๕ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕)

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๓

๗๐ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

ถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา

เลขที่บัญชี ๐๑๖-๘-

๖๗๖๘๒-๔ ช� อบัญชี 

MS.NAN NGIN

- MS.NAN ๑๔.๗๗ บาท 

(ณ วันที่ ๑๗ 

มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๔

๗๑ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน ศรีราชาเลขที่

บัญชี ๕๒๖-๒-๒๖๔๕๑-๕ 

ช� อบัญชี นางสาวสมพร 

พึ่งอยู

- นางสาวสมพร

พึ่งอยู

๕๐๖,๔๒๘.๗๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๕

๗๒ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน ศรีราชาเลขที่

บัญชี ๐๑๒-๓-๘๖๖๓๑-๒ 

ช� อบัญชี นายพรชัย 

ปานเมือง

- นายพรชัยปาน

เมือง

๓๐,๘๕๙.๗๑ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๖

๗๓ เงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย ธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเซ็นทรัลพลา

ซา ชลบุรี เลขที่บัญชี 

๔๐๘๔๒๐๖๓๒๑ ช� อบัญชี 

นายประพัฒน มาสา

- นายประพัฒน

มาสา

๘,๑๗๕,๕๕๑.๕๑ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๗

๗๔ เงินในบัญชีเงินฝาก

เดินสะพัด ธนาคาร

ไทยพาณิชยจํากัด 

(มหาชน) สาขา 

Nuengpanเลขที่บัญชี 

๑๗๕๓๐๐๖๓๕๑ ช� อบัญชี 

นายสุทัศน รอดเมือง

- นายสุทัศน

รอดเมือง

๑,๔๔๔.๘๑ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๘

๗๕ เงินในบัญชีเงินฝาก

ประจํา ธนาคาร

ไทยพาณิชยจํากัด 

(มหาชน) สาขาโรบินสัน 

ศรีราชาเลขที่บัญชี 

๘๑๔๑๐๗๒๕๓๖ ช� อบัญชี 

นายณัฐธนัช อัตนาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๙

๗๖ เงินในบัญชีเงินฝาก

ประจํา ธนาคาร

ไทยพาณิชยจํากัด 

(มหาชน) สาขาโรบินสัน 

ศรีราชาเลขที่บัญชี 

๘๑๔๑๐๗๒๕๔๔ ช� อบัญชี 

นายณัฐธนัช อัตนาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๖,๓๗๙.๕๕ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๓๐

๗๗ เงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยธนาคารไทย

พาณิชยจํากัด (มหาชน) 

สาขาศรีราชาเลขที่บัญชี 

๕๒๗๔๐๐๖๗๕๗ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช 

อัตนาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๙๑๕,๗๖๕.๐๕ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๓๑

๗๘ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) เลขที่บัญชี 

๖๑๙-๗-๒๑๙๐๖-๓ ช� อ

บัญชี นายประพัฒน 

มาสา

- นายประพัฒน

มาสา

๒๔,๗๑๙.๘๙ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๓๒

๗๙ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) เลขที่บัญชี 

๘๖๕-๗-๓๓๖๖๘-๔ ช� อ

บัญชี นายกิจจา 

ศุภกรโอฬารกุล

- นายกิจจา

ศุภกรโอฬารกุล

๑๐๓.๕๒ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๓๓

๘๐ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) เลขที่บัญชี 

๙๖๒-๐-๑๕๕๗๗-๑ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช 

อัตนาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๗๘๑,๔๘๔.๙๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๓๕

๘๑ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

เมกา บางนาเลขที่บัญชี 

๖๗๘๐๗๗๐๖๑๒ ช� อบัญชี 

นายกิจจา 

ศุภกรโอฬารกุล

- นายกิจจา

ศุภกรโอฬารกุล

๑๐๓.๕๕ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๓๘

๘๒ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลบางนาเลขที่

บัญชี ๐๘๖๐๖๔๔๔๑๓ ช� อ

บัญชี นายสุทัศน 

รอดเมือง

- นายสุทัศน

รอดเมือง

๙๖,๔๑๕.๙๒ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๓๙

๘๓ เงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาแปซิฟค พาร

ค ศรีราชาเลขที่บัญชี 

๗๖๔๐๑๕๐๙๐๖ ช� อบัญชี 

นายพัสกร รอตสุวรรณ

- นายพัสกร

รอตสุวรรณ

๑๕๖.๙๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๔๐

๘๔ เงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา ศรีราชาเลขที่บัญชี 

๒๐๘๐๗๑๑๒๒๙ ช� อบัญชี 

นายพัสกร รอตสุวรรณ

- นายพัสกร

รอตสุวรรณ

๖๐๐.๕๗ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

มกราคม 

๒๕๖๕)  

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๔๑

๘๕ เงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาศรีราชาเลขที่บัญชี 

๒๐๘๐๔๓๘๒๒๐ ช� อบัญชี 

นายณัฐธนัช อัตนาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๔๕๑,๑๐๓.๔๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๔๒

๘๖ เงินในบัญชีเงินฝาก

ประจําธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

ตลาดศรีราชาเลขที่บัญชี 

๒๗๓๒๐๓๔๐๒๙ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช อัต

นาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๔๓

๘๗ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

ตลาดศรีราชาเลขที่บัญชี 

๒๗๓๐๒๓๘๗๔๓ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช อัต

นาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑,๕๒๓,๓๙๑.๕๓ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๔๔

๘๘ เงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาแปซิฟค พาร

ค ศรีราชา เลขที่บัญชี 

๗๖๔๐๕๐๗๐๓๐ ช� อบัญชี 

MISS.NANG NIT AY 

ROSE

- MISS.NANG 

NIT AY ROSE

๓,๕๐๒.๙๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๔๖

๘๙ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลบางนาเลขที่

บัญชี ๐๘๖๐๗๖๘๘๘๐ 

ช� อบัญชี นายพรชัย 

ปานเมือง

- นายพรชัยปาน

เมือง

๑๑๖,๙๓๒.๙๔ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๔๗

๙๐ เงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาถนน

สุรศักดิ์ ๑ ศรีราชา เลขที่

บัญชี ๒๗๘-๑-๔๔๓๔๒-๗ 

ช� อบัญชี นายณัฐธนัช 

อัตนาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๓,๑๐๑,๘๓๘.๐๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๔๙

๙๑ เงินในบัญชีเงินฝาก

ประจําธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาถนน

สุรศักดิ์ ๑ ศรีราชา เลขที่

บัญชี ๒๗๘-๒-๐๔๘๓๐-๑ 

ช� อบัญชี นายณัฐธนัช 

อัตนาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๐

๙๒ เงินในบัญชีเงินฝาก

ประจําธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาถนน

สุรศักดิ์ ๑ ศรีราชา เลขที่

บัญชี ๒๗๘-๒-๐๔๘๐๒-๖ 

ช� อบัญชี นายณัฐธนัช 

อัตนาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๑

๙๓ เงินในบัญชีเงินฝาก

ประจําธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาโรบินสัน 

ศรีราชา เลขที่บัญชี 

๕๙๙-๑-๔๐๕๓๘-๙ ช� อ

บัญชี นายประพัฒน มา

สา

- นายประพัฒน 

มาสา

๖.๕๗ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๑

๙๔ เงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยธนาคารเพ� อ

การเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขา

แหลมฉบัง เลขที่บัญชี 

๐๒๐๑๕๘๓๖๕๘๐๒ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช อัต

นาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒,๔๑๖,๐๙๙.๒๘ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๓

๙๕ สลากออมทรัพย 

ธนาคารเพ� อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร 

สาขาแหลมบังเลขที่บัญชี 

๔๐๐๐๓๒๗๖๘๖๑๓ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช อัต

นาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๔

๙๖ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารออมสิน สาขา

พระประแดง เลขที่บัญชี 

- นายกิจจา

ศุภกรโอฬารกุล

๒๖,๑๐๙.๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๕

๙๗ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารออมสิน สาขา

ศรีราชาเลขที่บัญชี 

๒๐๒๘๕๐๕๗๐๖๑ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช อัต

นาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑,๐๐๒,๙๘๔.๕๒ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕)

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๖

๙๘ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารออมสิน สาขา

ศรีราชาเลขที่บัญชี 

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๖๙๖.๓๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

มกราคม 

๒๕๖๕)

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๗

๙๙ สลากธนาคารออมสิน 

สาขาศรีราชาเลขที่บัญชี 

๔๐๐๐๔๕๑๘๓๙๖๑โอน

รางวัลเขาบัญชี 

๒๐๒๘๕๐๕๗๐๖๑ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช อัต

นาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๔,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕)

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๘

๑๐๐ สลากธนาคารออมสิน 

สาขาถนนพระยา

สัจจาเลขที่บัญชี 

๔๐๐๐๖๔๒๗๐๗๖๔โอน

รางวัลเขาบัญชี 

๒๐๒๘๕๐๕๗๐๖๑ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช อัต

นาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕)

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๙

๑๐๑ เงินฝากหลักประกันคง

เหลือและยอดหลักทรัพย

คงเหลือ ในบัญชีเลข

ที่ ๑๐๐๗๔๐-๗ ช� อบัญชี 

นายศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์ มา

สา ที่มีอยูกับบริษัทหลัก

ทรัพยกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) 

- นายศักดิ์สิทธิ์

ศักดิ์ มาสา

๑๔.๑๒ บาท 

(ณ วันที่ ๑๐ 

มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๖๐

๑๐๒ เงินฝากหลักประกันคง

เหลือและยอดหลักทรัพย

คงเหลือ ในบัญชีเลข

ที่ ๑๐๐๗๙๙-๗ ช� อบัญชี 

นายพรชัย ปานเมือง 

ที่มีอยูกับบริษัทหลัก

ทรัพยกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน)

- นายพรชัย

ปานเมือง

๑,๐๑๒.๗๕ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๖๑

๑๐๓ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันชีวิต

ของบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)เลข

ที่กรมธรรม ๗๐๑๕๗๙๓๐

๑ นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒,๐๕๓,๘๖๔ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕)  

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๖๒ มูลคา

เวนคืน

๑๐๔ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันชีวิต

ของบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)เลข

ที่กรมธรรม ๗๐๑๙๓๖๒๙

๑ นายณัฐธนัช

อัตนาถ

(ผูเอาประกัน)

๘๘๖,๕๓๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๖๓ มูลคา

เวนคืน

๑๐๕ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันชีวิต

ของบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม 

๗๐๑๗๕๗๘๕

๑ นายณัฐธนัช

อัตนาถ

(ผูเอาประกัน)

๑,๔๗๘,๓๖๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๖๔ มูลคา

เวนคืน

๑๐๖ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันชีวิต

ของบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)เลข

ที่กรมธรรม ๗๐๑๖๒๔๑๑

๑ นายณัฐธนัช

อัตนาถ

(ผูรับประโยชน)

๒,๐๓๓,๘๖๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๖๕ มูลคา

เวนคืน

๑๐๗ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันชีวิต

ของบริษัท 

อลิอันซ อยุธยา ประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขที่กรมธรรม 

๓๐๓๗๓๖๔๓๕๒

๑ ด.ช.จีรภัทร 

อัตนาถ

นายณัฐธนัช

อัตนาถ (ผช)

๑๖๗,๕๑๔.๕๒ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๖๖ มูลคา

เวนคืน

๑๐๘ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันชีวิต

ของบริษัท 

อลิอันซ อยุธยา ประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม 

๓๐๓๗๓๖๖๒๕๕

๑ นายณัฐธนัช

อัตนาถ

(ผอป), (ผช)

๑,๗๔๖,๗๕๒.๔๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕ 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๖๗ มูลคา

เวนคืน

๑๐๙ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันชีวิต

ของบริษัท 

อลิอันซ อยุธยา ประกัน

ชีวิต จํากัด(มหาชน)

เลขที่กรมธรรม 

๓๐๔๗๒๙๕๑๙๒

๑ นายณัฐธนัช

อัตนาถ

(ผอป), (ผช)

๑,๗๓๕,๘๑๑.๙๘ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๖๘ มูลคา

เวนคืน

๑๑๐ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันชีวิต

ของบริษัท 

อลิอันซ อยุธยา ประกัน

ชีวิต จํากัด(มหาชน)

เลขที่กรมธรรม 

๓๐๗๗๕๖๙๐๔๘

๑ นายณัฐธนัช

อัตนาถ

(ผอป), (ผช)

๖๘,๙๗๑ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๕

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๖๙ มูลคา

เวนคืน

๑๑๑ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันชีวิต

ของบริษัท 

อลิอันซ อยุธยา ประกัน

ชีวิต จํากัด(มหาชน) 

เลขที่กรมธรรม 

๓๐๕๓๔๙๙๓๗๐

๑ นางสาว

ศันสนีย

ศิรินุดคํา

 (ผอป)

นายสุทัศน

รอดเมือง 

(ผรป)

๒๐,๐๗๘.๕๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๖๑ มูลคา

เวนคืน

๑๑๒ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกัน

ชีวิตของบริษัท อลิ

อันซ อยุธยา ประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม 

๓๐๕๓๔๙๙๔๔๕

๑ นายสุทัศน 

รอดเมือง 

(ผอป), (ผช)

นางสงกรานต

รอดเมือง 

(ผรป)

๒๐,๐๙๕.๒๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๗๑ มูลคา

เวนคืน



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

14 บทความ-ต่างประเทศ

เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธอีกแล้ว

โซล • เอเอฟพีรายงานว่า เกาหลีใต้เผยว่าเกาหลีเหนือทด 

สอบยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เพียง 1 สัปดาห์

หลังจาก คิม จองอึน ผู้นำาเกาหลีเหนือประกาศจะเพิ่มคลัง

แสงนิวเคลียร์ของประเทศ และไม่กี่วันก่อนหน้า ยุน ซอก

ยอล ประธานาธิบดีสายเหยี่ยวของเกาหลีใต้จะสาบานตนเข้า

รับตำาแหน่งในวันที่ 10 พ.ค. เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธไปแล้ว 

14 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม การทดสอบยิงขีปนาวุธของ

เกาหลีเหนือล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12.03 น. วันพุธตามเวลา

ท้องถิ่น คาดว่าน่าจะยิงจากสนามบินซูนันใกล้กรุงเปียงยาง 

อันเป็นที่ตั้งของการทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปเมื่อเร็วๆ นี้ 

โดยขีปนาวุธดังกล่าวบินไปเป็นระยะ 470 กม. ความสูง 780 

กม.

‘Airbnb’ เผยยอดจองที่พักไตรมาสแรกพุ่ง

ซานฟรานซิสโก • เอเอฟพีรายงานว่า การจองที่พักผ่าน 

Airbnb ทำาสถิติใหม่สูงสุดในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ตามราย                                                           

งานของแพลตฟอร์มเช่าที่พักเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เป็นสัญ                                                                     

ญาณล่าสุดที่บอกได้ว่า ความต้องการการเดินทางที่ถูกยับยั้ง

ไปเพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 กำาลังได้รับการปลด

ปล่อยแล้ว แม้จะเกิดการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ โอมิครอน

และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การจองที่พักผ่าน 

Airbnb กลับสูงขึ้นถึง 102 ล้านราย ในช่วง 3 เดือนแรกของ

ปีนี้ สร้างสถิติใหม่รายไตรมาส บริษัทกล่าวในการเปิดเผย

ตัวเลขรายได้ล่าสุด “แขกทำาการจองเข้ามามากกว่าที่เคย” 

Airbnb บอกกับผู้ถือหุ้นในจดหมาย “เมื่อมองไปข้างหน้า เรา

เห็นความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากที่ต้องอั้นไปใน

ช่วงก่อนหน้า” ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% เป็น

หุ้นละ 150.50 ดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายหลังปิดตลาด 

เนื่องจากการเปิดเผยตัวเลขรายได้ของบริษัทในไตรมาสแรก

อยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 70% จากช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อน

จนท.เรือนจำาหญิงพาผู้ต้องหาหลบหนี

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันอังคารว่า เคซีย์ ไวท์ ผู้

ต้องหาคดีฆาตกรรม กับ วิคกี ไวท์ เจ้าหน้าที่เรือนจำาที่ไม่

ได้มีความเกี่ยวข้องเป็นญาติกัน ทั้งคู่ออกจากเรือนจำาในรัฐ

แอละแบมาไปพร้อมกัน ตอนที่เขากำาลังถูกควบคุมตัวระหว่าง

ไต่สวนคดีเมื่อวันศุกร์ เจ้าหน้าที่เรือนจำาวัย 56 ปี บอกกับ

เพื่อนร่วมงานว่า พวกเขาจะต้องไปศาลเพื่อทำาการประเมิน

ทางจิตวิทยากับนักโทษวัย 38 ปีรายนี้ แต่ทั้งคู่ไม่ได้เดินทาง

ไปถึงที่ศาล “เจ้าหน้าที่สืบสวนได้รับข้อมูลจากผู้ต้องขังที่ศูนย์

กักกันลอเดอร์เดลเคาน์ตีเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ว่า ทั้งคู่มีความ

สัมพันธ์พิเศษระหว่างกัน” สำานักงานนายอำาเภอกล่าว วัน

ที่ทั้งคู่หนีหายไปเป็นวันสุดท้ายของการทำางานของวิคกีพอดี 

ก่อนเกษียณอายุหลังทำางานกับเรือนจำามา 17 ปี เธอขายบ้าน

ของเธอไปกว่า 1 เดือนก่อนหน้านั้นแล้ว นายอำาเภอริค ซิล

เกิลตัน บอกกับผู้สื่อข่าวว่าได้ออกหมายจับวิคกีแล้ว.

หภาพยุโรปมีปัญหาว่าจะช่วยยูเครนทำาสงคราม

กับรัสเซียโดยที่ไม่มีผลกระทบตนเองอย่างไร

มือหนึ่งส่งอาวุธให้ยูเครน อีกมือหนึ่งจ่ายเงินซื้อ

พลังงานรัสเซีย

ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนวิพากษ์ว่า ประเทศ

ยุโรปที่ยังซื้อน้ำามันและก๊าซจากรัสเซียเท่ากับเป็นการส่งเงิน

ไปช่วยมอสโกทำาสงครามกับยูเครน

แต่หลายประเทศในสหภาพยุโรปมีเหตุผลที่ยังต้อง

พึ่งพาน้ำามันและก๊าซจากรัสเซีย

จึงจะเห็นว่าการประชุมครั้งล่าสุดของ EU ก็ยังไม่อาจ

จะมีความเป็นเอกภาพในการประกาศคว่ำาบาตรรัสเซียรอบ

ใหม่ที่มีความแข็งขันด้านไม่นำาเข้าพลังงานของรัสเซีย

ฮังการียืนยันยันยังไม่สามารถจะหยุดการซื้อน้ำามันและ

ก๊าซจากรัสเซีย เพราะถ้าทำาเช่นนั้นจะมีผลกระทบต่อปาก

ท้องของประชาชนของตนได้ เยอรมันนีก็ลังเลไม่น้อย

รัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีบอกว่าอาจจะสามารถ

หยุดการซื้อน้ำามันของรัสเซียได้ภายในสิ้นปี 2022 

รัฐมนตรีของสหภาพยุโรปเรียกประชุมฉุกเฉินเมื่อต้น

สัปดาห์เพื่อหารือถึงวิธีจัดการกับสถานการณ์ ภายใต้แรง

กดดันอย่างหนักที่จะตัด “ท่อน้ำาเลี้ยง” ที่สนับสนุนการทำา

สงครามของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ในยูเครน

มีประเด็นท้ายทายที่สำาคัญ 2 เรื่องคือ

วิธีชำาระค่าพลังงานของรัสเซียในรูปแบบที่จะไม่ทำาให้

มาตรการคว่ำาบาตรของสหภาพยุโรปต่อรัสเซียกรณีสงคราม

ยูเครนไร้ความหมาย

และวิธีจัดหาและพัฒนาหาแหล่งพลังงานอื่นๆ เพื่อไม่

ต้องพึ่งพารัสเซีย

หัวหน้านโยบายพลังงานของสหภาพยุโรป Kadri 

Simson แจ้งว่า การที่รัสเซียหยุดส่งก๊าซไปยังโปแลนด์และ

บัลแกเรีย ได้ช่วยเสริมเจตจำานงของกลุ่มที่จะเป็นอิสระจาก

เชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซีย

แต่ในความเป็นจริงนั้น ประเทศยุโรปทั้งหลายยังนำา

เข้าพลังงานจากรัสเซียอยู่ แม้จะประกาศปาวๆ ว่าจะแบน

น้ำามันและก๊าซจากประเทศนั้น

ตามรายงานของศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศบริสุทธ์ิ 

(CREA) สหภาพยุโรปได้นำาเข้าเช้ือเพลิงฟอสซิลมูลค่าประมาณ 

46,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นับต้ังแต่ความขัดแย้งเร่ิมต้นข้ึน 

ใครคือผู้นำาเข้ารายใหญ่?

หนีไม่พ้นว่าคือเยอรมนี รองลงมาคืออิตาลี

Gazprom 

บริษัทพลังงาน

ยักษ์ใหญ่รัสเซีย

ประกาศหยุดส่ง

ออกก๊าซไปยัง

โปแลนด์และ

บัลแกเรียเมื่อ

สัปดาห์ที่แล้ว 

หลังจากที่ประเทศ

เหล่านั้นปฏิเสธ

ที่จะปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของรัสเซีย

ใหเ้ปลีย่นไปใชก้าร

ชำาระเงินเป็นเงิน

สกุลรูเบิล 

อีกหลาย

ประเทศในยุโรปก็

เตรียมเผชิญกับปัญหาเดียวกันในเดือนนี้

โปแลนด์และบัลแกเรียได้วางแผนที่จะหยุดใช้ก๊าซของ

รัสเซียในปีนี้ 

ทั้ง 2 ประเทศบอกว่าสามารถรับมือกับการระงับการส่ง

น้ำามันจากรัสเซียได้ 

สหภาพยุโรปโต้รัสเซียว่า การบังคับให้จ่ายน้ำามันเป็นรู

เบิล เป็น “การละเมิด” สัญญาที่มีอยู่ ประเทศผู้ซื้อ “ไม่อาจจะ

ยอมรับได้”

หนึ่งในมาตรการตั้งรับคือ ประเทศสมาชิกอียูกำาลังสร้าง

คลังเก็บก๊าซก่อนฤดูหนาวจะมาถึงอีกรอบหนึ่ง

ชัดเจนว่าการขาดความเป็นเอกภาพในบรรดาประเทศ

ยุโรปตะวันตกเป็นอุปสรรคสำาคัญที่ทำาให้มาตรการ “ลงโทษ” 

รัสเซียในกรณีนี้ล้มเหลวในระดับหนึ่ง

มีความเป็นจริงที่ต้องยอมรับว่า ยุโรปได้รับก๊าซธรรมชาติ

ประมาณ 40% จากรัสเซีย 

แต่ผลกระทบเมื่อมีการแบนการนำาเข้าพลังงานจากรัสเซีย

นั้นมีความแตกต่างกัน

บางประเทศโดนหนัก แต่อีกบางประเทศก็มีทางออกของ

ตน แต่

เยอรมนีเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ เพราะได้รับน้ำามัน

ประมาณ 25% และก๊าซ 40% จากรัสเซีย สโลวาเกียและฮังการี

ได้รับ 96% และ 58% ตามลำาดับ

โรเบิร์ต ฮาเบ็ค รัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีบอกว่า 

ประเทศของเขาสามารถต้ังรับเรื่องรัสเซียไม่ส่งน้ำามันได้พอสมควร

แต่สำาหรับเรื่องก๊าซนั้นยังต้องใช้เวลาปรับตัวอีกระยะหนึ่ง

เขายอมรับว่าประเทศอื่นๆ อาจต้องใช้เวลามากกว่านี้

ดูเหมือนว่าสมาชิกอียูส่วนใหญ่จะยอมรับว่าต้องให้เวลา

สำาหรับฮังการีและสโลวาเกียในการปรับตัว

นั่นคืออาจจะต้องยอมให้ 2 ประเทศนี้ยังซื้อหาพลังงาน

จากรัสเซีย ขณะที่ประเทศอื่นที่พร้อมกว่าก็เดินหน้าคว่ำาบาตร

รัสเซียอย่างเข้มข้นต่อไป

เพราะเป็นที่รู้กันในวงการว่า การหาแหล่งขายน้ำามันใหม่

ง่ายกว่าการหาประเทศที่พร้อมจะขายก๊าซให้แทนรัสเซีย

สถาบันวิจัยพลังงาน EWI กล่าวว่า เยอรมนีควรจำากัดการ

ใช้ก๊าซในขณะนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับความเป็นไปได้ที่รัสเซีย

จะตัดขาดในอนาคต

Uniper หนึ่งในบริษัทพลังงานรายใหญ่ที่สุดของเยอรมนียัง

เตือนด้วยว่า ถ้าสหภาพยุโรปหยุดซื้อน้ำามันรัสเซีย มอสโกก็อาจ

จะกดดันด้วยการหยุดส่งก๊าซ

ประเด็นเรื่องรัสเซียให้จ่ายค่าพลังงานเป็นรูเบิลก็มี

ทางออก เช่น ประเทศที่ซื้อจ่ายเป็นเงินสกุลยูโรแล้วแปลง

เป็นรูเบิล เพื่อเป็นทางออกให้กับทั้งรัสเซียและประเทศผู้ซื้อ

มีรายงานว่า บริษัทพลังงานอื่นๆ ในยุโรปกำาลังเตรียม

ทำาเช่นเดียวกัน เพราะกลัวว่าน้ำามันและก๊าซจากรัสเซียจะ

ลดน้อยลงหากไม่หาทางออกเพื่อตอบสนองเสียงขู่ของรัสเซีย 

โดยที่อียูก็ไม่เสียจุดยืนของตน

วันนี้ยุโรปจึงตกอยู่ในที่นั่งลำาบาก เพราะด้านหนึ่งต้อง

กดดันรัสเซียให้ถอยจากยูเครน อีกด้านหนึ่งก็ยังต้องอาศัย

พลังงานของรัสเซีย

รัฐมนตรีอียูที่ประชุมฉุกเฉินสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงเสนอให้

สมาชิกลงมติคว่ำาบาตรด้วยการยุติการซื้อน้ำามันรัสเซียภายใน 

6-8 เดือน

นั่นแปลว่าจะไม่หักด้ามพร้าด้วยหัวเข่า คือไม่ต้อง

ทำาทันที ยังให้เวลาปรับตัวสำาหรับประเทศที่ไม่พร้อม และ

ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษให้กับฮังการีและสโลวาเกีย

ประเด็นเรื่องก๊าซก็มีความสลับซับซ้อนของตัวเอง

เยอรมนีและอิตาลีบอกว่าพร้อมจะจ่ายค่าก๊าซให้รัสเซีย

เป็นรูเบิล 

โปแลนด์บอกว่า ถ้าอย่างนั้นก็ต้องปรับบริษัทเยอรมนี

และอิตาลีเหล่านั้น

เพราะโปแลนด์ถือว่าตนเสียสละก่อนใครด้วยการยอม

ให้รัสเซียตัดการส่งก๊าซให้กับตนไปก่อนแล้ว

แต่การลงมติเรื่องค่าปรับต้องเป็นเอกฉันท์ ยังไม่รู้ว่าใน

ท้ายที่สุดจะผ่านหรือไม่

ด้านสหรัฐฯ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน บอกว่า อเมริกา

จะขาย LNG ให้ยุโรปเพิ่มขึ้นอีก แต่เอกชนบอกว่ามีกำาลัง

ผลิตเหลืออย่างจำากัดจำาเขี่ย

วิกฤตสำาหรับโลกจะผ่อนคลายหรือตึงเครียดขึ้นว่าด้วย

ตลาดต้องดูไตรมาสที่ 3 ที่จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมนี้ 

ผลที่ตามมาก็ยิ่งทำาให้อัตราเงินเฟ้อที่วิ่งขึ้นอย่างน่ากลัว

ทั่วโลกก็อาจจะวิ่งขึ้นต่อไปอีก

 นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจโลกจะถูกกระแทกอย่าง

อย่างจังในช่วงครึ่งหลังของปี

 หนักหนาสาหัสจริงๆ.

ส

อียูเสนอแบนน้ำ�มันจ�กรัสเซีย
บรัสเซลส์ • สหภาพยูโรป (อียู) เสนอใช้มาตรการคว่ำาบาตร

รัสเซียรอบท่ี 6 รวมถึงการห้ามนำาเข้าน้ำามันจากรัสเซีย, ขับธนาคาร

ใหญ่ท่ีสุดของรัสเซียออกจากเครือข่ายโอนชำาระเงินระหว่าง

ประเทศ (สวิฟต์) และแซงก์ชันชาวรัสเซียเพ่ิม รวมถึงประมุข

ศาสนจักรรัสเซียออร์ โธดอกซ์ และโฆษกของประธานาธิบดีวลา 

ดิมีร์ ปูติน

รอยเตอร์และเอเอฟพี

รายงานเมื่อวันพุธท่ี 4 พฤษภา 

คม 2565 ว่าคณะกรรมาธิการ

ยุโรปเสนอมาตรการคว่ำาบาตร                                         

รัสเซียรอบท่ี 6 เพื่อลงโทษรัส 

เซียท่ีรุกรานยูเครน มาตรการ

ดังกล่าวรวมถึงให้ชาติสมาชิกอียู                                             

หยุดการนำาเข้าน้ำามันจากรัสเซีย

ภายใน 6 เดือน และเลิกนำาเข้า                                     

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกล่ันน้ำามัน

ภายในส้ินปีน้ี โดยจะหยุดนำาเข้า

น้ำามันรัสเซียท้ังการขนส่งทาง

ทะเลและท่ีส่งมาตามท่อน้ำามัน

ข่าวน้ีส่งผลให้ราคาน้ำามัน

ดิบเบรนต์สูงขึ้น 3% โดยราคา

ข้ึนไปอยู่ท่ีบาร์เรลละมากกว่า 108 

ดอลลาร์สหรัฐ 

ถ้าข้อเสนอห้ามนำาเข้าน้ำา                           

มันจากรัสเซียได้รับการอนุมัติ

จากรัฐสภายุโรป จะเป็นจุดผก                                    

ผันของอียูท่ียังต้องพ่ึงพาพลัง 

งานจากรัสเซีย และชาติสมาชิก

จำาเป็นต้องหาซ้ือน้ำามันจากชาติ

อื่น ด้านแหล่งข่าวเผยว่า ฮังการี

และสโลวาเกียไม่ต้องการเข้า

ร่วมการห้ามนำาเข้าน้ำามันจาก

รัสเซีย เนื่องจากท้ัง 2 ชาติต้อง

พ่ึงพาน้ำามันจากรัสเซียอย่างมาก  

เมื่อปีที่แล้ว ชาติสมาชิก

อียู 27 ชาติ นำาเข้าน้ำามันดิบจาก

รัสเซียถึง 30% และนำาเข้าผลิต 

ภัณฑ์ปิโตรเลียมจากรัสเซีย 15%

อูร์ซูลา ฟอน เดอร์ ไล

เอิน ประธานคณะกรรมาธิการ

ยุโรป กล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภา

ยุโรปที่เมืองสตราสบูร์กเมื่อวัน

พุธว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ 

ปูติน จะต้องชดใช้และชดใช้ใน

ราคาท่ีสูงสำาหรับการรุกรานท่ีโหด

เหี้ยมของรัสเซียต่อยูเครน 

ไลเอินประกาศด้วย ว่าใน

มาตรการคว่ำาบาตรของอียูรอบ

ท่ี 6 น้ี รวมถึงการขับ Sberbank 

ธนาคารใหญ่ท่ีสุดของรัสเซีย 

และธนาคารรัสเซียอีก 2 ธนา 

คาร ออกจากเครือข่ายโอนชำาระ 

เงินระหว่างประเทศ (สวิฟต์), ห้าม

สถานีโทรทัศน์ของทางการรัส 

เซีย 3 สถานีออกอากาศในยุโรป 

นอกจากน้ียังแซงก์ชัน

บุคคลในรัสเซียเพ่ิมอีกหลาย

คน เช่น นายทหารรัสเซียท่ีก่อ

อาชญากรรมสงครามในยูเครน 

โดยเฉพาะในเมืองบูชา และการ                       

ปิดล้อมอย่างไร้มนุษยธรรมท่ี

เมืองมารีอูโปล, ดมิตรี เพส

คอฟ โฆษกของประธานาธิบดีปู

ติน และอัครบิดรคีริลล์ ประมุข

ศาสนจักรรัสเซียออร์ โธดอกซ์

ท่ีให้การสนับสนุนปูตินในการรุก 

รานยูเครน

ข้อเสนอคว่ำาบาตรรัสเซีย                                                 

รอบใหม่นี้ของอียู ยังไม่รวม

เรื่องการห้ามนำาเข้าก๊าซธรรม 

ชาติจากรัสเซีย ซึ่งชาติสมาชิก

อียูต่างใช้ก๊าซจากรัสเซียโดย

เฉพาะการใช้ในครัวเรือน 

ด้านเบลารุสซ่ึงเป็นพันธ 

มิตรแน่นแฟ้นกับรัสเซีย ประกาศ

ฝึกซ้อมทางทหาร แต่กระทรวง

กลาโหมเบลารุสระบุว่า การฝึก

ซ้อมน้ีไม่เป็นการคุกคามประเทศ

เพื่อนบ้านของตน แต่หน่วยป้อง                                               

กันชายแดนของยูเครนไม่ตัด

ความเป็นไปได้ท่ีทหารเบลารุส 

อาจเข้าร่วมกับทหารรัสเซียใน

การรุกรานยูเครน แอนดรีย์ เดม

เชนโก โฆษกหน่วยป้องกันชาย 

แดนของยูเครนบอกว่า ถ้าเป็น

เช่นนั้นเราก็พร้อมรบ.

ปักกิ่งควบคุมขนส่งสาธารณะสกัดโควิด

ปักกิ่ง • กรุงปักกิ่งปิดให้บริ 

การสถานีรถไฟใต้ดินมากกว่า 

40 สถานี และระงับเส้นทาง

เดินรถประจำาทาง 158 เส้นทาง

เมื่อวันพุธ เป็นมาตรการหยุด

การแพร่ระบาดของโควิด-19 

เพื่อหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์

เข้มงวดแบบนครเซี่ยงไฮ้

รอยเตอร์และเอเอฟพี

รายงานเมื่อวันพุธท่ี 4 พฤษภาคม 

2565 ว่าบริษัทเดินรถไฟไต้ดิน

และรถโดยสารประจำาทางในกรุง                                              

ปักกิ่งแถลงว่า ตั้งแต่วันพุธจะ

ปิดสถานีรถไฟใต้ดินราว 45 สถา                                                

นี แต่ยังให้บริการเดินรถไฟใต้                                           

ดินตามปกติ แม้ประตูทางเข้า-

ออกบางสถานีจะปิด และระงับ

ให้บริการเดินรถประจำาทาง 158                             

เส้นทางสถานีรถไฟใต้ดินและ

เส้นทางเดินรถประจำาทางท่ีระ 

งับให้บริการส่วนใหญ่อยู่ท่ีเขต

ฉาวหยาง ซ่ึงเป็นศูนย์กลางการ

ระบาดของโควิด-19 ในกรุงปักก่ิง 

แม้กรุงปักก่ิงมีรายงานผู้                                           

ติดเช้ือรายวันเพียงไม่ก่ีสิบคน 

เมื่อวันพุธมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 

51 ราย แต่พยายามหลีกเลี่ยง

การล็อกดาวน์เต็มรูปแบบเช่น                              

เดียวกับนครเซี่ยงไฮ้ โดยใช้

การตรวจหาเชื้อประชากรจำา 

นวนมาก เมื่อพบผู้ติดเชื้อจึงนำา          

มากักตัวเพื่อยับยั้งการแพร่ระ 

บาดของไวรัสโคโรนา 

มาตรการควบคุมโควิด-

19 ของกรุงปักกิ่งที่มีประชากร 

22 ล้านคน ที่ทำาไปแล้ว เช่น 

ปิดโรงเรียน, ธุรกิจบางประเภท 

และอาคารที่พักอาศัยในพื้นที่

ซึ่งมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ

สูง ชาวปักกิ่งจำานวนมากกักตุน

อาหารและข้าวของเคร่ืองใช้ท่ี

จำาเป็น เนื่องจากกลัวว่าทางการจะ

ประกาศล็อกดาวน์แบบเซ่ียงไฮ้

12 เขตจากทั้งหมด 16 

เขตในกรุงปักกิ่ง ตรวจหาเชื้อ

โควิดรอบที่ 2 ในสัปดาห์นี้ โดย

จะตรวจทั้งหมด 3 รอบ 

ส่วนท่ีนครเซ่ียงไฮ้ยังไม่มี

ว่ีแววว่าจะยุติการล็อกดาวน์ท่ีดำา                      

เนินมามากกว่า 1 เดือน แต่เริ่ม

ผ่อนคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่วัน

อาทิตย์ที่ผ่านมา โดยอนุญาต

ให้สมาชิก 1 คนในครอบ ครัว

ออกมาเดินเล่นรับอากาศบริสุทธ์ิ

และซ้ือของในซูเปอร์มาร์เก็ตได้ 

ด้านทางการเมืองเจ้ิงโจว

ในมณฑลเหอหนานประกาศ

เมื่อค่ำาวันอังคารว่า จะให้ประ

ชาชนเวิร์กฟรอมโฮมและมีมาตร 

การควบคุมโควิดอย่างอื่นตั้ง                                           

แต่สัปดาห์หน้า เมืองนี้มีประ 

ชากร 12.6 ล้านคน และเป็น

ที่ตั้งของโรงงานฟ็อกซ์คอนน์ที่

ผลิตไอโฟน.

กดดันต่อ • อูร์ซูลา ฟอน เดอร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภายุโรปที่เมืองสตราสบูร์ก เสนอ

มาตรการคว่ำาบาตรรัสเซียรอบใหม่ รวมถึงห้ามนำาเข้าน้ำามันจากรัสเซีย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม

เมื่อสหภาพยุโรปเสียงแตก

กรณีคว่ำาบาตรพลังงานรัสเซีย



ในหลวง-ราชินี

ถึงรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ที่หนาพระที่นั่ง

บุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงศีล สมเด็จพระ

อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล พระสงฆ

ถวายพรพระ จบแลว เสด็จพระราชดําเนิน

ไปทรงประเคนปนโตภัตตาหารแดประธาน

สงฆและสมเด็จพระราชาคณะ นอกนั้น 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให

พระราชวงศ องคมนตรี และขาราชการชั้น

ผู ใหญ ทรงประเคน และประเคนจนครบ 

20 รูป เสร็จแลว ทรงประเคนจตุปจจัย

ไทยธรรมแดสมเด็จพระราชาคณะ พระ

ราชาคณะเจาคณะรอง และพระราชาคณะ 

จนครบ 20 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระ

สงฆถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวาย

พระพรลา 

จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทรง

จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่

รักษาพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เคร� องราช

กกุธภัณฑ ทรงคม พราหมณเบิกแวนเทียน

สมโภชพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เคร� อง

ราชกกุธภัณฑ ครบ 3 รอบ พราหมณเจิม

พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรแลว โหรหลวง

ผูกผาสีชมพู เสร็จแลว พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไป

ทรงพระสุหรายเคร� องราชกกุธภัณฑ และ

พระราชลัญจกร พระครุฑพาหทองคํา

ประจํารัชกาลที่พระแทนพระนพปฎลมหา

เศวตฉัตร แลวทรงกราบพระพุทธปฏิมา

ชัยวัฒน รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 7 และ

รัชกาลที่ 9 ที่หนาพระที่นั่งบุษบกมาลา 

ทรงรับการถวายความเคารพของผูมาเฝา

ทูลละอองธุลีพระบาท แลวเสด็จออกจาก

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต

พระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับ

ที่ปราสาทพระเทพบิดร พระบรม

มหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเปด

ปราสาทพระเทพบิดร ตั้งแตเวลา 08.00- 

17.00 น. ใหพระบรมวงศานุวงศ  ราชการ 

และประชาชน เขาถวายบังคมสมเด็จพระ

บูรพกษัตริยาธิราช เน� องในการพระราชพิธี

ฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ซึ่งพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย

ราชสมบัติ โดยทรงประกอบการพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี

วันเดียวกัน เวลา 12.00 น. กองทัพ

บก โดยกรมทหารปนใหญที่ 1 รักษาพระองค 

(ป.1 รอ.) ไดทําการยิงสลุตหลวง จํานวน 

21 นัด เพ� อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เน� องในพระราชพิธีฉัตรมงคล 
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รถบรรทุกชายแดนแหเติมน้ํามันมาเลย

สงขลา • วันที่ 4 พ.ค.65 ผูส� อขาวรายงานวา จากวิกฤตน้ํามัน

ดีเซลขึ้นราคาทําใหรถขนสงชายแดนไทย-มาเลเซียได ใชน้ํามัน

ตางประเทศที่มีราคาหางกัน 19, 25, 32 บาท และน้ํามันจาก

ตางประเทศจอคิวทะลักเขาไทย ซึ่งแหลงขาวจากวงการคาน้ํามัน

ภาคใตตอนลางเปดเผยวา ขณะนี้รถขนสงสินคาหัวลากจูงระหวาง

ประเทศไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร ประมาณ 200 คัน ตางไดเติมน้ํามัน

ที่ปมในประเทศมาเลเซีย ทําใหไมไดรับผลกระทบจากนโยบาย

น้ํามันลอยตัวของไทยมาตั้งแตวันที่ 1 พ.ค.65 โดยราคาน้ํามันได

ขยับขึ้นมาแลวและจะขยับขึ้นเปนขั้นบันได สําหรับราคาน้ํามันใน

ปมประเทศมาเลเซีย เบนซิน 95 ราคา 29 บาท/ลิตร และดีเซล 

25 บาท/ลิตร และหากซื้อนอกปมน้ํามันประมาณ 18-19 บาท/ลิตร 

ทําใหผูประกอบการขนสงระหวางชายแดนไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร

จะอยูได เพราะน้ํามันประเทศมาเลเซียราคาจะถูกกวาของไทย

หลายบาทตอลิตร ขณะเดียวกันจะมีน้ํามันตางประเทศเขาไทย

ทางเรือมาลงที่ อ.ดอกสัก จ.สุราษฎรธานี อ.ทาศาลา อ.หัวไทร 

จ.นครศรีธรรมราช และ อ.สิงหนคร จ.สงขลา นอกจากที่จะทะลัก

เขามาทางบกมาตามแนวพรมแดนไทย-มาเลเซีย เน� องจากเปน

ความตองการของผูบริโภค เพราะความตางของราคา สวนแหลง

ขาวจากธุรกิจขนสง จ.สงขลา เปดเผยวา ภาวะรถบรรทุกสินคายัง

คงอยูในภาวะความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากที่ราคาน้ํามันไดปรับตัวสูง

ขึ้น สําหรับราคาขนสงสินคา หาดใหญ กรุงเทพฯ มีราคา 12,000 บาท 

13,000 บาท ขนาด 16 ตัน 

ตร.หนองคายเรงลานักโทษลาวแหกคุก

หนองคาย • วันที่ 4 พ.ค.65 ร.ต.ต.ศรันภัทร ศรีปานวงศ 

รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย พรอมเจาหนาที่ตํารวจชุดสายตรวจ 

ไดออกติดตามตัวนักโทษชายสด โพนสิงห นักโทษคดียาเสพติด

ชาวลาว ที่กอเหตุหลบหนีออกจากเรือนจําจังหวัดหนองคายชวง

กลางดึกวันที่ 3 พ.ค.ที่ผานมา พรอมกับเพ� อนนักโทษอีก 2 คน 

โดยตํารวจ สภ.เมืองหนองคายติดตามจับกุมนักโทษชาย 2 คนกลับ

มาได สวนนักโทษชายสดยังอยูระหวางการหลบหนี ซึ่งเจาหนาที่

ตํารวจไดออกตรวจสอบพื้นที่ตามแนวชายแดนริมน้ําโขง พูดคุย

กับชาวบานใหชวยเปนหูเปนตารวมกับตํารวจดวย พ.ต.อ.ยุทธนา 

งามชัด ผกก.สภ.เมืองหนองคาย เปดเผยถึงความคืบหนาวา ตอนนี้

ทางตํารวจไดวางกําลังเจาหนาที่ทั้งบนฝงและริมน้ําโขง พรอมขอ

ความรวมมือชาวบานริมแมน้ําโขงชวยสอดสอง หากพบชายตอง

สงสัยวาจะเปนนักโทษที่กําลังหลบหนีขอใหแจงเจาหนาที่ทันที 

เนื่องจากเป็นคนสองสัญชาติทั้งไทยและลาว และยังมีภรรยา

อยูที่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ในทางการสืบสวนนั้น ทราบวา

นักโทษชายสดออกนอกพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองหนองคาย 

หลังเกิดเหตุไดไปหาภรรยาที่ อ.โพนพิสัย ซึ่งตํารวจทุกพื้นที่ ได

ทําการตรวจสอบและประสานการทํางานรวมกัน โดยมีความเปน

ไปไดทั้งการหลบอยูในเขตประเทศไทย หรือลักลอบขามแมน้ําโขง

กลับไปประเทศลาว.

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

หนองคาย • ศุลกากรภาค 2 รวม

กับดานศุลกากรหนองคาย ตรวจ

ยึดสินค้าละเมิดเครื่องหมายการ 

คากวา 4 พันรายการ มูลคาความ

เสียหายกวา 4 ลานบาท

ผูส� อขาวรายงานวา เม� อ

คืนวันที่ 3 พ.ค.65 ที่ผานมา นาย

มนตรี แกวละมุล นักวิชาการ

ศุลกากร ปฏิบัติการรวมกับหน�วย

สืบสวนปราบปรามประจําพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝปป.2 

สปป.1 กสป. และเจาหนาที่ดาน

ศุลกากรหนองคาย ไดรวมกันวางแผน

ตรวจคนจับกุมรถกระบะบรรทุก

เสริมตูทึบ 3 คัน บริเวณ ต.คาย

บกหวาน อ.เมืองฯ จ.หนองคาย 

ซึ่งจากการตรวจสอบภายในรถ

ทั้ง 3 คันพบวามีการบรรทุกสินคา

ประเภทกระเปา เสื้อผา แกว สรอย 

และอื่นๆ ล้วนเป็นสินค้าละเมิด

เคร� องหมายการคา เชน HERMES, 

DIOR GUCCI, LOUIS VUITTON, 

COACH จํานวนมาก รวม 3,890 

รายการ มูลคาความเสียหายกวา 

4 ลานบาท

นายมนตรี แกวละมุล นัก

วิชาการศุลกากรฯ กลาววา ของ

กลางทั้งหมดนี้คาดวาจะเตรียม

กระจายไปยังตลาดหรือแหลง

ขายสินคาแฟชั่นตางๆ นอกพื้นที่

จังหวัดหนองคาย คิดเปนมูลคา

ความเสียหายทางเศรษฐกิจกวา 

4 ลานบาท กรณีดังกลาวนี้เปน

ความผิดฐานชวยจําหน�าย ซื้อ รับ

ไว หรือโดยประการใด ซึ่งของอันตน

พึงรูวาเปนของอันเน� องดวยความผิด

ตามมาตรา 242 เปนความผิดตาม

มาตรา 246 ประกอบมาตรา 165-

167 แหง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 

และ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า 

พ.ศ.2534 ผูตองหายินยอมระงับ

คดีที่ศุลกากรดวยการชําระคาปรับ

ของสินคา และเม� อคดีสิ้นสุดแลว 

ของกลางทั้งหมดที่ศุลกากรยึดไว

จะนําไปทําลายตามระเบียบของ

กรมศุลกากรตอไป.

ยึดสินคาปลอม

กระเปา-เสื้อผา

มูลคากวา4ลาน
กรุงเทพฯ • รอง อธ.อัยการคดี

ศาลเเขวงเตือนสติคนขับรถ หลัง 

อส.มีหนังสือเวียนขออัยการ

ฟอง ขอศาลยึดรถจําเลยขับรถ

ไมคํานึงความปลอดภัย สราง

ความเดือดรอนได

เม� อวันที่ 4 พฤษภาคม 65 

นายโกศลวัฒน อินทุจันทรยง 

รองอธิบดีอัยการสํานักงานคดี

ศาลแขวง โพสตเฟซบุกสวน

ตัวกรณีสํานักงานอัยการสูงสุด

มี หนั งสื อ เ วี ยน ใหพนั กงาน

อัยการถือปฏิบัติ เพ� อแกปญหา

ผูขับรถไมยําเกรงกฎหมายบาน

เมือง สรางความเดือดรอนแก

ประชาชนจากการใชรถใชถนน 

โดยใหอัยการใชดุลพินิจในการ

ขอริบรถยนตที่ ใช ในการกระ

ทําความผิด ความวา

โดนยึดรถ เมาแลว ขับรถ

ยอนศร รถที่รัก รถคันโปรด รถ

คูชีพ ตองจากไปเพราะ “ขอหา

ขับรถโดยไมคํานึงถึงความปลอด 

ภัยหรือความเดือดรอนของผู

อ� น” ขอหานี้ ไมตองเมาอัยการ

ก็ฟองใหยึดรถได แขงรถก็ใช 

อัยการแขวงใชขอหานี้ฟองให

ยึดรถมาแลว

คําพิพากษาศาลฎีกาที่  

4730/2564 จําเลยใหการรับ

สารภาพ ขอเท็จจริงรับฟงยุติ

ตามฟองวา จําเลยขับรถยนต

ของกลางไปตามถนนพุทธรักษา 

อันเปนทางสาธารณะในขณะ

เมาสุรา และขับรถยอนศร

สวนทิศทางการเดินรถ ไมเปน

ไปตามทิศทางที่กําหนดไว อัน

เปนการขับรถโดยไมคํานึงถึง

ความปลอดภัยหรือความเดือด

รอนของผูอ� นที่สัญจรไปมาบน

ถนน รถยนตของกลางจึงถือเปน

ทรัพยสินที่จําเลยใชในการกระ

ทําความผิดตามฟองของอัยการ

โจทก โดยตรง อันพึงริบตามประ 

มวลกฎหมายอาญา มาตรา 33

สํานักงานอัยการสูงสุด

ไดมีหนังสือเวียนใหพนักงาน

อัยการถือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา

การจราจร โดยเฉพาะผูขับรถไม

ยําเกรงกฎหมายบานเมือง สราง

ความเดือดรอนแกประชาชน

จากการใชรถใชถนน โดยใหอัยการ

ใชดุลพินิจในการขอริบรถยนตที่

ใชในการกระทําความผิด

ขอหา “ขับรถโดยไมคํานึง

ถึงความปลอดภัยหรือความ

เดือดรอนของผูอ� น” อยาฝาฝน 

อัยการแขวงจะใชดุลพินิจขอ

ใหศาลสั่งริบรถอยางเครงครัด 

#อัยการหนุยบอกใหรู

ขับรถเคารพกฎหมาย

จราจร จะไมถูกฟองยึดรถ รถ

ที่รัก รถคูชีพ รถคันโปรด จะได

อยูกับคุณไปนานๆ…. ไมถูกศาล

ตัดสินใหริบรถ.

เตือนเมา-ซิ่งสรางความเดือดรอนริบรถ

ลําปาง • ชาวบานสุดทนพฤติ 

กรรมนายทุน แจง จนท.เขาตรวจ

สอบ พบกระทําผิดจริง โดยมีการ

แผวถางปา ปลูกสรางบานไม

ตากอากาศหลังใหญ ปลูกทุเรียน 

พืชผลไมยืนตนหลากหลายชนิด

ไมเกรงกลัวกฎหมาย สวนตัวผู

กระทําผิดไหวตัวหลบหนีไปกอน 

เจาหนาที่รวบรวมพยานหลักฐาน

เพ� อดําเนินคดีตามกฎหมาย

วันที่ 4 พ.ค.65 นายชู

เกียรติ พงศศิริวรรณ ผูอํานวย

การสํานักจัดการทรัพยากรปา

ไมที่ 3 (ลําปาง) สั่งการใหนาย

สินธพ เรือนมั่น เจาพนักงาน

ปาไมชํานาญงาน หัวหนาหน�วย

ปองกันรักษาปาที่ ลป.14 (แมทะ) 

ประสานเจาหนาที่ศูนยปองกัน

ปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) เจา

หนาที่ตํารวจ กก.4 บก.ปทส.

สายที่ 1 ลําปาง เจาหนาที่ตํารวจ 

กก.ตชด.ที่ 33 เชียงใหม ฝาย

ปกครองอําเภอแมทะ เขาตรวจ

สอบกรณีมีผู รองเรียนมายัง

ศูนยปาไมลําปาง สํานักจัดการ

ทรัพยากรปาไมที่ 3 ลําปาง วา

มีกลุมบุคคลเขามาแผวถางปา 

นายทุนรุกปาสงวนสรางบานพัก

ปลูกบานพักตากอากาศหลัง

ใหญ และมีการปลูกผลไมยืนตน

หลากหลายชนิด คาดวาน�าจะ

เปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปา

แมจางฝงซาย เขตทายหมูบาน 

บานทุง ม.5 ต.หัวเสือ อ.แมทะ 

จ.ลําปาง โดยพื้นที่ดังกลาวชาว

บานในพื้นที่รวมกันอนุรักษและ

ยังเปนเขตปาสงวนฯ จึงรอง

เรียนใหเจาหนาที่เขาตรวจสอบ

เมื่อกําลังเจ้าหน้าที่ ไป

ถึงพบวามีการปกไมลอมรั้วเขต

ทั้งหมดแลว มีการแผวถางปา

เปนพื้นที่กวาง ปลูกตนทุเรียน 

ผลไมยืนตน และพืชผักหลาก

หลายชนิด มีการขุดสระกักเก็บ

น้ําไว ใช นอกจากนี้ยังมีการ

สรางบานไมหลังใหญ สภาพ

เปนบานตากอากาศในพื้นที่แหง

น้ีดวย ขณะตรวจสอบไมพบ

เจาของบานอยูในที่เกิดเหตุ 

เบื้องตนเจาหนาที่ตรวจ

สอบพิกัดดาวเทียมพบวา พื้นที่

ดังกลาวอยู ในเขตปาสงวนแหง

ชาติปาแมจางฝงซาย รวมพื้นที่

บุกรุกทั้งหมด 1 แปลง พื้นที่ 41 ไร 

เจ าหนาที่ จึ ง ไดตรวจยึดพื้นที่

บุกรุกทั้งหมดทันที พรอมแจง

ขอกลาวหา พ.ร.บ.ปาไม 2484 

มาตรา 54 ประกอบมาตรา 72 

ตรี ฐาน “กอสราง แผวถาง 

หรือกระทําการใดๆ อันเปนการ

ทําลายปา หรือเขาถือครอบครอง

ป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่

ไดรับอนุญาตฯ” พ.ร.บ.ปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 

ประกอบมาตรา 31 “ฐานทําไม

หรือกระทําดวยประการใดอัน

เปนการเส� อมเสียแกปาสงวนแหง

ชาติโดยไมไดรับอนุญาต” “ในเขต

ปาสงวนแหงชาติยึด ถือครอง ทํา

ประโยชน หรือที่อยูอาศัยในที่ดิน

กอสราง แผวถาง ทําไม เก็บ

หาของปา หรือกระทําการดวย

ประการใดอันเป็นการเสื่อมเสีย

แกสภาพปาสงวนแหงชาติโดยไม

ไดรับอนุญาต” กอนที่จะดําเนิน

การแจงความรองทุกขตอพนักงาน

สอบสวน สภ.แมทะ จ.ลําปาง เพ� อ

ดําเนินการติดตามหาตัวผูกระทําผิด

มาดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป.

ที่ทองสนามหลวง ขณะที่กองทัพเรือ โดย

กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ ทํา

การยิงสลุตหลวงดวยปนใหญขนาด 76/40 มม. 

จํานวน 21 นัด เพ� อเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ปอมวิไชยประสิทธิ์ 

พระราชวังเดิม กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ 

กรุงเทพฯ สวนกองทัพอากาศ โดยกรม

ทหารตอสูอากาศยานรักษาพระองค หน�วย

บัญชาการอากาศโยธิน ทําการยิงสลุตหลวง 

21 นัด เพ� อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ที่ลานอเนกประสงค โรงเรียน

นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ในชวงค่าํเวลา 19.00 น. ทีต่กึสนัตไิมตร ี

(หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและนางนรา

พร จันทร โอชา ภริยา เปนประธานใน

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เน� องในโอกาสวันฉัตรมงคล 

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) คณะทูต เอกอัครราชทูตอาวุโสประจํา

ภูมิภาคตางๆ และคูสมรส เขารวมในพิธี

อยางพรอมเพรียง

ขณะที่ประชาชนทั่วประเทศตางรวม

กันทํากิจกรรมจิตอาสา เพื่อแสดงความ

จงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เน� องในวันฉัตรมงคล อาทิ ที่ลําหวยกุดกวาง 

บานหนองหิน ต.ศิลา อ.เมืองฯ จ.ขอนแกน 

นายจารึก เหลาประเสริฐ รองผูวาราชการ

จังหวัดขอนแกน พรอมนายประจวบ 

รักแพทย นายอําเภอเมืองขอนแกน นํา

หัวหนาสวนราชการ หน�วยงานภาครัฐ ภาค

เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

ประชาชนจิตอาสา รวมกิจกรรมจิตอาสา

พัฒนาหวยกุดกวาง 

ชนเดียวกันกับที่ทาน้ําหัวไทร หมูที่ 2 

ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง นายขจรศักดิ์ 

เจริญโสภา ผูวาราชการจังหวัดตรัง เปน

ประธานในพิธีเปดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 

ปรับปรุงภูมิทัศน ทําความสะอาดแมน้ํา

ลําคลอง โดยมี พล.ต.รักชาติ  รัตนาศักดิ์ ผู

บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 คายเทพสตรี

ศรีสุนทร อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช พรอม

หัวหนาสวนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 

และประชาชนจิตอาสาทุกภาคสวนรวม

กิจกรรม.

‘ปริญญ’

จากนั้น พล.ต.ต.ไตรรงคเปดเผยวา 

พนักงานสอบสวนไดออกหมายเรียกนาย

ปริญญ ใหมารับทราบขอกลาวหากระทํา

อนาจารตอหนาธารกํานัล ในวันศุกรที่ 6 

พฤษภาคมนี้ เวลา 09.00 น. ที่ สน.ลุมพินี 

หลังสอบปากคําผูเสียหาย 1 ใน 6 ที่เปน

ความผิดในพื้นที่ สน.ลุมพินี ซึ่งสามารถ

ระบุวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ รวมถึง

พฤติการณของนายปริญญ ไดชัดเจน สวน

อีก 5 คดีในพื้นที่ยังอยูระหวางการสอบสวน

สวนกรณีนายปริญญเตรียมสงทีม

กฎหมายแจงความกลับผู เสียหายฐาน

แจงความเท็จและหมิ่นประมาทนั้น รอง 

ผบช.น.กลาววา ในกรณีนี้ ไมกังวลใจวาจะ

เปนเหตุใหผูเสียหาย หรือพยานในคดีถอนตัว 

หรือไมใหความรวมมือกับพนักงานสอบสวน 

ซึ่งเปนสิทธิที่นายปริญญสามารถดําเนินการ

ได และหากจะฟองกลับพนักงานสอบสวน

ก็ไมหนักใจ เพราะจากการสืบสวนสอบสวน

คดีที่ผานมา มีพยานหลักฐานแน�นหนาเพียง

พอใหศาลออกหมายจับ 

เม� อถามวา นายปริญญฟองกลับ

ผูกลาวหาเปนการฟองแก เกี้ยวหรือไม 

พล.ต.ต.ไตรรงคกลาววา ไมขอแสดงความ

คิดเห็น เพราะเปนสิทธิที่ผูตองหาทําได

สําหรับคดีที่นายปริญญตกเปนผูตองหา

ในคดีพรากผูเยาว และกระทําอนาจารหญิง

สาวอายุต่ํากวา 18 ป ในพื้นที่ สน.หวยขวาง 

ลาสุดไดนัดหมายใหมารับทราบขอกลาวหา

ในวันที่ 5 พ.ค.นี้ เวลา 09.00 น. โดยนาย

ปริญญยังไมติดตอขอเล� อนเขาพบพนักงาน

สอบสวน ทุกอยางยังเปนไปตามขั้นตอน

เหมือนเดิม

พล.ต.ต.ไตรรงคยังสรุปจํานวนคดีที่มี

ผูเสียหายแจงความดําเนินคดีกับนายปริญญ 

ยังอยูที่ 15 คดีเทาเดิม แบงเปนเหตุเกิดใน

ทองที่ สน.ลุมพินี 9 คดี โดย 3 คดี ไดแจง

ขอกลาวหาไปแลว และ 1 คดี จะเรียกมารับ

ทราบขอหาในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ จังหวัด

เพชรบุรี 1 คดี,  จังหวัดเชียงใหม 1 คดี และ

ขาดอายุ 2 คดี และคดีนอกราชอาณาจักร 

1 คดี จากการสอบสวนอยางละเอียด เปนที่

ชัดเจนแลววาขาดอายุความแลว 2 คดี แต

ผูเสียหายยืนยันวาจะเขาใหการเปนพยานใน

คดีอ� นที่ยังไมขาดอายุความ. 

ไทยโพสต • กองทัพภาคที่ 3 ไดออกเอกสาร

ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพรขอมูลในส� อสังคม

ออนไลน กรณีทหารไทยดําเนินการรื้อถอน

สะพานไมไผที่กลุมผูหนีภัยความไมสงบชาว

เมียนมาใชเดินทางอพยพเขามายังฝงไทยใน

พื้นที่ชายแดน จ.ตาก วาไดตรวจสอบขอเท็จ

จริงพบวาเหตุการณที่เกิดขึ้นในการจัดกําลัง

พลรวมกับสวนราชการพลเรือน และผูนํา

หมูบานชุมชนในพื้นที่รื้อถอนสะพานไม ไผ

แบบชั่วคราวจํานวน 1 แหง พื้นที่บานวาเลย

ใต อ.พบพระ จ.ตาก เม� อวันที่ 16 พ.ย.2564 

ซึ่งยังไมเกิดสถานการณการสูรบระหวางทหาร

เมียนมากับกองกําลังชนกลุมนอย สะพานไม

ดังกลาวถูกสรางขึ้นโดยบุคคลไมทราบฝาย 

นํามาใช ในการกระทําผิดกฎหมาย เหตุรื้อ

สะพานไมไมเกี่ยวของกับการขามเขามายัง

ฝงไทย ของกลุมผูหนีภัยความไมสงบของ

ประเทศเพ� อนบาน ทั้งนี้ เปนการจัดระเบียบ

พื้นที่ตามแนวชายแดน เพ� อเปนการสกัดกั้น 

ปองกัน ปราบปรามขบวนการลักลอบกระทํา

ผิดกฎหมาย รวมทั้งเพ� อเปนการปฏิบัติตาม

คําสั่งจังหวัดตาก ศูนยสั่งการชายแดนไทย

จังหวัดตาก ในการระงับการเขา-ออกของ

บุคคล และยานพาหนะ รวมทั้งสินคาผานแดน 

เพ� อเปนการเฝาระวังปองกัน และควบคุมโรค

ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยางเครงครัด ซึ่งไม

เกี่ยวของกับการขามเขามายังฝงไทย ของกลุม

ผูหนีภัยความไมสงบชาวเมียนมาแตอยางใด.

โตเฟกนิวสรื้อสะพานสกัดชาวพมา
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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ห่วงโควิด

สำ�หรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 

ได้แก่ กทม. 3,061 ร�ย, บุรีรัมย์ 317 ร�ย,  

ศรีสะเกษ 300 ร�ย, สมุทรปร�ก�ร 270 

ร�ย, ขอนแก่น 233 ร�ย, ชลบุรี 231 ร�ย,  

มห�ส�รค�ม 231 ร�ย, อุบลร�ชธ�นี 201 

ร�ย, นนทบุรี 170 ร�ย และร้อยเอ็ด 165 

ร�ย

นพ.จักรรัฐ วงศ์พิทย�อ�นนท์ ผู้

อำ�นวยก�รกองระบ�ดวิทย� กรมควบคุม

โรค กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ. ) ให้

สัมภ�ษณ์ถึงก�รเดินหน้�ทำ�ให้ โรคโควิด-19 

เป็นโรคประจำ�ถิ่นว�่ สถ�นก�รณ์ โควิด-19 

ในประเทศไทยขณะนี้พบว่�ในหล�ยพื้นที่

มีสถ�นก�รณ์ดีขึ้น บ�งพื้นที่กำ�ลังระบ�ด 

เช่น ภ�คใต้สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดลดลง

ชัดเจน เพร�ะมีก�รระบ�ดม�กก่อนหน้�

นี้ แต่พื้นที่ภ�คใต้ก็ยังมีก�รรับนักท่องเที่ยว

ต่�งช�ติเข้�ม�ทุกวัน จึงถือว่�ยังมีคว�ม

เสี่ยงอยู่

นพ.จักรรัฐกล่�วว่� ส่วนพื้นที่ที่สถ�น 

ก�รณ์เปลี่ยนไปในท�งที่ดีขึ้น คือ ภ�คกล�ง

และภ�คตะวันออก เพร�ะมีก�รติดเชื้อไป

ม�กแล้ว ประกอบกับมีก�รรับวัคซีนจำ�นวน

ม�กเช่นเดียวกัน อ�จจะมีแนวโน้มเป็นโรค

ประจำ�ถิ่นได้ก่อนภูมิภ�คอื่นๆ

“แต่ท้ังน้ีท้ังน้ัน ก�รประก�ศให้โควิด-

19 เป็นโรคประจำ�ถ่ินน้ัน ต้องทำ�พร้อมกันท้ัง

ประเทศ จะประก�ศพ้ืนท่ีใด พ้ืนท่ีหน่ึงก่อน

ไม่ได้ เพร�ะเร�ยังมีก�รเดินท�งไปม�ห�สู่กัน 

เป้�หม�ยคือในเดือนกรกฎ�คมน้ี เพื่อเตรียม

ก�รเป็นโรคประจำ�ถ่ิน ซ่ึงได้เสนอเข้�ศูนย์

บริห�รสถ�นก�รณ์โรคโควิด-19 (ศบค.) ใน

ก�รประชุมรอบท่ีแล้ว คือมอบหม�ยให้แต่ละ

จังหวัดจัดทำ�แผนก�รรับมือก�รเป็นโรค

ประจำ�ถ่ิน เช่น ห�กพบก�รเปล่ียนแปลงส�ย

พันธ์ุ จะมีม�ตรก�รตรวจจับเร็วและควบคุม

โรคอย่�งไร ก�รเร่งฉีดวัคซีนให้ม�กข้ึน โดย

เฉพ�ะผู้สูงอ�ยุ ม�ตรก�รหน่วยง�นองค์กร

ต้องช่วยกัน ดังน้ัน ภ�ยในจังหวัดต้องจัด

ทำ�แผนของตัวเองและเสนอผลก�รดำ�เนิน

ก�รกลับม�ส่วนกล�งก่อนเดือนกรกฎ�คมน้ี” 

นพ.จักรรัฐกล่�ว

อีสานระบาดขาขึ้น

ผู้อำ�นวยก�รกองระบ�ดวิทย�กล่�ว

ว่� อย่�งไรก็ต�ม ที่ยังน่�กังวลคือพื้นที่ภ�ค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่กำ�ลังมีก�รระบ�ด

ข�ขึ้น และค�ดว่�น่�จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อ

เนื่องไปอีก 2-3 สัปด�ห์ และจ�กตัวเลข

ข้อมูล 3 ด้�น ทั้งยอดผู้ติดเชื้อร�ยวัน ยอดผู้

ป่วยปอดอักเสบ และเสียชีวิตยังสูง เป็นอัน

ดับต้นๆ ทั้งนี้ ส�เหตุหนึ่งคือก�รฉีดวัคซีนมี

ปัญห�ม�ก ฉีดน้อยทั้งเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และ

เข็มกระตุ้น (บูสเตอร์ โดส)

“โดยมองว่�เชื้อโอมิครอนไม่รุนแรง 

ติดเชื้อแล้วมีอ�ก�รไม่ม�ก เลยฉีดวัคซีน

แค่ 2 เข็มพอ ซึ่งขอยืนยันว่�วัคซีน 2 เข็ม

ไม่เพียงพอต่อก�รป้องกันเชื้อโอมิครอนได้ 

ต้อง 3 เข็มขึ้นไป ดังนั้นจึงต้องเร่งดำ�เนิน

ก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยเฉพ�ะผู้สูง

อ�ยุ” นพ.จักรรัฐกล่�ว

ผู้สื่อข่�วถ�มว่� สถ�นก�รณ์ที่ภ�ค

ตะวันออกเฉียงเหนือกำ�ลังอยู่ในช่วงข�ขึ้น 

แต่เดือนพฤษภ�คมนี้ จะมีประเพณีสำ�คัญ

คือ ง�นบุญบั้งไฟ ซึ่งหล�ยจังหวัดอนุมัติจัด

กิจกรรมแล้ว ต้องมีม�ตรก�รเพิ่มเติมอะไร

หรือไม่ นพ.จักรรัฐกล่�วว่� เรื่องม�ตรก�ร

คงไม่ต้องปรับอะไร แต่พื้นที่ต้องมีก�รดูแล

และบริห�รจัดก�รให้ได้ เพร�ะตัวเลขก�ร

ติดเชื้อ ห�กมีจำ�นวนม�กอ�จจะไม่น่�กังวล

เท่�จำ�นวนผู้ป่วยปอดอักเสบ

“ถ้�ปอดอักเสบไม่ม�กก็โอเค ซึ่งส่วน

นี้วัคซีนจะช่วยได้ม�ก จึงต้องเร่งให้มีก�ร

ฉีดวัคซีนม�กขึ้น โดยเฉพ�ะผู้สูงวัย ลูก

หล�นก็ต้องฉีดวัคซีนเพื่อตัดวงจรก�รนำ�

เชื้อไปติดผู้สูงอ�ยุ” นพ.จักรรัฐกล่�ว

น�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                                     

จำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่� พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม ขอให้

ผู้ป่วยใหม่ทุกคนเข้�สู่ระบบก�รรักษ�ต�ม

ระดับอ�ก�ร หรือลงทะเบียนในระบบ 

Home Isolation พร้อมเตือนอย่�หลงเชื่อ

มิจฉ�ชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่ขณะนี้มีก�ร

แอบอ้�งม�จ�กหน่วยง�นส�ธ�รณสุข โทร.

ห�ผู้ป่วยเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้

โอนเงิน ห�กพบกรณีเช่นนี้ อย่�ให้ข้อมูล

ส่วนบุคคล เพร�ะอ�จถูกมิจฉ�ชีพนำ�ไป

สวมรอยทำ�ธุรกรรมสูญเสียทรัพย์สิน หรือ

อ�จถูกนำ�ไปก่ออ�ชญ�กรรมอื่นๆ ได้ ซึ่งจะ

ทำ�ให้เดือดร้อนหรือยุ่งย�กภ�ยหลัง จึงฝ�ก

ให้ทุกคนระมัดระวัง ทั้งด้�นสุขภ�พและ

ก�รดำ�เนินชีวิต ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

ให้ประวัติหรือข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นๆ 

รวมทั้งเตือนผู้ที่คิดห�ประโยชน์ อย่�ซ้ำ�เติม

ผู้ป่วย และก�รหลอกลวงใช้ข้อมูลบุคคลอื่น

เป็นคว�มผิดท�งกฎหม�ยและมี โทษท�ง

อ�ญ�ด้วย

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรียัง                                                               

กล่�วเพิ่มเติมว่� ได้รับก�รชี้แจงจ�ก สำ�นัก 

ง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.) 

หรือจ�กส�ยด่วน สปสช. 1330  ว่� จะโทร.

ห�ประช�ชนเฉพ�ะในกรณีเมื่อบุคคลนั้น

ลงทะเบียนเข้�รับก�รดูแลในระบบ Home 

Isolation ก�รโทร.ห�ผู้ป่วยก็จะไม่สอบถ�ม

ข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจ�กได้รับแจ้งข้อมูล

ผู้ป่วยตั้งแต่ขั้นตอนก�รลงทะเบียนแล้ว ดัง

นั้น อย่�ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับคนที่อ้�ง

โทร.ม�จ�ก สปสช. รวมไปถึงห�กพบมีก�ร

แจ้งให้ โอนเงินไม่ว่�จะกรณีใดๆ อย่�ได้หลง

เชื่อโดยเด็ดข�ด

ด้�น ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้

อำ�นวยก�รบริห�รโครงก�รพัฒน�วัคซีนโค

วิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศ�สตร์ 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย เปิดเผยถึง

คว�มคืบหน้ �ก�รพัฒน�วั คซีน โควิ ด 

“ChulaCov19” ชนิด mRNA สัญช�ติไทย

ว่� ภ�พรวมถือว่�เป็นข่�วดี ซึ่งก�รพัฒน�

ระยะแรกเป็นก�รออกแบบวัคซีนและให้

โรงง�นในสหรัฐอเมริก�ผลิตล็อตแรก มี

ข่�วดีว่�ผ่�นก�รพิสูจน์ในอ�ส�สมัครระยะ

ที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว มีคว�มปลอดภัย 

กระตุ้นภูมิได้สูงเป็นที่น่�พอใจ ขน�ดที่เร�

เลือกเมื่อเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์ที่อนุมัติใช้

ในไทย เร�ได้ภูมิที่สูงกว่�ชัดเจน

ผลิตวัคซีนในไทยได้แล้ว

“ส่วนระยะที่ 2 คือก�รผลิตวัคซีนใน

ประเทศ โดยบริษัท ไบโอเน็ตเอเชีย จำ�กัด 

ซึ่งเป็นโรงง�นในไทย ส�ม�รถผลิตวัคซีน

ล็อตแรกเรียบร้อยแล้ว เข้�สู่ก�รพิจ�รณ�

ของคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) เพื่อ

ขอทดสอบในอ�ส�สมัครระยะที่ 1 และ 2 

อยู่ระหว่�งรอก�รอนุมัติจ�ก อย. ค�ดว่�จะ

ได้รับคำ�ตอบเร็วๆ นี้ ห�กทดสอบได้ต�มเป้�

หม�ยที่ว�งไว้ น่�จะขอขึ้นทะเบียนวัคซีน

ได้ภ�ยในปล�ยปี 2565” ศ.นพ.เกียรติระบุ 

ศ.นพ.เกียรติกล่�วว่� ก�รที่ประเทศ 

ไทยมีเทคโนโลยีของเร�เอง ตั้งแต่คิดค้น 

ออกแบบ ทดสอบ และผลิตได้ ในโรงง�น

ในประเทศ ทำ�ให้เร�พึ่งพ�ตัวเองได้ ห�ก

เกิดก�รระบ�ดของโควิดกลับม�ใหม่ ไม่

ว่�ส�ยพันธุ์ ไหน หรือเกิดโรคระบ�ดใหม่ๆ 

ขึ้น เร�ก็จะส�ม�รถพัฒน�วัคซีนได้เองใน

ระยะเวล�ที่เร็วขึ้น เพร�ะเร�พัฒน�ได้ครบ

ห่วงโซ่ด้วยตัวเร�เอง ทั้งคิดค้น ออกแบบ 

ผลิตและทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 1 และ 

2 ภ�ยในไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใช่ใช้เวล�น�น

ปีกว่�เหมือนตอนนี้ เพร�ะห่วงโซ่ยังไม่ครบ

วงจร

วันเดียวกันนี้ นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล 

น�ยแพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่�ว

ว่� สถ�นก�รณ์ โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต 

ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงอย่�งชัดเจน มีผู้ติด

เชื้อร�ยใหม่ต่ำ�กว่� 100 คน ม�ประม�ณ 

10 วันแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภ�คม 

2565 มีผู้ติดเชื้อร�ยใหม่ จำ�นวน 39 คน 

ไม่มีผู้ เสียชีวิต ไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อต่�ง

ประเทศที่เข้�ม�เพร�ะได้ยกเลิกก�รคัด

กรองผู้ที่เดินท�งเข้�ม�แล้ว  จะดูเพียงฉีด

วัคซีนครบ และมีประกันชีวิต ส�ม�รถเดิน

ท�งเข้�ประเทศได้

“เมื่อจำ�นวนผู้ป่วยลดลงอย่�งชัดเจน

จำ�นวนผู้ฉีดวัคซีนมีม�กขึ้น และขณะนี้

อยู่ ในช่วงที่ประเทศไทยเตรียมตัวเข้�สู่

โรคประจำ�ถิ่น ก�รจะเข้�สู่ โรคประจำ�ถิ่น

ต้องมีอัตร�ต�ยที่น้อยกว่� 0.1% ติดต่อกัน 

2 อ�ทิตย์ ต้องมีเปอร์เซ็นต์ก�รฉีดวัคซีน

ครอบคลุมเกิน 60% ให้คว�มสำ�คัญกลุ่มผู้

สูงอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ควรเกิน 60% เช่นกัน 

ถ้�ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อร�ยใหม่ในจังหวัดภูเก็ต 

ช่วงนี้มีผู้ป่วยน้อยลงเตรียมพร้อมเข้�สู่ โรค

ประจำ�ถิ่น”

คณะกรรมก�รโรคติดต่อจังหวัดนคร  

ร�ชสีม� ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ก�รแพร่

ระบ�ดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่�ล่�สุด 

จ.นครร�ชสีม�พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโค

วิด-19 ผู้ป่วยยืนยันร�ยใหม่ต�มค�ดก�รณ์

พีกสูง TR-PCR +196 ร�ย ATK +1,566 

ร�ย รวม +1,762 ร�ย วันนี้ผู้ป่วยเสียชีวิต 

2 ร�ย โดยยอดผู้ป่วยเสียชีวิตตั้งแต่ปีใหม่

ที่ผ่�นม�สะสม 204 ร�ย รวมผู้ป่วยสะสม

จำ�นวน 142,148 ร�ย รักษ�ห�ยกลับบ้�น

สะสม 113,808 ร�ย ยังรักษ�อยู่จำ�นวน 

28,136 ร�ย ส่วนก�รติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 

1,759 ร�ย ผู้ป่วยนอกพื้นที่จังหวัด 3 ร�ย 

ส่วนอำ�เภอที่มีผู้ติดเชื้อร�ยใหม่ลดลงแต่

ยังสูดสุด อ.เมืองนครร�ชสีม� 176 ร�ย, 

อ.พิม�ย 149 ร�ย, อ.ด่�นขุนทด 102 ร�ย, 

อ.โนนสูง 101 ร�ย, อ.ห้วยแถลง 87 ร�ย, 

อ.ประท�ย 87 ร�ย, อ.ป�กช่อง 83 ร�ย, 

อ.โนนไทย 81 ร�ย เป็นต้น ส่วนอำ�เภอ

ข่�วดีวันนี้มี 1 อำ�เภอที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเป็น 

0 อ�ทิ อ.เทพ�รักษ์ 

สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

ร�ยง�นข้อมูลสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ 

ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 ถึงวันที่ 3 

พ.ค.65 ว่� พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 

ร�ยใหม่ จำ�นวน 317 ร�ย มีผู้เสียชีวิต 1 

ร�ย ที่ อ.สตึก เป็นเพศช�ย อ�ยุ 89 ปี โดย

พบติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 313 ร�ย และติด

เชื้อจ�กนอกพื้นที่ 4 ร�ย ซึ่งติดเชื้อม�จ�ก

จังหวัดเสี่ยงทั้งหมด รวมยอดผู้ป่วยสะสม

ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกมกร�คม 42,904 

ร�ย มีผู้เสียชีวิตสะสม 76 ร�ย ห�ยป่วย

สะสม 38,395 ร�ย กลับบ้�นวันนี้ 478 ร�ย 

และยังรักษ�อยู่ 4,433 ร�ย กระจ�ยต�ม

โรงพย�บ�ลต่�งๆ ในพื้นที่จังหวัด.

ขู่ยื่น

น�ยกรัฐมนตรีเท่�นั้น  

น�ยยุทธพงศ์กล่�วว่� สิ่งที่มีคว�ม

ผิดปกติชัดเจนคือ เหตุใดไม่มีก�รเปิด

ประมูลโครงก�รแบบอีบิดดิ้งให้ทุกบริษัท

เข้�ม�แข่งขันกัน แต่กลับใช้วิธีเรียกม�แค่ 

5 บริษัทในก�รแข่งขันเสนอร�ค� และสรุป

ให้บริษัท วงษ์สย�มก่อสร้�ง จำ�กัด เป็นผู้

ชนะ เพร�ะถ้�เปิดให้บริษัทใหญ่อื่นๆ บริษัท 

อิต�เลียนไทยฯ, บริษัท ช.ก�รช่�งฯ หรือ

บริษัท ซิโน-ไทยฯ เข้�ร่วมประมูลด้วย อ�จ

จะเสนอร�ค�ม�กกว่�บริษัท วงษ์สย�มฯ 

ให้ผลประโยชน์ต่อรัฐบ�ล เรื่องนี้ถ้�ไม่มี

คว�มผิดปกติ น�ยกฯ คงไม่สั่งถอยให้กลับ

ม�ตรวจสอบก่อน เชื่อว่�เป็นประเด็นที่ล้ม

รัฐบ�ลได้  

“ก�รยื่นเอ�ผิดต่อ ป.ป.ช.นั้น คง

ต้องรอหลังจ�กเปิดอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ

รัฐมนตรีที่จะยื่นเอ�ผิดต่อ ป.ป.ช. เพร�ะมีผู้

อยู่ในข่�ย 5 ร�ย ได้แก่ 1.พล.อ.ประยุทธ์ ใน

ฐ�นะหัวหน้�รัฐบ�ล 2.น�ยอ�คม เติมพิทย�

ไพสิฐ รมว.ก�รคลัง 3.น�ยสันติ พร้อมพัฒน์ 

รมช.ก�รคลัง 4.คณะกรรมก�รที่ร�ชพัสดุ 

6 คน ที่ลงมติรับรองให้บริษัท วงษ์สย�ม

ก่อสร้�งฯ เป็นผู้ชนะประมูล 5.น�ยยุทธน� 

หยิมก�รุณ อดีตอธิบดีกรมธน�รักษ์ ที่เร่ง

รีบให้เปิดซองประกวดร�ค�ในวันที่เกษียณ

อ�ยุร�ชก�ร 30 ก.ย.2564 ถ้�จะทำ�ให้

โปร่งใสจริง ต้องเปิดให้มีก�รประมูลใหม่ 

โดยเรียกบริษัทใหญ่อื่นๆ ทุกบริษัทม�ร่วม

ประมูลด้วย” น�ยยุทธพงศ์กล่�ว

ถ�มถึงก�รรับประท�นอ�ห�รร่วมกับ

กลุ่ม 16 รองหัวหน้�พรรค พท.ยืนยันว่� ยัง

มีอยู่แน่นอน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอภิปร�ย

ไม่ไว้ว�งใจ 

ส่วนน�ยไชย�กล่�วว่� ได้รับเรื่อง

ร้องเรียนจ�กน�ยยุทธพงศ์ ให้ตรวจสอบ

คว�มโปร่งใสโครงก�รบริห�รและดำ�เนิน

กิจก�รระบบท่อส่งน้ำ�ส�ยหลักในภ�คตะวัน

ออก (อีอีซี) ที่ส่อไม่โปร่งใส ขณะนี้ ได้ทำ�

หนังสือเพื่อเชิญบุคคลม�ให้ข้อมูลและ

ร�ยละเอียดในก�รประชุม กมธ. วันที่ 11 

พ.ค. เวล� 09.30 น. อ�ทิ กรมธน�รักษ์, 

เลข�ธิก�รอีอีซี , กรรมก�รผู้ดำ�เนินก�ร

เกี่ยวกับก�รประกวดร�ค� และ สตง. เพื่อ

สอบถ�มร�ยละเอียดและข้อมูลที่เกิดขึ้น 

“ยืนยันก�รตรวจสอบของ กมธ.ยึด

หลักคว�มถูกต้อง ไม่ใช่ตรวจสอบเพร�ะ

เป็นประเด็นก�รเมืองทำ�ล�ยฝ่�ยใด จะให้

คว�มเป็นธรรมกับทุกฝ่�ย ไม่มีตั้งธงใดๆ 

มองว่�ก�รชี้แจงของน�ยสันติ พร้อมพัฒน์ 

รมช.ก�รคลัง ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงก�ร

นั้น พอฟังได้ แต่ต้องตรวจสอบข้อเท็จ

จริงอีกครั้ง เพร�ะถ้�ไม่มีประเด็นคว�ม

น่�สงสัยจริง เหตุใดต้องเลื่อนก�รลงน�ม

สัญญ�ในวันที่ 3 พ.ค.2565” ประธ�น กมธ.

ติดต�มงบฯ ระบุ

‘พิเชษฐ’ พร้อมโหวตสวน

ขณะที่น�ยพิเชษฐ สถิรชว�ล ส.ส. 

บัญชีร�ยชื่อ พรรคพลังประช�รัฐ (พปชร.) 

ในฐ�นะหัวหน้�กลุ่ม 16 กล่�วว่� ก�รที่

กรมธน�รักษ์เลื่อนก�รเซ็นลงน�มสัญญ�

โครงก�รดังกล่�ว ถือว่�พอใจในระดับหนึ่ง 

แต่ต้องตรวจสอบต่อไป ซึ่งคว�มมุ่งหม�ย

ตนไม่ได้ต้องก�รให้บริษัทอีสท์วอเตอร์เป็นผู้

ชนะประมูล แต่อย�กให้ทบทวนวิธีประมูล

คัดเลือกว่�ดำ�เนินก�รถูกต้องหรือไม่ ถ้�จะ

ประมูลใหม่ก็ต้องเรียกบริษัทใหญ่ๆ ทุกแห่ง

ม�ร่วมประกวดร�ค�ด้วย 

“หลังจ�กกรมธน�รักษ์ทบทวนก�ร

ดำ�เนินก�รแล้ว ห�กยังจะเซ็นสัญญ�

โครงก�รกับบริษัท วงษ์สย�มก่อสร้�งฯ ผม

ก็พร้อมโหวตสวน ไม่ไว้ว�งใจน�ยสันติ 

รมช.ก�รคลัง ที่รับผิดชอบโครงก�รดังกล่�ว 

เพร�ะก�รประชุมคณะกรรมก�รที่ร�ชพัสดุ

ที่มีมติรับรองบริษัท วงษ์สย�มก่อสร้�งฯ 

ชนะก�รประมูลนั้น มีกรรมก�รเข้�ร่วม

ประชุมแค่ 9 คน จ�กทั้งหมด 12 คน 

โครงก�รเป็นหมื่นล้�น แต่ลงมติ 9 คน ไม่มี

ตัวแทนกระทรวงมห�ดไทย ก�รประป�

ส่วนภูมิภ�ค (กปภ.) และลงมติเห็นชอบ

แค่ 6 คน แม้น�ยสันติจะยืนยันบริษัทอีสท์                      

วอเตอร์ ไม่ใช่รัฐวิส�หกิจ เป็นแค่บริษัท

เอกชน แต่ผมเห็นว่�บริษัทอีสท์วอเตอร์เป็น

กึ่งรัฐวิส�หกิจ กปภ.ถือหุ้น 40% มีก�รนิคม

อุตส�หกรรมถือหุ้นร่วมด้วย มีคว�มเชื่อม

โยงหน่วยง�นรัฐ มีคว�มชำ�น�ญม�กกว่� 

แม้จะให้ผลประโยชน์รัฐน้อยกว่� แต่ดูแล

ระบบส่งน้ำ�ภ�คตะวันออกม� 29 ปี ไม่ควร

ทุบหม้อข้�ว กปภ. แต่บริษัท วงษ์สย�มก่อ

สร้�งฯ  เพิ่งเข้�ม� ไม่มีประสบก�รณ์” น�ย

พิเชษฐกล่�ว

ถ�มว่� ถ้�น�ยสันติจะให้คณะกรรม 

ก�รบริห�รพรรคพิจ�รณ�ลงโทษน�ย                        

พิเชษฐท่ีตรวจสอบน�ยสันติท่ีเป็นเลข�ธิก�ร

พรรค น�ยพิเชษฐกล่�วว่� ยินดีให้ลงโทษ 

พรรคมีข้อบังคับห้�มไปกินข้�วกับฝ่�ยค้�น

หรือไม่ ถ้�จะถูกลงโทษคงเป็นข้อห�ขัดผล

ประโยชน์ใครบ�งคน ถ้�มติพรรคจะลงโทษ

ก็ไม่ขัดข้อง พร้อมออกไปอยู่พรรคเล็ก ยัง

เชื่อม่ัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้�

พรรค พปชร. เป็นคนมีเหตุผล เข้�ใจดีถึง

ก�รท่ีตนปกป้องผลประโยชน์ประเทศ ยืนยัน

เดินหน้�กินข้�วกับฝ่�ยค้�นต่อไป โดยเดิมนัด

จะกินข้�ววันท่ี  4 พ.ค. แต่เมื่อกรมธน�รักษ์

เลื่อนลงน�มสัญญ�ออกไปคงนัดวันเวล�กิน

ข้�วกับ นพ.ชลน่�น ศรีแก้ว หัวหน้�พรรค

เพื่อไทยอีกคร้ัง 

“ฝ�ก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

น�ยกรัฐมนตรี ก�รตั้ งคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบโครงก�รระบบท่อส่งน้ำ�ภ�ค                   

ตะวันออก โดยให้กระทรวงก�รคลังเป็น

เจ้�ภ�พนั้น คงไม่เกิดประโยชน์ เป็นไป

ไม่ได้ที่ข้�ร�ชก�รจะกล้�เอ�ผิดรัฐมนตรี 

ควรให้หน่วยง�นอื่นที่มีคว�มเป็นอิสระม�

ตรวจสอบ เช่น สถ�บันพระปกเกล้� เป็น

ผู้รับผิดชอบ เพร�ะไม่ส�ม�รถใช้อิทธิพล

ก�รเมืองม�สั่งได้ เชื่อว่�ก�รชะลอเซ็น

สัญญ�โครงก�รดังกล่�ว เป็นแค่ก�รถอด

ชนวนลดแรงกดดันท�งก�รเมืองชั่วคร�ว 

จะยังไม่เซ็นสัญญ�โครงก�รจนกว่�จะผ่�น

ก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจรัฐมนตรีไปก่อน” 

หัวหน้�กลุ่ม 16 กล่�ว 

ถ�มว่� กลุ่ม 16 จะมีนัดกินข้�วกับ

น�ยสุช�ติ ชมกลิ่น รมว.แรงง�น และผู้

อำ�นวยก�รพรรค พปชร.อีกหรือไม่ หัวหน้�

กลุ่ม 16 กล่�วว่� กินอยู่ประจำ� เดือนละ 

1-2 ครั้ง อยู่ที่พวกตนจะพร้อมหรืออย�ก

จะเจอเมื่อไหร่ ซึ่งน�ยสุช�ติก็จะม�เจอ 

ส่วนม�กที่ม�เจอจะคุยในเรื่องของโครงก�ร 

เพร�ะน�ยกฯ ได้มอบหม�ยว่�ห�กพรรค

เล็กลงพื้นที่และรู้ถึงคว�มเดือดร้อนและ

คว�มต้องก�รของคนในพื้นที่มี โครงก�ร

อะไรที่มีประโยชน์กับประช�ชนและเป็น

โครงก�รช่วยรัฐบ�ลจะจัดก�รให้ อย่�งเช่น 

พระร�ชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวข้องกับก�ร

ให้บำ�น�ญประช�ชน ผู้สูงอ�ยุหรือผู้ที่อยู่ใน

วัยเกษียณที่ไม่มีร�ยได้ 

‘ป้อม’ เด่นนายกฯ คนนอก

ด้�นน�ยศรีสุวรรณ จรรย� เลข�ธิก�ร

สม�คมองค์ก�รพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่�ว

ถึงโครงก�รประมูลท่อส่งน้ำ� EEC ว่� ก�ร

ท่ีกรมธน�รักษ์ต้องประก�ศเล่ือนก�รเซ็น

สัญญ�โครงก�รดังกล่�วกับบริษัท วงษ์สย�ม

ก่อสร้�ง จำ�กัด ออกไปก่อนเพื่อให้รอผลก�ร

ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนน้ัน ได้ช้ีให้เห็นถึง

ข้อพิรุธหล�ยประก�ร ท้ังท่ีกรมธน�รักษ์และ

คณะกรรมก�รท่ีร�ชพัสดุพย�ย�มเดินหน้�

ลงน�มในสัญญ�ก�รประมูลท่ีมีพิรุธ ไม่ยอม

ฟังเสียงทักท้วงจ�กหล�ยๆ ฝ่�ย แม้จะมีก�ร

ฟ้องร้องกันอยู่ในศ�ลปกครอง ซ่ึงมีคว�ม

เส่ียงว่�ในท่ีสุดศ�ลอ�จมีคำ�พิพ�กษ�ถึงท่ีสุด

ว่�ก�รประมูลดังกล่�วเป็นก�รใช้ดุลยพินิจ

โดยมิชอบด้วยกฎหม�ยก็เป็นไปได้ และ

สม�คมองค์ก�รพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ร้อง

เรียนให้ ป.ป.ช.ทำ�ก�รตรวจสอบอยู่ก่อนหน้�

น้ีแล้วก็ต�ม

“เพื่อให้ก�รตรวจสอบของ ป.ป.ช.มี

ผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว สม�คมองค์ก�รพิทักษ์

รัฐธรรมนูญไทยจะนำ�พย�นหลักฐ�นไป

ยื่นให้กับ ป.ป.ช.เพิ่มเติม เพื่อเอ�ผิดอธิบดี

กรมธน�รักษ์และคณะกรรมก�รที่ร�ชพัสดุ

บ�งคน ที่อ�จใช้อำ�น�จและดุลยพินิจไป

โดยมิชอบด้วยกฎหม�ย ในวันพฤหัสฯ ที่ 

5 พ.ค.65 เวล� 10.00 น. ณ สำ�นักง�น 

ป.ป.ช.นนทบุรี” น�ยศรีสุวรรณกล่�ว

วันเดียวกัน น�ยวันชัย สอนศิริ 

สม�ชิกวุฒิสภ� (ส.ว.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วน

ตัว หัวข้อ “จะน�ยกฯ คนนอกหรือน�ยกฯ

สำ�รองต�ม รธน. 272...อะไรก็เกิดขึ้นได้” 

ระบุว่� ห�ก พล.อ.ประยุทธ์มีอันเป็นไป ไม่

ว่�จะด้วยเหตุใด เช่น ล�ออกหรือถูกโหวต

ไม่ไว้ว�งใจ หรือศ�ลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่อง

น�ยกฯ 8 ปี ในระหว่�งนั้นก็จำ�ต้องห�น�

ยกฯ คนใหม่ โดยหลักแล้วก็ต้องเอ�น�ยกฯ 

ในบัญชีร�ยชื่อก่อน ถ้�ม�โหวตในรัฐสภ�

แล้วใครได้ คนนั้นก็เป็นน�ยกฯ ไป แต่ถ้�

โหวตแล้วก็ยังไม่ได้ ทีนี้แหละจึงจะต้องใช้

ก๊อก 2 ห�น�ยกฯ คนนอกที่มีคุณสมบัติต�ม

ที่ รธน.กำ�หนด ไม่ว่�จะเป็น พล.อ.ประวิตร 

หมอชลน่�น น�ยพิธ� น�ยวร�วุธ หรือ

อุ๊งอิ๊ง หรือจะเป็นบุคคลอื่นใดก็ได้ทั้งนั้น 

เพียงแต่ต้องดำ�เนินก�รต�มขั้นตอน

คือ 1.สม�ชิกรัฐสภ�เท่�ที่มีอยู่ ใน

ขณะนี้ครึ่งหนึ่งจำ�นวน 363 คน เข้�ชื่อ

เสนอต่อประธ�นชวน ขอให้มีมติเอ�น�

ยกฯ คนนอก 2.จ�กนั้นประธ�นต้องจัดให้

มีก�รประชุมร่วมกันเพื่อขอมติ ถ้�ได้เสียงมติ 

484 เสียง ก็ถือว่�ที่ประชุมต้องก�รให้เอ�                                                                      

น�ยกฯ คนนอก 3.ต่อจ�กนั้นก็เป็นขั้นตอน 

ที่ ส.ส.จะเสนอชื่อใครเป็นน�ยกฯ จะเป็น 

พล.อ.ประวิตรหรือใครก็ได้ต�มที่ว่�ม�นั้น 

ซึ่งอยู่ในขั้นตอนตรงนี้

“ดูหน้�ดูต�น�ยกฯ สำ�รองหรือน�ยกฯ

คนนอกเท่�ที่เห็นในขณะนี้ ถ้�ไม่มีใครลอย

ม�จ�กไหน พล.อ.ประวิตรก็ดูเหมือนจะ

เห็นเด่นชัดที่สุด เพร�ะท่�นเป็นหัวหน้�

พรรคก�รเมืองที่มี ส.ส.จำ�นวนม�กในระดับ

หนึ่ง ทั้งส�ม�รถจะประส�นคว�มร่วมมือ

กับพรรคก�รเมืองเล็กและใหญ่ได้ พรรค

ไหนไม่ร่วมก็ให้เป็นฝ่�ยค้�นไป เรียกว่�เป็น

รัฐบ�ลประส�นคว�มร่วมมือเฉพ�ะก�ล 

แก้ไขปัญห�ต่�งๆ ท่ีสำ�คัญๆ เฉพ�ะกิจ นำ�ไป

สู่ก�รเลือกตั้งด้วยคว�มสม�นฉันท์ร่วมกัน

ทุกฝ่�ย แม้ว่�จะมีคนนอกคนอื่นที่จะเป็น

น�ยกฯ ได้ แต่ก็ไม่มีคว�มพร้อมไม่มีเสียง

สนับสนุนในสภ�เหมือน พล.อ.ประวิตร ดัง

นั้นกระแสข่�วเรื่องน�ยกฯ สำ�รองหรือ               

น�ยกฯ คนนอกต�ม รธน.272 จึงพุ่งเป้�

ไปที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส่วนจะ

ได้เป็นจริงหรือไม่... ก็แล้วแต่โชคชะต�ฟ้�

ลิขิต” ส.ว.วันชัยระบุ

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น�ยอนุสรณ์ 

เอี่ยมสะอ�ด รองเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร

ยุทธศ�สตร์และทิศท�งก�รเมืองพรรค พท. 

กล่�วถึงกระแสข่�วมีขบวนก�รจ่�ยค่�หัว 

ส.ส. 5-30 ล้�นบ�ท เพื่อโหวตล้มน�ยกฯ 

ว่� พล.อ.ประยุทธ์อยู่ม�จะ 8 ปี นอกจ�ก

จะเป็นรัฐบ�ลที่ล้มเหลวแทบทุกด้�น ใน

ช่วงใกล้จะเป็นน�ยกฯ ครบ 8 ปี รัฐบ�ล

กลับมีปัญห�วิกฤตเสถียรภ�พอย่�งหนัก 

แม้แต่ 3 ป. ที่ก่อนหน้�นี้ประก�ศยืนยัน

ม�โดยตลอดว่�ม�ด้วยกันก็ต้องไปด้วยกัน 

ยังเกิดก�รระแวงกันเอง ถือว่�วิกฤตหนัก

ม�กๆ ศัตรูที่น่�กลัวที่สุด คือศัตรูที่ม�ในรูป

ของมิตร สถ�นก�รณ์เหมือนโยนเหรียญขึ้น

ไปบนอ�ก�ศส�ม�รถออกได้ทุกหน้� เมื่อ

รองน�ยกรัฐมนตรีพร้อมเป็นน�ยกรัฐมนตรี

สำ�รอง พล.อ.ประยุทธ์จึงเหมือนถูกโดด

เดี่ยวและลอยแพ 

พท.ปั่น 3 ป.ระแวงกันเอง

น�ยอนุสรณ์เชื่อว่� สถ�นก�รณ์จะ

กดดัน พล.อ.ประยุทธ์หนักขึ้นเรื่อยๆ จนนำ�

ไปสู่ก�รตัดสินใจไม่ท�งใดก็ท�งหนึ่ง รัฐบ�ล

จะเอ�สม�ธิที่ ไหนม�ทำ�ง�นบริห�รร�ชก�ร

แผ่นดินแก้ ไขปัญห�ให้ประเทศช�ติและ

พี่น้องประช�ชน ยิ่งช่วงปล�ยอ�ยุรัฐบ�ล

ม�เจอสถ�นก�รณ์ที่กดดันอย่�งหนักเช่นนี้ 

คว�มย�กลำ�บ�กจึงตกอยู่ที่พี่น้องประช�ชน

ที่มีรัฐบ�ล แต่เหมือนไม่มีรัฐบ�ลทำ�ง�น

“นอกจ�ก พล.อ.ประยุทธ์จะระแวง

พรรคเล็ก น�ทีนี้ยังอ�จต้องหันม�ระแวง 3 

ป. ที่ส�ม�รถน็อก พล.อ.ประยุทธ์ ได้ตลอด

เวล�” น�ยอนุสรณ์กล่�ว

ด้�นน�ยวิชิต ปล่ังศรีสกุล รองหัว 

หน้�พรรคและประธ�นยุทธศ�สตร์พรรค

เศรษฐกิจไทย (ศท.) กล่�วว่� ในวันท่ี 9 

พ.ค. เวล� 10.30 น. พรรคได้เชิญน�ยอดุลย์ 

เขียวบริบูรณ์ ประธ�นญ�ติวีรชนพฤษภ� 

35 และผู้ก่อต้ังสภ�ท่ี 3 และน�ยธีระชัย 

ภูวน�ถนร�นุบ�ล อดีต รมว.ก�รคลัง เพื่อ

ม�พูดคุยกันเก่ียวกับปัญห�ท�งด้�นเศรษฐกิจ

ในปัจจุบันและแนวท�งแก้ปัญห�ท่ีพรรค

เศรษฐกิจไทย หลังจ�กท่ี 2 ท่�นไปพูดถึงเรื่อง 

ท�งออกของประช�ชน/พรรคก�รเมือง/

ประเทศไทย ท่ีห้องประชุมช้ัน 3 สม�คมนัก

ข่�วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนน

ส�มเสน เมื่อวันท่ี 29 เม.ย.ท่ีผ่�นม� เพื่อจะ

ฟังแนวท�งของท้ัง 2 ท่�น 

“โดยหลักเร�เห็นด้วยอยู่แล้ว ก็จะ

ม�ดูว่�เร�จะส�ม�รถสนับสนุนแนวท�ง

ดังกล่�วในลักษณะไหน อย่�งไร ในฐ�นะ

ที่น�ยอดุลย์ ได้เสนอคว�มคิดเห็นต่อสังคม 

ต่อส�ธ�รณะ ซึ่งเร�เห็นว่�แนวท�งของ

น�ยอดุลย์เป็นแนวท�งที่ดี” น�ยวิชิตกล่�ว

รองหัวหน้�พรรค ศท.กล่�วว่� น�ย

ธีระชัยได้ตอบรับแล้ว ซึ่งเร�จะได้รับฟัง

แนวคว�มคิดในก�รแก้ปัญห�บ้�นเมือง

และปัญห�เศรษฐกิจที่ย่ำ �แย่ ในขณะนี้

ด้วย ส่วนก�รจะเชิญน�ยธีระชัยม�อยู่

ในทีมเศรษฐกิจของพรรคนั้น ค่อยว่�กัน

อีกที เอ�ไว้จะเชิญท่�นม�แสดงวิสัยทัศน์

อีกที ทั้งนี้ ในส่วนของพรรค ก่อนหน้�นี้

เลข�ธิก�รพรรคได้บอกกับสื่อไปแล้วว่�ได้มี

ก�รท�บท�มแล้ว ซึ่งเร�รอน�ยธีระชัยตอบ

รับอยู่ แต่วันที่ 9 พ.ค. น�ยธีระชัยจะม�พูด

คุยกับเร�ด้วย

ส่วนน�ยชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นคร 

ศรีธรรมร�ช ในฐ�นะรองเลข�ธิก�รพรรค

ประช�ธิปัตย์ (ปชป.) กล่�วถึงกรณีน�ยรังสิ

มันต์ โรม ส.ส.บัญชีร�ยชื่อและโฆษกพรรค

ก้�วไกล ออกม�ระบุพรรค ปชป.มีแผนที่

จะถอนตัวออกจ�กรัฐบ�ลว่� ก�รที่น�ยรัง

สิมันต์ออกม�พูดจ�เช่นนี้ คงค�ดหม�ยจะ

สร้�งคว�มปั่นป่วนให้กับพรรคร่วมรัฐบ�ล 

ท่�มกล�งกระแสข่�วคว�มเคลื่อนไหวใน

ก�รเปิดสมัยประชุมสภ�ผู้แทนร�ษฎรช่วง

ปล�ยเดือน พ.ค.นี้ ที่จะมีก�รพิจ�รณ�กฎ

หม�ยสำ�คัญๆ และมีก�รยื่นอภิปร�ยไม่

ไว้ว�งใจเกิดขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อเข้�สู่

ปีสุดท้�ยในว�ระของสภ� บรรด�นักก�ร

เมืองและพรรคต่�งๆ ก็ได้มีก�รเตรียมคว�ม

พร้อมในก�รเลือกตั้ง ดังนั้นตนเห็นว่�สิ่งที่

น�ยรังสิมันต์พูดนั้นถือเป็นลูกไม้ธรรมด�ๆ 

ท�งก�รเมืองในแบบที่น�ยรังสิมันต์ และผู้

สนับสนุนตั้งแง่รังเกียจม�ก่อน 

น�ยชัยชนะกล่�วว่� ขณะนี้ท�ง

พรรค ปชป.และพรรคร่วมรัฐบ�ลได้ ใช้

กำ�ลังก�ย กำ�ลังใจ และกำ�ลังสติปัญญ� 

พย�ย�มคลี่คล�ยปัญห�แต่ละเรื่อง เพื่อ

ให้ประช�ชนผ่�นพ้นวิกฤตไปให้ ได้ โดย

ไม่มีก�รทิ้งปัญห�หรือหนีคว�มรับผิดชอบ 

ดังนั้นถ้�น�ยรังสิมันต์กับผู้สนับสนุนยัง

เชื่อในแนวท�งที่เคยกล่�วไว้ว่�จะทำ�ก�ร

เมืองแบบสร้�งสรรค์ ต้องก�รให้ก�รเมือง

แบบเก่�ให้จบที่รุ่นเร�แล้ว ก็จะต้องเสนอ

แนะแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�และจะต้องมี

คว�มรับผิดชอบต่อส�ธ�รณะ ไม่ใช่เอ�ว�ท

กรรมของนักก�รเมืองรุ่นก่อนๆ ม�พูดเพื่อ

ประจ�นคว�มไร้ม�รย�ทของตัวเองด้วย

“ขอแนะนำ � ให้ น�ยรั งสิ มั นต์ ได้

แสดงออกถึงก�รเป็นนักก�รเมืองรุ่นใหม่ 

ห�เวล�ค้นคว้�ห�หลักฐ�นเชิงประจักษ์ 

เพื่อจะใช้ในก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจรัฐบ�ล

ในเที่ยวนี้ว่� มีข้อบกพร่องเรื่องใดบ้�ง มี

คว�มไม่ชอบม�พ�กลในก�รดำ�เนินโครง

ก�รใดๆ อันเป็นผลเสียต่อประเทศตรง

จุดไหน และมีก�รใช้อำ�น�จโดยมิชอบ

ต�มที่น�ยรังสิมันต์และพรรคพวกกล่�ว

อ้�งอย่�งไร เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจให้กับ

ประช�ชนว่� ส�ม�รถจะฝ�กอน�คตให้

กับนักก�รเมืองรุ่นใหม่ได้ ไม่ใช่จะม�ใช้

ลูกไม้แบบเดิมๆ คือก�รพูดจ�ให้เสี้ยมหรือ

แตกคอกัน เพร�ะนอกจ�กไม่ใช่ก�รทำ�ง�น

ก�รเมืองอย่�งสร้�งสรรค์แล้ว ยังเป็นก�ร

ไม่ให้เกียรติคนอื่น รวมทั้งยังจะสร�้งคว�ม

เดือดร้อนให้กับตัวของผู้พูดเองอีกด้วย” 

รองเลข�ฯ ปชป.กล่�ว.

อาลัย‘เจริญ คันธวงศ์’คนดีศรีสภา
ไทยโพสต์ • น.ส.รัชด� ธน�ดิเรก กรรมก�ร

บริห�รพรรคประช�ธิปัตย์ โพสต์ข้อคว�ม

ผ่�นเฟซบุ๊กว่� “ขอแสดงคว�มเสียใจกับ

ครอบครัว “คันธวงศ์” ท่�นอ�จ�รย์เจริญ 

คันธวงศ์ ได้จ�กพวกเร�ไปอย่�งสงบเมื่อ

เช้�นี้ ใจห�ยเป็นที่สุด เพร�ะอ�จ�รย์เป็น

เสมือนคุณพ่อในสภ�  รู้สึกโชคดีเหลือเกินที่

ได้เริ่มต้นง�นก�รเมืองกับผู้อ�วุโสที่เปี่ยมไป

ด้วยคว�มดีง�ม เป็นตัวอย่�งให้เร�ได้ศึกษ�

และพัฒน� ด้วยคว�มเค�รพรักอ�จ�รย์

เจริญเป็นที่สุด ขอให้อ�จ�รย์ไปสู่สุคติค่ะ”

สำ�หรับประวัติน�ยจริญ คันธวงศ์ 

กรรมก�รสภ�ที่ปรึกษ�พรรคประช�ธิปัตย์ 

ปัจจุบันอ�ยุ 89 ปี เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษ�ยน 

พ.ศ.2476 ที่อำ�เภอเก�ะค� จังหวัดลำ�ป�ง 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) ปริญญ�โท คว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งประเทศ และปริญญ�เอก 

ก�รบริห�รอุดมศึกษ� จ�กมห�วิทย�ลัย

ซีร�คิวส์ สหรัฐอเมริก� ทั้งนี้ ดร.เจริญ

เป็น ส.ส.ในเขตคลองเตย ย�นน�ว� และ

บ�งคอแหลมย�วน�นต่อเนื่องถึง 8 สมัย 

โดยสังกัดพรรคประช�ธิปัตย์ม�โดยตลอด 

เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสม�ชิกสภ�นิติบัญญัติ

แห่งช�ติ ในปี พ.ศ.2516 ในปี พ.ศ.

2552 สื่อมวลชนประจำ�รัฐสภ�ตั้งฉ�ย�ให้ 

ดร.เจริญ เป็น “คนดีศรีสภ�ฯ” เนื่องจ�ก

ได้ลงชื่อเข้�ร่วมประชุมสภ�ถึง 88 ครั้งจ�ก

จำ�นวน 100 ครั้ง แม้ว่�จะต้องรักษ�ตัวจ�ก

อ�ก�รโรคมะเร็ง และในปี พ.ศ.2554 ได้รับ

เลือกตั้งอีกสมัย.

สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีจ�ก

คณะนิติศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

เจริญ คันธวงศ์


